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นายกฯตีปบประกันขาว

เยียวยาชาวนาสุพรรณ

ปลูกไมมงคลเหลืองเสริมทําเนียบฯ

ปตท.สงอินโนบิกถือหุนบริษัทยาไตหวัน

ชูศักยภาพผลิต-จําหน�ายหวังตีตลาดโลก

ไทยโพสต • ปตท.สงอินโนบิกชิงสวน

แบงตลาดยาโลก เพิ่มสัดสวนการถือหุน 

โลตัส ฟารมาซูติคอล บริษัทยักษใหญ

ไตหวัน อัปเกรดศักยภาพท้ังการวิจัยและ

พัฒนาสูตรยา รวมถึงการผลิตและจัด

จําหน�าย ตอบโจทยขยายการลงทุนใน

ภูมิภาคเอเชียและระดับโลก

นายอรรถพล ฤกษพิบูลย ประธาน

เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ

ใหญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เปด

เผยวาบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จํากัด 

หรือ อินโนบิก ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ ปตท.

ถือหุน 100% ไดเพิ่มสัดสวนการถือหุน

ในบริษัท โลตัส ฟารมาซูติคอล จํากัด 

(Lotus Pharmaceutical) บริษัทผูผลิตยา                                                       

สามัญชั้นนําจากไตหวัน เพ� อเสริมสราง                                                      

การเติบโตอยางแข็งแกรงในธุรกิจใหม                                                         

ใหกับกลุม ปตท. และเพ่ิมโอกาสใหผูปวย

ในประเทศไทยและอาเซียนสามารถเขา

ถึงยารักษาโรคไดมากขึ้น

สําหรับสัดสวนการถือหุน

ทําเนียบฯ • นายกฯ ลงพื้นที่มอบเงินชาว 

นาสุพรรณฯ ตีปบประกันรายไดเกษตรกร 

“จุรินทร” ยันดีเดย 9 ธ.ค.จายเงินสวนตาง

ขาว-ยาง 87,000 ลานบาท “โฆษกรัฐบาล” 

ซัดกลับจํานําขาวเพ� อไทย 

เม� อวันที่ 7 ธันวาคม นายวราวุธ 

ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง

แวดลอม ในฐานะประธานกรรมการนโยบาย

ยุทธศาสตรพรรคชาติไทยพัฒนา กลาวถึง

กําหนดการ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม

กรุงเทพฯ • “บิ๊กตู” สั่งทําเนียบฯ ปลูกเพิ่ม

ไมมงคล-ไมสีเหลืองสรางสีสัน ยํ้าไมแบงแยก                                                       

คนรวยคนจน บนคําพูดโดนตัดตอน “วิษณุ” 

ย้ํากฎหมายลูก 2 ฉบับยังไมสะเด็ดน้ํา ยัน

เสนอสภาตนเดือน ม.ค.แน�  “ปอม” กําชับ 

ส.ส.ขยันลงพ้ืนท่ี พรอมส่ังใหพรอมหนาพรอม

ตาในการประชุมสภาผูแทนราษฎรวันที่ 8- 

9 ธ.ค.นี้ ฝายคานจัดปารตี้วนเทปเกา ซัด

รัฐบาลบิ๊กตูลมเหลว 9 ดาน เล็งจับผิดชวง

หมดวาระเอาเปรียบทางการเมือง “สนธิญา”                                                        

ชี้เพ� อไทยมีหนาว หากเร� องยุบพรรคไปถึง                                                       

ศาลรัฐธรรมนูญ พรอมชง กกต.ตรวจสัญ 

ชาติทักษิณ 

เม� อวันที่ 7 ธันวาคม เวลา 08.00 น. 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี 

ไทยโพสต • ตร.แจงสลายและจับกุมเครือ

ขายจะนะรักษถิ่น 37 คนหนาทําเนียบฯ 

เหตุฝาฝนกฎหมาย พบผูกอความไมสงบแฝง

ตัวเขารวมชุมนุม “บิ๊กตู”  ยันรับฟงขอเสนอ

ผูชุมนุม สง “ศอ.บต.-รมต.ประจําสํานัก                                                             

นายกฯ” ลงพื้นที่ หวั่นม็อบผสมโรงจึงตอง                                                           

เรงเคลียร พรอมเรงผลักดันกฎหมายควบคุม

เอ็นจีโอ “นิพนธ” หนุนสรางนิคมอุตฯ แก

ปญหาความยากจน อางคนสวนใหญ 80-

90% เอาดวย “ลูกสาวทะเลจะนะ” ปลุก

เครือขายขอสู   เดิมพันชีวิตไมหวั่นคดี 

ภายหลังมีการสลายการชุมนุมเครือ

ขายจะนะรักษถิ่น ที่บริเวณหนาทําเนียบรัฐ                                                            

บาล เม� อคืนวันที่ 6 ธันวาคมที่ผานมา  ทํา    

ใหเกิดมีเสียงวิพากษวิจารณอยางกวางขวาง

เม� อชวงเชาวันที่ 7 ธ.ค. พล.ต.ต.จิร

สันต แกวแสงเอก รองผูบัญชาการตํารวจ                                                     

นครบาล (รอง ผบช.น.) ช้ีแจงถึงการสลาย

การชุมนุมเครือขายจะนะรักษถิ่นวา

การเมืองเร� องพอ-ลูก

ของเขมรกับสิงคโปร

รวบ 2 โจรุมทําราย

นักเรียน ม.5 อางเมา

กสิกรเคาะจีดีพี 65

โต 2.8-3.7%

ไทยโพสต • คลอดคําสั่งแตงตั้ง “รอง 

ผกก.-สว.” ทั่วประเทศ 7,010 นาย ลูกหลาน 

“นักการเมือง-บิ๊กสีกากี” ผงาดนั่งเกาอี้เกรด

เอ “ลูกชายผูวาฯ อัศวิน” ขึ้น รอง ผกก.

ควบคุมงาน จร. “หลานหญิงออ” เปนรอง 

ผกก.ตม.สุวรรณภูมิ “บุตรชายศรีวราห” ควา                                                           

รอง ผกก.ตม.หนองคาย “พ.ต.ท.ดวง อยูบํา 

รุง” โยกมาอยูโรงพักลุมพินี

เม� อวันท่ี 7 ธ.ค. เว็บไซตกองสารนิเทศ 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ เผยแพรคําส่ังแตง

ตั้งขาราชการตํารวจระดับรองผูกํากับการ 

(รอง ผกก.)-สารวัตร (สว.) วาระประจําป 

2564 จํานวน 7,010 รายช� อ

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” สั่ง สธ.ศึกษาขอมูล

เช้ือกลายพันธุ “โอมิครอน” ยันยังไมยกระดับ

มาตรการปองกัน แคขอ ปชช.รวมมือดูแล

ตัวเองเขมขน “ศบค.ชุดใหญ” เตรียมนัด

หารือ 13 ธ.ค.นี้ “อนุทิน” ย้ําไมจําเปนตอง

ล็อกดาวน มั่นใจระบบสาธารณสุขและวัค 

ซีนรับมือได โลงอก! สธ.แถลงยังไมพบผูติด

เชื้อโอมิครอนรายสอง หลังผลตรวจเชื้อซ้ํา

กลุมสัมผัสเสี่ยงนักธุรกิจมะกัน 17 คนเปน

ลบทั้งหมด “หมอยง” ชี้อนาคตสายพันธุ โอ

มิครอนจะเขาแทนท่ีเดลตา เหตุแพรกระจาย

ไดงายกวา 2 เทาขึ้นไป

ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 7 ธ.ค. พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รมว.กลาโหม เปนประธานการประชุมคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) ประจําสัปดาห ซึ่งใชเวลา

ประชุมไมนาน เน� องจากรัฐมนตรีหลายคน

ติดภารกิจ อาทิ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ 

รมว.ดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) 

และนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เดิน

ทางไปรวมงานเวิลดเอ็กซ โป 2020 ดูไบ 

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (UAE) 

มีรายงานวา ในที่ประชุม ครม.ไดหา                           

รือถึงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ                                                      

กลายพันธุ โอมิครอน โดยกระทรวงสาธารณ 

สุข (สธ.) รายงานวา จากขอมูลปจจุบันพบ

เชื้อกลายพันธุดังกลาวสามารถแพรไดเร็ว

กวาสายพันธุเดลตา แตอาการไมรุนแรง 

โดย พล.อ.ประยุทธไดสั่งการใหนายอนุทิน 

ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

วาการกระทรวงสาธารณสุข ไปตรวจสอบ

ขอมูลโอมิครอนดูวาเช้ือชนิดน้ีแพรเช้ืออยางไร 

และทําใหเกิดความรุนแรงระดับใด รวมทั้ง

ใหเขมงวดเร� องมาตรการการคัดกรองการ

เดินทางเขาประเทศ
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อิสรภาพแหงความคิด

คลอดนายพันตร.

ญาตินักการเมือง
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สั่งสธ.ลงลึก‘โอมิครอน’

ถกศบค.ประเมิน13ธ.ค.
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2 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บิ๊กตู่ฟัง

เจ้าหน้าที่ ได้ทำาการจับกุมผู้กระทำาความ                                                         

ผิด 37 คน เป็นชาย 6 คน หญิง 31 

คน การรวมกลุ่มทำากิจกรรมของกลุ่ม น้ี

ปรากฏว่า 1.เข้าไปชุมนุมบริเวณกีดขวาง                                              

ทางจราจรเข้า-ออกทำาเนียบรัฐบาล เจ้า

หน้าที่ทำาการเจรจาแล้วยังทำาการฝ่าฝืน 

2 . เกรงว่าจะเป็นการแพร่ เชื้ อโรค เจ้า

หน้าที่จะเข้าทำาการตรวจสอบการแพร่เชื้อ

โรค แต่กลุ่มดังกล่าวไม่ยินยอม 3.เจ้าหน้า

ที่มีการเจรจาหลายครั้ง ตลอดจนมีการจัด

เตรียมสถานที่อื่น แต่กลุ่มผู้ชุมนุมยังฝ่าฝืน 

4.การชุมนุมเมื่อปี 63 มีการฝ่าฝืนกฎหมาย 

และมาชุมนุมครั้งนี้ยังมีการฝ่าฝืนกฎหมาย

อย่างต่อเนื่อง 5.การข่าวมีผู้เข้าร่วมชุมนุม 

มาจากกลุ่มอื่น อาจมีการใช้ความรุนแรงก่อ

ความไม่สงบ ถ้าหากปล่อยให้การชุมนุมต่อ

เนื่องอาจก่อให้เกิดความไม่สงบได้ 6.การ                  

เข้าดำาเนินการดังกล่าวไม่ได้เป็นลักษณะ

สลายการชุมนุม แต่เป็นการเจรจาทำาการ

จับกุมผู้กระทำาความผิดกฎหมาย ไม่ได้ ใช้

ความรุนแรงเป็นการใช้กำาลังควบคุมฝูงชน

หญิง เป็นการจับกุมตามปกติ 

รอง ผบช.น.กล่าวว่า เมื่อทำาการจับกุม

ผู้ชุมนุมแล้วนำาตัวไปควบคุมที่ บช.ปส. มีกลุ่ม

ผู้ชุมนุมตามไปยิงพลุ ประทัดทางเข้าสโมสร

ตำารวจ เป็นการยืนยันได้ว่ามีกลุ่มผู้ท่ีอาจจะ

ก่อความไม่สงบและใช้ความรุนแรงเข้ามา

ร่วมชุมนุมดังกล่าวด้วย ตำารวจจึงมีความ

จำาเป็นต้องดำาเนินคดีตามกฎหมาย

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเข้าจับกุมผู้

ชุมนุมว่า ได้รับรายงานว่ากองร้อยน้ำาหวาน

ได้นำาขบวนเข้าจับกุม เพราะทราบดีว่ามี

ผู้หญิงรวมอยู่ด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นเจตนา

รัฐบาลไม่ได้ต้องการใช้ความรุนแรงใดๆ เลย 

แต่จำาเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ เพราะผู้ชุมนุม

ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้

อยู่ระหว่างการสอบสวน จากนั้นจะปล่อยตัว

ชั่วคราวโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำาประกัน 

ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์

กรณีการสลายการชุมนุมกลุ่มเครือข่ายจะนะ

รักษ์ถิ่นว่า ก็ต้องไปชี้แจงกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่

ตำารวจจำาเป็นต้องทำา เพราะมีข่าวว่าจะมีคน

มามั่วสุมเพิ่มเติม ตรงนี้ต้องช่วยรัฐบาลหน่อย 

เพราะตามกฎหมายสถานที่ราชการมีระยะ

ห่าง 150 เมตร ที่ผ่านมาเมื่อมากันตรงนี้แล้ว

ก็ไม่ไป แต่เราก็ไปฟังเขา เดี๋ยวอยู่ในขั้นตอน

ที่จะทำาประชาพิจารณ์อีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้ตน

ได้ ให้หน่วยงานไปฟังว่าอะไรอย่างไร สิ่งใด

ก็ตามตนเคยบอกแล้วว่าการไปเจรจาอะไร

กับเขา อย่าไปรับปากอะไรเขามาทันที ถ้ายัง

ไม่เข้าการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

หรือรัฐบาล ไม่ว่าใครก็ตาม

ผู้สื่อข่าวถามว่า เอ็มโอยูหรือข้อตกลง

ที่เคยทำาร่วมกันเมื่อปีที่ผ่านมามีความเป็น

ไปได้แค่ไหน นายกฯ ย้อนถามว่าใครตกลง

ล่ะ ผู้สื่อข่าวถามอีกว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหม

เผ่า อดีต รมช.เกษตรและสหกรณ์ เมื่อครั้ง

เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จ

จริงกรณีดำาเนินการขยายผลเมืองต้นแบบ 4 

อำาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นผู้ไปเจรจา 

พล.อ.ประยุทธ์ ตอบว่า แล้วตนไปตกลงหรือ

ยัง ครม.ตกลงหรือยัง ก็ยัง เมื่อถามว่าจะ

ต้องตั้งคนมาดูแลแทน ร.อ.ธรรมนัสหรือไม่ 

พล.อ.ประยุทธ์บอกว่า เดี๋ยวตนจะให้ศูนย์

อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(ศอ.บต.) และรัฐมนตรีประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรีไปดูแลและติดตามดูว่าเกิดอะไรขึ้น 

และควรจะแก้ไขอย่างไร 

“เราต้องมองสิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่ง

ไหนที่ ไ ม่ เป็นประโยชน์และเป็นปัญหา

ก็ไม่ต้องไปทำา ต้องทำาให้ถูกต้องตามกติกา 

กฎหมายอะไรก็ตาม บางทีการไปพบปะ

เจรจาของใครก็แล้วแต่ เวลาไปพูดไปตกลง

กับเขาอย่าลืมว่าไม่ได้ผ่าน ครม. ผมเตือน

หลายครั้งแล้ว เวลาไปให้รับข้อสังเกตมาแล้ว

นำามาสู่การแก้ไขปัญหาในรัฐบาล นั่นคือวิธี

การทำางานของรัฐบาลจะต้องรอบคอบ”

เมื่อถามว่า กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบใน

พ้ืนท่ีภาคใต้ประกาศว่าจะเดินทางมาท่ีทำาเนียบฯ                         

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ก็บอกไปว่าอย่ามา

เลย ก็ไปทำากันที่ โน่นแหละ เดี๋ยวส่งคนไป

ดูแล เพราะเรามุ่งหวังให้ภาคใต้มีเศรษฐกิจที่

เจริญเติบโตมากขึ้น ตนฟังอยู่แล้วประชาชน 

เพราะนี่คือกระบวนการประชาธิปไตย ส่วน

กลุ่มผู้ชุมนุมที่ถูกจับตัวไป เดี๋ยวเจ้าหน้าที่

ตำารวจก็ปล่อยโดยการให้ประกันตัวอะไรสัก

อย่าง ถ้าทำาสิ่งที่ถูกต้องตนฟังอยู่แล้ว แต่ถ้า

เราปล่อยปละละเลยในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ก็มี

การขยายบานปลายไปทุกที 

เร่งดัน กม.คุมเอ็นจี โอ

มีรายงานข่าวจากทำาเนียบรัฐบาล

แจ้งว่า ในช่วงท้ายของการประชุม ครม. มี

การรายงานเรื่องการสลายการชุมนุมกลุ่ม

จะนะรักษ์ถิ่น ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ได้กล่าว

ว่า หากจะชุมนุมจะต้องขออนุญาตและ

ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ โดย

ให้คำานึงถึงระยะห่างรัศมี 150 เมตร เพื่อ

ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ อีกท้ังไม่

ต้องการให้ม็อบมาชุมนุมค้างคืนข้างทำาเนียบฯ                                                            

เหตุที่ต้องดำาเนินการเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. เพราะ

เกรงว่าหากให้ปักหลักอยู่ตรงนี้ จะมีคนมา

เติมมากขึ้นเรื่อยๆ จึงต้องรีบดำาเนินการ หาก

ไม่รีบเคลียร์ก่อนจะทำาให้จัดการยาก ใน

อนาคตหากมีการมาชุมนุมข้างทำาเนียบฯ 

เช่นนี้อีก อาจจำาเป็นต้องปิดถนนพิษณุโลก

ก่อนท่ีม็อบมาจะชุมนุม เราไม่ได้ทำาอะไรผิด

กฎหมาย อะไรท่ีทำาได้ก็ทำา ถ้าไม่ทำาจะเดิน

หน้าไปได้อย่างไร 

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ยังได้สอบถาม

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาถึงความ

คืบหน้าของร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการดำาเนินงาน

ขององค์กรไม่แสวงหารายได้หรือกำาไรมา

แบ่งปันกัน หรือร่างกฎหมายควบคุมเอ็นจี

โอ โดยเลขาฯ กฤษฎีกาชี้แจงว่า ขณะนี้คณะ

กรรมการกฤษฎีกากำาลังดำาเนินการอยู่ คาดว่า

จะแล้วเสร็จภายใน 2-3 สัปดาห์ จากนั้นจะ

นำาเสนอเข้าสู่ ครม.ต่อไป

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง พล.อ.ประยุทธ์

มอบหมายใ ห้รั บผิ ดชอบการแก้ปัญหา

โครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ  ว่า คงต้อง

ดูรายละเอียดก่อนว่าโครงการดังกล่าว รวม

ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นมาอย่างไร คืบหน้าถึง

ไหน มีการรับฟังประชาชนในพื้นที่ และคง

ต้องลงพื้นที่จริงเพื่อดูข้อเท็จจริงที่ อ.จะนะ

ด้วย ตนไม่หนักใจที่จะพูดคุยทำาความเข้าใจ

กับชาวบ้านในพื้นท่ีท้ังท่ีเห็นด้วยและคัดค้าน

เพราะต้องพูดคุยอยู่บนพื้นฐานของประเทศ

ชาติของประชาชนเป็นที่ตั้ง ไม่ได้มีวาระซ่อน

เร้น ทุกอย่างต้องทำาเพื่อสังคมเป็นหลัก 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ                                                                 

กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวเรากำาลังทำาประชาพิจารณ์

อยู่ ขั้นตอนการดำาเนินการอาจใช้เวลา แต่

ทางผู้ชุมนุมรีบร้อน เราก็ต้องถามประชาชน

ทั้งหมดและทุกฝ่าย ก็เลยช้า 

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา  

เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ และอดีต 

รมช.เกษตรฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า หลังจากที่

ผมพ้นจากการเป็นตำาแหน่ง รมช. เกษตรฯ 

ผมไม่สามารถสานงานต่อเรื่องปัญหาของพี่

น้องประชาชนในหลายๆ เรื่อง ผมได้รับการ

ประสานจากเพื่อนๆ ส.ส.หลายท่าน ให้เข้า

มาช่วยเหลือพี่น้องชาวจะนะเหมือนเดิม แต่

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผมไม่สามารถไป

ก้าวล่วงกับคณะทำางานชุดใหม่ของรัฐบาลได้

อีก ผมยังเป็นห่วงพี่น้องชาวจะนะ และผมจะ

ใช้ระบบสภาผู้แทนราษฎรเข้ามาช่วยเหลือพี่

น้องชาวจะนะต่อไปครับ

ส่วนนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.

มหาดไทย และอดีต ส.ส.สงขลา พรรค

ประชาธิปัตย์ กล่าวว่า โครงการนี้อยู่ระหว่าง

ดำาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย

ระบุว่าจะต้องให้มีการทำาอีไอเอเสียก่อน ต้อง

ว่ากันไปตามขั้นตอน ตนไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยว 

ส่วนคนคัดค้านก็ต้องปล่อยให้เป็นกระบวน

การของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปล่อยไปตามขั้นตอน  

เมื่อถามว่า กลุ่มคนที่ ไม่เห็นด้วยกับ

โครงการดังกล่าวมาเรียกร้องอยู่หน้าทำา

เนียบฯ และกล่าวหาว่านายนิพนธ์เองเป็น

ผู้รวบรวมโฉนดให้กับนายทุน นายนิพนธ์

กล่าวว่า เรื่องที่ดินนั้นหากเอกชนเขาสนใจ

ก็มีสิทธิ์ที่จะดำาเนินการเหมือนกับเรื่องทั่วๆ 

ไป แต่เมื่อรวบรวมที่ดินแล้วต้องทำาตามขั้น

ตอนกฎหมายอยู่ดี การรวบรวมที่ดินไม่ผิด

กฎหมาย แต่ถ้าการที่จะทำาโรงงานแล้วไม่

ทำาตามขั้นตอนกฎหมายนั่นถือเป็นประเด็น 

ส่วนที่กล่าวหาตนว่าเป็นคนรวบรวมที่ดิน

นั้น ตนเห็นด้วยที่จะเข้าไปทำาตรงที่ดินนั้น 

เนื่องจากที่ดิน อ.จะนะเป็นที่ดินที่ปลูกอะไรก็

ลำาบาก เป็นพื้นทราย ตอนนั้นตนยังไม่ได้เป็น

รัฐมนตรี ซึ่งโครงการนี้เริ่มคิดมาตั้งแต่ปี 59 

อ้างคนพื้นที่ 90% เห็นด้วย

นายนิพนธ์กล่าวด้วยว่า โครงการนี้

จะเป็นประโยชน์กับพื้นที่ อ.จะนะ จะเกิด

การจ้างงานขึ้น การทำาให้คนในพื้นที่มีงาน

ทำา ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาหนึ่งในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ที่ ได้ศึกษากันมานานกว่า 20 

ปี ศอ.บต.จึงคิดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้มีงานทำา 

แต่ยอมรับว่ามีส่วนหนึ่งที่ต้องการทำาประมง

ต่อ ถ้าไปสำารวจสอบถามเชื่อว่า 80-90% เห็น

ด้วย คนที่มาคัดค้านนี้เป็นส่วนน้อย ในพื้นที่

นี้อย่าว่าแต่ทำานิคมอุตสาหกรรมเลย ปลูก

มะม่วงหิมพานต์ยังปลูกไม่ขึ้น ปลูกปาล์มก็ไม่

ต้องไปปลูก เพราะมันเป็นทราย 

นายสุทิน คลังแสง รองหัวหน้า

พรรคเพื่อไทย แถลงกรณีเหตุการณ์สลาย

การชุมนุมเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นว่า เป็น

พฤติกรรมที่ชี้ชัดเจนว่ารัฐบาลไม่รับรู้ความ

ทุกข์ร้อน ไม่รับฟังความเห็นของประชาชน 

ไม่แก้ปัญหาด้วยการเจรจาจับเข่าคุยกัน ตรง

กันข้าม กลับเมินเฉยและใช้กำาลังรุนแรงเข้า

สลายการชุมนุมเกินกว่าเหตุ อันเป็นการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนอย่างร้าย

แรงในยามวิกาลซึ่งไม่อาจรับได้ จึงมีคำาถาม

ว่าแท้จริงแล้ว การคงไว้ซึ่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินของ

รัฐบาลนั้น คงไว้เพื่อสกัดกั้นการชุมนุมของ

ประชาชนใช่หรือไม่ พรรคเพื่อไทยจะไม่ยอม

เด็ดขาด โดยอาจยื่นกระทู้สดหรือยื่นญัตติใน

การประชุมสภาในสัปดาห์นี้ต่อไป

ท่ีหน้าสำานักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก 

น.ส.ไครียะห์ ระหมันยะ เยาวชนนักเคลื่อนไหว

เครือข่ายจะนะรักษ์ถ่ิน หรือลูกสาวแห่งทะเล

จะนะ พร้อมด้วยเยาวชนประมาณ 10 คน 

ออกแถลงการณ์ในนามเครือข่ายฯ หลังเจ้า

หน้าท่ีตำารวจควบคุมตัวผู้ชุมนุมกลุ่มจะนะฯ ท่ี

ชุมนุมคัดค้านโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ 

เมื่อวันท่ี 6 ธ.ค. โดย น.ส.ไครียะห์กล่าวว่า การ

เดินทางมาทำาเนียบฯ เพื่อบอกรัฐบาลให้หยุด

คุกคามแผ่นดินของคนจะนะ เพื่อให้หยุดสร้าง

นิคมอุตสาหกรรม แต่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนรัฐบาลกลับ

นำาท่ีดินไปให้นายทุนเพียงสองบริษัทเกือบ 2 

หมื่นไร่ และเหตุการณ์ วันท่ี 6 ธ.ค. ย้ำาชัดถึง

การปกป้องกลุ่มทุน 

“เราขอยืนยัน แม้จะถูกจับกุมอีกกี่

ครั้งเมื่อออกมาแล้วก็จะกลับมายังทำาเนียบฯ 

เหมือนเดิม เราไม่ไปไหนแม้จะถูกทำาลายจาก

กลุ่มอำานาจสักกี่ครั้งก็ตาม ภารกิจนี้ขอเอา

ชีวิตเป็นเดิมพัน ขอยืนหยัดจนถึงที่สุด” 

น.ส.ไครียะห์กล่าวอีกว่า วันเดียวกัน

นี้ภาคีเครือข่าย 5 จังหวัดภาคใต้ถึงเวลา

แล้วที่ต้องลุกขึ้นแสดงตนปกป้องแผ่นดิน

โดยจะต่อสู้จนกว่าโครงการดังกล่าวจะยุติ  

และขณะนี้มีการแจ้งข้อหาดำาเนินคดีกับผู้

ถูกจับกุม แต่มีการให้ข้อเสนอไม่ดำาเนินคดี

แลกกับการเคลื่อนไหว ซ่ึงผู้ที่ถูกจับกุมไม่

ยอม และยืนยันคดีแค่นี้ ไม่สามารถหยุดการ

เคลื่อนไหวของเราได้ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(กสม.) ออกแถลงการณ์ว่า ขอให้ปล่อยตัวผู้

ชุมนุมเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นและเร่งรับฟัง

เสียงของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโดยไม่มี

เงื่อนไข เร่งรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ตามกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเปิดเผยและ

จริงใจ อำานวยความสะดวกและเปิดโอกาส

ให้สื่อมวลชนและผู้สังเกตการณ์อื่นๆ ได้ทำา

หน้าที่รายงานสถานการณ์และข้อเท็จจริง

อย่างเสรี

ต่อมาเวลา 14.05 น. ที่กองบัญชาการ

ตำารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) กลุ่ม

ผู้ชุมนุมได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่มี

หลักทรัพย์ แต่มีเงื่อนไขห้ามชุมนุมหรือจัด

กิจกรรมในลักษณะที่ถูกจับกุม โดยนาย

สมบูรณ์ คำาแหง ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านจะนะ

ยืนยันว่า ชาวบ้านที่ถูกแจ้งข้อหาดำาเนินคดี

จะไม่มีทางหมดกำาลังใจ แต่จะแปรเปลี่ยน

เป็นแรงผลักดันให้ลุกขึ้นสู้เพื่อท้องถิ่น 

ส.รัตนมณี พลกล้า ทนายความชาว

บ้านจะนะ เผยว่า เจ้าหน้าที่ตำารวจได้แจ้ง

ข้อหาฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินกับผู้ชุมนุม และใน

ช่วงเที่ยงกลับแจ้งข้อหาเพิ่มอีก 2 ข้อหา คือ

กีดขวางการจราจรและฝ่าฝืนคำาสั่งของเจ้า

พนักงาน และในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ พนักงาน

สอบสวนเรียกชาวบ้านทั้งหมดมารับทราบข้อ

กล่าวหาอีกครั้งหนึ่ง. 

คลอดนายพันตร.

โดยคำาสั่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค.2564

สำ าห รับตำ าแหน่ง ท่ีน่าสนใจ อาทิ  

พ.ต.ท.อัษฎาวุธ ขวัญเมือง สว.งานสายตรวจ 3 

กก.สายตรวจ บก.สปพ. ลูกชายพล.ต.อ.อัศวิน 

ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้ึน

เป็นรอง ผกก.งานควบคุมจราจร บก.จร., 

พ.ต.ท.สิปปนนท์ พ่วงขวัญ สว.สส.สน.โชคชัย 

อดีตตำารวจติดตาม พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุ 

วรชัย อดีตรอง ผบ.ตร. ข้ึนเป็นรอง ผกก.

ปฏิบัติการอาชญากรรมพิเศษ บก.สส.สตม., 

พ.ต.ท.พัดธงทิว ดามาพงศ์ รอง ผกก.ฝ่าย 

ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.

2 หลานชายคุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร 

และ พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ อดีต 

ผบ.ตร. โยกเป็นรอง ผกก.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน 

ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2, พ.ต.ท.ตุลย์วรรษ 

ณรงค์ศักด์ิ สว.ตม.จว.ลำาพูน บุตรชายของ 

พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักด์ิ อดีตรอง ผบช.น. ข้ึน

เป็นรอง ผกก.สส.บก.ตม.5, พ.ต.ท.ทรงพันธ์ุ กุล

ดิลก สว.กก.สส.บก.ตม.1 ลูกชาย พล.ต.ท.ชัจจ์ 

กุลดิลก อดีต รมช.มหาดไทย ข้ึนเป็นรอง ผกก.

ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3, พ.ต.ท.ธียาฌพัตท์ รังสิ

พราหมณกุล สว.ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.5 บุตร

ชาย พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล อดีต

รอง ผบ.ตร. ข้ึนเป็นรอง ผกก.ตม.จว.หนองคาย 

บก.ตม.4

พ.ต.ท.ดวง อยู่บำารุง สว.ฝอ.ภ.จว.

สมุทรสาคร บุตรชาย ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำารุง 

เข้ากรุงเป็น สว.อก.สน.ลุมพินี, พ.ต.ท.อชิร

เวชชน์ สุพรรณเภสัช สว.ตม.จว.กาญจนบุรี 

บก.ตม.3 บุตรชายพล.ต.อ.อชิรวิทย์ สุพรรณ

เภสัช อดีตรอง ผบ.ตร. โยกเป็น สว.กก.

สส.บก.น.8

ร.ต.อ.รชต พุ่มพันธุ์ม่วง รอง สว.กก.

สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 บุตรชาย

พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง อดีต ผบ.ตร. 

ขึ้นเป็น สว. (ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ., 

ร.ต.อ.ปภัสสิทธิ์ จริตเอก รอง สว.ฝ่ายตรวจ

ลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 

บุตรชาย พล.ต.อ.เรืองศักดิ์ จริตเอก อดีต 

รอง ผบ.ตร. ขึ้นเป็น สว.ฝ่ายสนธิสัญญาและ

กฎหมาย ตท., ร.ต.อ.หญิงชาดา เสสะเวช 

รอง สว.กก.ดส. บุตรสาว พล.ต.ท.ชาญเทพ 

เสสะเวช อดีต ผบช.น. เลื่อนเป็น สว.กก.ดส., 

ร.ต.อ.ปราชญ์ มหถาวร รอง สว.(สอบสวน) 

กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.บช.น. บุตรชาย 

พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร อดีต ผบช.น. ขึ้น

เป็น สว.กก.สส.1 บก.สส.บช.น., ร.ต.อ.ณัฐ

วุฒิ ธนจินดา รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.

3 ทีมงานโฆษก ตร. ขึ้นเป็น สว.ด่าน ตม.ทอ.

กรุงเทพฯ บก.ตม.2 เป็นต้น.
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3บทความ-ในประเทศ

ารจากลาพรรคประชาธิปัตย์ของ นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ พ่ีน้องร่วม

พรรคมีท้ังดีใจและเสียใจ หลายคนโพสต์แสดงทัศนะของตัวเองในเรื่อง

น้ี แต่บุคคลหน่ึงท่ีออกมาเคลื่อนไหวไว้อย่างน่าสนใจ คือ อลงกรณ์ พล

บุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

หัวอกคนเคยออกจากพรรคแล้วกลับมาใหม่ บอกว่ารักและห่วงเพื่อน

ท่ีจากไปทุกคน ได้อ่านข่าวเห็นท่านชวน หลีกภัย เตือนว่าไปแล้วให้รักษา

อุดมการณ์ อย่าถูกกลืน คิดว่าเป็นการฝากหลักการหลักคิดในการครองตนของ

คนประชาธิปัตย์ท่ีออกจากพรรคไปอยู่ท่ีอื่น

ตนเป็นคนหน่ึงท่ีเคยออกจากพรรค

ไปเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปฯ ตอนน้ันหมกมุ่น

คิดฝันแต่เรื่องการปฏิรูปพรรคปฏิรูปประเทศ 

ต้ังใจไปทำาแผนปฏิรูปประเทศเหมือนสถาปนิก

ออกแบบพิมพ์เขียวเสร็จก็จบงาน 2 ปีกว่าท่ี

อยู่ท่ามกลางอำานาจและโอกาส แถมมีตำาแหน่ง

เป็นรองประธาน สปท. คนท่ี 1  ลาภ ยศ 

สรรเสริญกองอยู่ตรงหน้า ถ้าเดินต่อบนเส้น

ทางน้ัน มันก็น่าจะถูกกลืนเหลือเกิน ถ้าคิด

เห็นแก่ตัวเพื่อประโยชน์และอนาคตของตัวเอง

แต่สุดท้ายตัดสินใจกลับพรรคท่ีเป็นบ้าน

หลังเก่า ซ่ึงมีคำาถามตามมาว่าทำาไมถึงกลับมา

ตนบอกว่ามี 4 เหตุผลหลัก คือ 1.ถ้าจะเดินต่อทางการเมืองไปอยู่พรรค 

ใหม่ ก็ต้องสู้กับพรรคประชาธิปัตย์ ตนทำาไม่ได้ท่ีจะต้องรบราทำาศึกกับพ่ีน้องของ

ตน และประชาธิปัตย์เป็นสถาบันทางการเมืองท่ีต้องรักษาไว้

 2.เมื่อคร้ังเดินทางเข้าพรรคสมัครเป็นสมาชิกลงเลือกต้ังท่ีเพชรบุรี

ปี 2535/1 บนเวทีปราศรัยท่ีสนามหน้าเขาวัง มีท่านชวน หัวหน้าพรรค ใน

ขณะน้ันน่ังอยู่ด้วย ตนประกาศกับประชาชนคนเมืองเพชรว่า ตนเกิดท่ีพรรค

ประชาธิปัตย์และจะตายท่ีพรรคประชาธิปัตย์พรรคเดียว

3.ตนอยากกลับมาปฏิรูปพรรคประชาธิปัตย์ตามฝันท่ีคิดไว้ตอนเสนอ 

ปฏิรูปพรรคเมื่อปี 2556

4.บ้านเมืองยังวิกฤต ประชาธิปัตย์คือความหวังเพราะเป็นสถาบัน

การเมืองหลัก

“ผมเลือกกลับมาท้ังท่ีไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไร และจะอยู่

อย่างไรในปลายปี 2561 เพราะผมคงเป็นคนเดียวท่ีท้ังก่อนจากไปและเมื่อกลับ

มาโดนดุด่าว่ากล่าวหนักหนาสาหัสมากจากพ่ีๆ น้องๆ ในพรรค ถ้าคิดน้อยใจ

หรือไม่อดทนก็คงพกความแค้นติดตัวเตลิดไปแล้ว”

“อลงกรณ์” ตบท้ายว่า เขียนมาเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และเป็น

อีกข้อคิดเตือนใจ สำาหรับชาวประชาธิปัตย์ทุกคนท่ีเมื่อถึงโมเมนต์ต้องตัดสิน

ใจ หรือถ้าไปแล้วก็กลับมาได้ ถ้าอุดมการณ์ไม่เปล่ียนแปลงหรือถูกกลืนเสีย

ก่อน ตามข้อเตือนใจของท่านชวน.

มินน่ีเมาธ์

จากใจของคนคืนสู่เหย้า

ก

แม่ชี ‘ศันสนีย์ เสถียรสุต’

าจจะดูจืดๆ อยู่ม่ัง!!!...สำาหรับการพูดถึงการเลือกต้ัง                                                                                                             

ผู้ว่าฯ กทม. ในช่วงนี้ เพราะเห็นว่าอาจต้องชัก

สะพานแหงนเถ่อรอคอยไปถึงช่วงกลางๆ หรือช่วง

ใกล้ๆ ปลายปีหน้า โน่นเลย บรรดาชาว กทม.เมืองแห่งคน

ตกท่อทั้งหลาย ถึงจะได้มีโอกาส เขย่าประชาธิปไตยในมือ

ของท่าน ได้อย่างเป็นงาน เป็นการ และเป็นจริง เป็นจัง...


แต่ก็นั่นแหละ...การเปิดตัว เปิดผ้าม่านกั้ง ว่าใคร

เป็นใคร  ไผเป็นไผ เอาไว้ซะแต่เนิ่นๆ ก็อาจต้องถือว่า เก๋

ไปอีกแบบ  อย่างน้อย...การได้มีชื่อติดหู ติดตา และติดปาก

ผู้คนต่างๆ เอาไว้มั่ง ย่อมถือเป็นการออกสตาร์ทด้วยความ

มั่นอก-มั่นใจ และไม่มีอะไรผิดกติกาแต่อย่างใด โดยผู้ที่

น่าจะถือว่าเป็นผู้ออกวิ่ง ออกวอร์ม ก่อนใครเขาเพื่อน คง

หนีไม่พ้นไปจาก  บุรุษผู้กล้ามใหญ่ (ประทานโทษ) บุรุษผู้

แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี อย่างคุณพี่ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เขา

นั่นแหละ ที่พร้อมจะสลัดความเป็น ว่าที่ ในเรื่องอื่นๆ หัน

มาแสดงความตั้งอก-ตั้งใจ ที่จะเป็น ว่าที่ผู้ว่าฯ กทม. ราย

ต่อไปให้จงได้...


ส่วนประเภทบิ๊กป๊ง บิ๊กแป๊ะ อดีตผู้บัญชาการตำารวจ

แห่งชาติ ที่โดยหน่วยก้าน แนวโน้ม ก็ไม่ถึงกับเป็นรอง

ใครต่อใครเค้าซักเท่าไหร่ แต่จะด้วยเหตุผลกลใด ก็ยาก

จะอธิบายได้  เห็นว่า...ถอดใจ ถอดเขี้ยว ถอดงาและถอด

เล็บไปซะแว้วว์ว์ว์ ปล่อยให้อดีตตำารวจและอดีตรองผู้ว่าฯ 

ที่ส้มหล่น บุญหล่นใส่ ชักหัวแม่เท้าข้างซ้ายหนียังไงก็หนี

ไม่ทัน ชนิดได้ผงาดขึ้นชั้น มาเป็นผู้ว่าฯ กทม.คนปัจจุบัน 

โดยความอนุเคราะห์ของ  คสช. เขานั่นแหละ หรือผู้ว่าฯ 

อัศวิน ขวัญเมือง ที่ชักดูจะออกอาการติดอก-ติดใจ ต่อ

สถานะ ตำาแหน่งดังกล่าวมิใช่น้อย  กลายเป็นแคนดิเดต

ไปแทนที่ แต่จะอยู่คอกไหน สีเสื้อแบบไหน มาถึง ณ ขณะ

นี้ ก็ยังไม่ถึงกับสามารถฟันธงและฟันเฟิร์มลงไปได้ชัดๆ...


สำาหรับอีกรายที่โผล่ขึ้นมาแบบใหม่ๆ หมาดๆ ซึ่ง

ออกจะมีชื่อเรียกยาก สะกดยาก อยู่พอสมควรเหมือนกัน 

คือ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อะไรประมาณนั้น เห็นว่า...

ค่าย หรือคอก ประชาธิกัด กทม.อาจส่งเข้าประกวดแข่งขัน 

หรือไม่?  อย่างไร? ก็คงต้องรอไปตัดสินใจกันดูอีกที แต่

โดยสรุปรวมความแล้ว ยังไม่น่าจะถึงกับตื่นเต้ลล์ล์ล์ ฮือ

ฮา โดยเฉพาะเมื่อเทียบน้ำาหนักแบบปอนด์ต่อปอนด์ กับ 

หญิงนักสู้ หรือ หญิงเหล็ก อย่างคุณ รสนา โตสิตระกูล                                                                                  

ที่ก็เคยป่าวประกาศมาตั้งแต่ไก่ยังไม่ทันโห่ ว่าอาจตัดสินใจ 

ลงประกวด ลงชิง ในสนามการเมืองสนามนี้อีกด้วยเช่น

กัน...


ส่วนใครจะอยู่-ใครจะไป ใครมาแรง-แซงโค้ง...คง

ต้องรอไปจนกว่าจะเข้า โค้งวัดเบญจะ นั่นแหละทั่น!!! 

หรือคงต้องชักสะพานแหงนเถ่อรอไปจนประมาณกลางปี 

ปลายปีหน้า โน่นเลย ถึงพอจะเกิดสีสัน เกิดบรรยากาศ 

ที่ชวนให้น่ารัก น่าลุ้น กันอย่างจริงๆ จังๆ อย่างเป็น

ระบบและกิจการ ไม่ถึงกับแห้งแหงแก๋แบบช่วงระหว่างนี้

มากมายเกินไปนัก ที่แม้จะเปิดตัว เปิดผ้าม่านกั้ง กันยังไง

ก็แล้วแต่ ก็ยังออกไปทาง...งั้นๆ!!! เทียบไม่ได้กับการเปิดตัว

กลุ่มสามมิตร กลุ่มสาม ส. การตั้งกลุ่ม ตั้งค่าย ย้ายค่าย 

ย้ายพรรค ย้ายกลุ่ม ย้ายมุ้ง ของพวก  ส.ส. เขา ที่แม้จะ

ต้องชักสะพานแหงนเถ่อรอคอยไปอีกถึง 2  ปีข้างหน้าเป็น

อย่างน้อย หรือประมาณปีพุทธศักราช 2566  ตามคำาป่าว

ประกาศ ตามการยืนยัน นั่งยัน และนอนยัน ของท่านนา

ยกฯ บิ๊กตู่ ว่ายังไงๆ...คงต้อง อยู่ยาวว์ว์ว ์อยู่แล้วแน่ๆ...


แต่ก็แปลก!!!...ที่กลับไม่ได้ก่อให้เกิดบรรยากาศแห่ง

ความสงบ-เรียบ-นิ่ง อย่างเท่าที่ควรจะเป็น ทุกสิ่งทุกอย่าง

กลับเต็มไปด้วยอาการ พล่านน์น์น ์ เกิดการขยับปีก ขยับ

หาง การขยับเขี้ยว เสริมเขี้ยวด้วยระบบไฮดรอลิก จน

ทำาให้กลายเป็นข่าวคราวพาดหัว โปรยหัว กลายเป็นเรื่อง

ที่ถูกนำาไปซุบซิบ นินทา ยิ่งกว่าเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าฯ 

กทม. ไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่า ทั้งๆ ที่ระยะห่างระหว่างการเลือก

ตั้ง ส.ส. กับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ห่างไกลกันไปเป็น

ปีๆ แต่จะด้วยเหตุผลกลใดก็มิอาจสรุปได้ มันถึงทำาให้สีสัน 

บรรยากาศ ของการเลือก ส.ส.ครั้งใหม่ กลับเข้มข้นและ

ขุ่นคลั่ก ยิ่งกว่าการเลือกผู้ว่าฯ กทม.รายใหม่ อย่างเห็นได้

โดยชัดเจน...


คือคล้ายๆ กับอาจต้องเลือก ส.ส.กันในวันนี้ วันพรุ่ง

นี้ ยังไงยังงั้น หรือคล้ายๆ กับสภาผู้แทนราษฎรยุคปัจจุบัน 

กำาลังใกล้จะ หมดสภาพ เต็มที บรรดาสิงสาราสัตว์ หรือ

บรรดาเสือ สิงห์ กระทิง แรด กระซู่ และสมเสร็จ ฯลฯ 

ถึงได้เคลื่อนไหว เคลื่อนที่ย้ายไปโน่น ย้ายมานี่ ตั้งกลุ่ม ตั้ง

มุ้ง ตั้งกระบอกสูบเอาไว้ดึง เอาไว้ดูด ใครต่อใครให้มาเข้า

คอก เข้าค่ายของตัวเอง อย่างเป็นระบบเป็นกิจการและเป็น 

กระบวนการ อันน้ีน่ีแหละ...ท่ีเลยทำาให้ผู้ท่ีคิดจะ อยู่ยาวว์ว์ว์ 

หรืออยู่ไปจนครบอีก 2 ปีข้างหน้า อย่างท่านนายกฯ บิ๊กตู่                                                                          

ของหมู่เฮา เลยออกอาการง่อกๆ แง่กๆ ง่อนๆ แง่นๆ จน

แทบไม่รู้ว่าจะมีสิทธิ์อยู่ไปจนกว่า สภาฯ ล่ม หรือ ยุบ

สภาฯ หรือจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตีความ แปลความ 

เรื่องอายุของความเป็นนายกรัฐมนตรีไปในแบบไหน??? 

ทำานองไหน???


สรุปรวมความแล้ว...ความแน่นอน ในช่วงนี้ ก็คือ  

ความไม่แน่นอน นั่นเอง!!! พอๆ กับการแพร่ระบาดของ

ท่านเชื้อไวรัสสายพันธุ์เก่า-สายพันธุ์ใหม่เขานั่นแหละ ที่

ยังไม่อาจสรุปได้ ไม่อาจคาดคะเนได้ ว่าผลสรุปท้ายมัน

จะแฮปปี้ เอนดิง หรือจะหักมุมไปในแง่ไหนต่อแง่ไหน 

ด้วยเหตุนี้...บรรดาปุถุชน ประชาชน อย่างเราๆ-ทั่นๆ 

คงต้องหาทางยกการ์ด สวมการ์ด ต้องระมัดระวังตัว

กันเอาเองนั่นแหละเป็นหลัก ไม่ว่า Delta มันจะแรงกว่า                                                                             

Omicron หรือ Omicron มันจะเร็วกว่า Delta แต่สุดท้าย...

ก็อย่าให้ถึงกับต้อง ป่วยตาย หรือ อดตาย ไปซะก่อนก็

แล้วกัน...


ปิดท้ายด้วยวาทะวันนี้...จาก ภาษิต-คำาคม คณะ

พุทธนิคม เชียงใหม่...“When the period of your life  

shortened, be careful not to lengthen egoism and  

vanity. - เมื่อชีวิตสั้นเข้า...อย่าปล่อยให้ตัวกู-ของกู ยาว

ออกไป...”



ว่าด้วยบรรยากาศการเมืองไทย

อลงกรณ์ พลบุตร

อ

วิตคน ก็คล้าย “หนังสือนิยาย” เล่มหนึ่ง 

“ปกหน้า” คือ เรื่องราว

“ปกหลัง” คือความว่างเปล่า เป็นความว่างเปล่าที่

ซ้อนซับ สุข, เศร้า, ผิดหวัง, สมหวัง, หัวเราะ, ร้องไห้, 

ติดอยู่, หลุดพ้น ของแต่ละชีวิตคน 

ดุจใบไม้ แรกแย้ม ผลิใบ ออกดอก ชูกิ่งก้านไสว 

สุดท้ายก็ ปลิดปลิวจากขั้ว หลุดลอย เคว้งๆ คว้างๆ สู่ดิน

นิยายนั้น “คนเขียน”

แต่ชีวิตจริง “กรรมเขียน”

แต่ทั้งคนเขียนและกรรมเขียน มันก็ สุข-เศร้า คละ

เคล้าด้วย “เพรงกรรม” พอกัน ท่านว่าจริงไหม?

ผมอ่านแถลงการณ์ “มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน” ฉบับท่ี ๑ 

เมื่อวาน (๗  ธ.ค.๖๔) จะว่าเศร้า-ก็เศร้า, จะว่าเข้าใจ-ก็เข้าใจ 

แต่ซึมครับ!

แถลงการณ์เขาบอกอย่างนี้........

“เสถียรธรรมสถาน” Sathira Dhammasathan ออก

แถลงการณ์ “แจ้งความคืบหน้าอาการป่วยของท่านแม่ชี

ศันสนีย์ เสถียรสุต”

“ตามที่สาธารณชนได้รับทราบว่าท่านแม่ชีศันสนีย์ 

เสถียรสุต ป่วยเป็นโรคมะเร็งที่กระเพาะอาหาร ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2560 และได้รับการรักษาจนสามารถควบคุมอาการ

ของโรคได้แล้ว

ต่อมาเมื่อกลางปี พ.ศ. 2563 

แพทย์ตรวจพบก้อนเนื้ออีกครั้ง ท่านจึงได้เข้ารับการ

รักษาเพิ่มเติมด้วยยามุ่งเป้า (Targeted Therapy) ที่ โรง

พยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ 

แต่เนื่องจากท่านยังทำางานอย่างหนัก เพื่อสร้าง

หุบเขาโพธิสัตว์ ทำาให้ธาตุขันธ์ของท่านอ่อนล้ามาก 

ในที่สุดแพทย์ตรวจพบว่า มะเร็งได้เข้าสู่ระยะ

ลุกลามจนเข้าสู่ระยะสุดท้าย 

เสถียรธรรมสถาน จึงเลือกเข้าสู่กระบวนการดูแล

รักษาแบบประคับประคอง (Palliative Care) ตามเจตนารมณ์

ของท่านที่เคยให้ไว้ ภายใต้ความเห็นชอบของคณะแพทย์ 

จึงพาท่านกลับมาพำานักที่เสถียรธรรมสถาน ในวันที่ 

6 ธันวาคม พ.ศ. 2564

เพื่อให้ผู้ที่มีความรักและศรัทธาในท่านได้ร่วมแสดง

ความกตัญญู จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้ร่วมใจกันภาวนา

และระลึกถึงท่านแม่ชีศันสนีย์  เสถียรสุต 

โดยเสถียรธรรมสถานได้เปิดให้ร่วมลงนามพร้อม

ข้อความในสมุดเยี่ยม ที่บริเวณด้านหน้าเสถียรธรรมสถาน 

ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น. (ภายใต้มาตรการป้องกันโค

วิด 19) 

พร้อมทั้งขอเชิญชวนทุกคนสวดมนต์จากทุกที่ถวาย

แด่ ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เพื่อสร้างพลังมหากุศล

ร่วมกัน”

ต่อจากนี้ เป็นปูมชีวิตประวัติของแม่ชีศันสนีย์ จาก 

ชื่อและรูปเธอปรากฏตามข่าวหนังสือพิมพ์และปก

นิตยสารไม่เว้นแต่ละวัน-แต่ละสัปดาห์ เรียกว่าเป็น “ดาวเด่น” 

ประจำาเมือง

ใครจะไปคิดว่า ๔-๕ ปี ต่อมา....

จะมีข่าว หญิงสาวผู้เพียบพร้อมและโดดเด่นในสังคมผู้

นี้ จะตัดใจจากสังคมฟูเฟื่องเรื่องมายา บ่ายหน้าเข้าหาความ

จืดชืด สงบเหงา แต่มี “สุขแท้” เป็นเนื้อใน

หั่นผมสลวยที่ชมกันว่าเจ้าสวยยิ่งนักนั้นทิ้ง นุ่งขาว-ห่ม

ขาว เป็น “แม่ชีสาวศันสนีย์”

ประกาศตนต่อองค์พระพุทธปฏิมา เป็น “พุทธสาวิกา” 

ไม่หันหลังกลับสู่โลกมายาอีกต่อไป!

ข่าวศันสนีย์ “รองมิสออด๊าซ” ดาวประดับเมือง ตัดขาด

ทางโลกมุ่งหน้าทางธรรม ช็อกวงการช่วงนั้้นมาก

ค้นหากันควั่ก อะไรหนอ เป็นจุดหักเห ดาวเด่น ไปเป็น

แม่ชี?

จะว่าไปแล้ว เส้นทางชีวิตแม่ชี....ประหนึ่ง “กำากุหลาบ

งามทั้งหนาม” มันทั้งหอมหวาน ทั้งเจ็บแปลบ-ปวดหนึบและ

เลือดปุด ทั้งคนกำาและดอกกุุหลาบที่ถูกกำา

จะเรียก “บุพเพสันนิวาส” หรือจะเรียก “รักร่วมสู่รอย

บุญ” ก็คงไม่ผิด  เพราะรักแรก-รักเดียวกับหนุ่มใหญ่ “เสถียร 

เสถียรสุต” เจ้าของ “เพลินจิตอาเขต” นั้น

เป็นรัก “ชะตากรรม” ชักพา ทำาให้รักทั้ง ๒ เปลี่ยนจาก 

“รักโลกีย์” ทางกาย เป็น “รักอุปัฏฐาก” ในทางธรรม

ในความเป็น “คู่กรรม” ร้อยจะมีซักหนึ่ง แยกสู่ทางร่วม

ในสถานะ “คู่ธรรม” ในทางเกื้อ

และในความเป็น “คู่ทางใจ” นิรันดร์ ในความหมาย 

“คู่บุญ” ทุกภพ-ทุกชาติไป ก็เช่นกัน

ดังนาม “เสถียรธรรมสถาน” และทุกสิ่ง-ทุกอย่างใน

ความเป็น “ธรรมสถานอุทิศ” ที่แม่ชีศันสนีย์ ดำาริสร้างเป็น

พุทธบูชา

“คุณเสถียร เสถียรสุต” เจ้าของย่านเพลินจิต เจ้าของ

ค่ายมวย ส.เพลินจิต เจ้าของคอกม้า นักสะสมพระเครื่อง 

และฯลฯ

พลีอุทิศ สนองประสงค์แม่ชีศันสนีย์ จากวันนั้น ตราบ

วันสุดท้ายของลมหายใจคุณเสถียร ในวัยกว่า ๙๐  

จะเห็นสีขาวแห่งความผูกพัน “บุญนำา-ธรรมเกื้อ” ต่อกัน 

ดังที่แม่ชีศันสนีย์ โพสต์เฟซบุ๊ก เมื่อ ๔ ปีที่แล้ว ว่า

เสถียรธรรมสถาน Sathira Dhammasathan

เสถียร เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน เสียชีวิตจาก

ไปแล้วอย่างสงบ เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา 

โดยทางแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และเสถียรธรรมสถาน 

ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่ 10-15 ธันวาคม 2560 

เวลา 19.00 น. 

ณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต (ถนนวัชรพล) ศาลา 10 โดยกรุณา

งดพวงหรีด และขอเชิญร่วมบุญมหากุศล สร้าง “ธรรมาศรม” 

Mindfulness  Hospital ณ เสถียรธรรมสถาน

............................

แล้วเมื่อวาน ก็มีข่าวแถลงการณ์จาก “เสถียรธรรม

สถาน” ว่า

ท่าน “แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต” ป่วยมะเร็งระยะ

สุดท้าย! 

ก็เกิด “ธรรมสังเวช” ครับ!

พูดโดยวัย แม่ชีอายุแค่ ๖๘ ปี บอกตรงๆ ใจหาย 

ความจริงก็ทราบอาการป่วยจากโพสต์เสถียรธรรมสถาน

มานานแล้ว แต่ไม่คิดว่า จะได้เห็นแถลงการณ์ ประหนึ่ง

ครั้งสุดท้าย

อ้าว....ขณะเขียนตอน ๒ ทุ่มกว่า ก็มีแถลงการณ์ ฉบับ 

ที่ ๒ ออกมาพอดี

เมื่อเวลาประมาณ 19.50 น.ที่ผ่านมา แม่ชีศันสนีย์ 

เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน 

ได้คืนสู่ธรรมชาติของท่าน เมื่อเวลา 18.23 น.ของวัน

นี้ (7 ธ.ค.) สิริอายุ 68 ปี

“จากที่ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ป่วยเป็นโรค

มะเร็งกระเพาะอาหารและเข้ารับการรักษาตั้งแต่ พ.ศ. 

2560 โดยมีอาการดีขึ้นในช่วงปีแรก 

และตรวจพบก้อนมะเร็งอีกครั้งในกลางปี 2563 และ

เข้ารับการรักษาโดยคณะแพทย์อย่างเต็มความสามารถ

กระทั่งวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2564 พบว่าอาการไม่ปกติ 

อ่อนเพลียมาก คณะผู้ดูแลจึงพาท่านเข้ารับการรักษาอีกครั้ง 

คณะแพทย์พบว่าก้อนมะเร็งได้ขยายขนาดและ

ลุกลามอย่างมาก ผู้ดูแลจึงตัดสินใจพาท่านกลับมาพำานักที่

เสถียรธรรมสถาน ตามปณิธานของท่าน ในวันที่ 6 ธันวาคม

และคืนสู่ธรรมชาติอย่างสงบในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 

2564 เวลา  18.23 น. 

สิริอายุ 68 ปี 1 เดือน 7 วัน และนับเป็น 41 พรรษา

บนมรรคาแห่งการตื่น

เสถียรธรรมสถานและคณะศิษยานุศิษย์ จึงขอ

ประกาศแจ้งข่าวการคืนสู่ธรรมชาติของท่านแม่ชีศันสนีย์ 

เสถียรสุต ให้ได้ทราบโดยทั่วกัน ด้วยความอาลัยยิ่ง 

สำาหรับกำาหนดการอื่นๆ จะได้แจ้งให้ทราบในวันถัด

ไป

อืมมมม.......

แม่ชีศันสนีย์ผู้เป็น “เนื้อนาบุญประเสริฐ” กิจอันพึง

ทำาเพื่อมนุษยชาติในภพนี้ แม่ชีได้ทำาสมบูรณ์แล้ว

อันว่าร่างกายนั้น มี ๓ ประเภท คือ

กายธรรม, กายทิพย์, กายเนื้อ

สำาหรับแม่ชีนั้น เพียง “กายเนื้อ” ดินคืนดิน, น้ำาคืน

น้ำา, ลมคืนลม, ไฟคืนไฟ

แม้นยังไม่ถึงขั้น “กายธรรม” แต่การดำาเนินตามเส้น

ทางมรรค ๘ ของแม่ชี “กายทิพย์” เป็นเส้นทางที่ตรง

ดังนั้น “กายเนื้อ” แตกสลาย แต่ “แม่ชีศันสนีย์” จะ

อยู่ ในภาวะ “กายทิพย์” ก็เป็นที่หวังได้.

“ผู้จัดการ ออนไลน์”

“แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต” หรือนามเดิม “ศันสนีย์ ปัญญ

ศิริ” (ตุ๊กตา) เกิดเมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2496 ปัจจุบันอายุ 68 ปี 

เป็นบุตรีของนายเฉลียว  จรัสศรี อดีตนายอำาเภอบางปะหัน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางจำาลอง หมินทะโรจน์ อดีต

ครูประจำาโรงเรียนบางปะหัน (เชื่อมประชานุกูล) 

สำาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัย

ครูพระนครศรีอยุธยา (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา)

และปริญญาตรีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมาธิราช

แม่ชีศันสนีย์สละทางโลก บวชชีที่ “วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต” 

ถนนวัชรพล  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 

22 ก.พ. 2523 

โดยมี “พระครูภาวนาภิธาน” หรือ พระครูสรวิชัย (เส็ง) 

ยสินธโร อดีตเจ้าอาวาสผู้ก่อตั้งวัด เป็นพระอุปัชฌาย์ 

กระทั่งเมื่อปี 2530 ได้ก่อตั้ง “เสถียรธรรมสถาน” สถาน

ปฏิบัติธรรมบนพื้นที่ 14 ไร่ บนถนนวัชรพล 

ก่อนจะขยับขยายก่อตั้ง “สาวิกาสิกขาลัย” ในรูปแบบ

มหาวิชชาลัยธรรมะ เพื่อเยียวยาสังคม เมื่อปี 2551 

และก่อตั้ง “ธรรมาศรม” ชุมชนสาธิตของวิถีชีวิตด้าน

ธรรมะในปี 2560

...........................

ครับ....

แม้ไม่เคยรู้จักแม่ชีศันสนีย์เป็นการส่วนตัว แต่ผมใน

ฐานะนักข่าวสมัยนั้น คือร่วมๆ ๕๐ ปีมาแล้ว ใครบ้างที่ ไม่รู้

จัก “ศันสนีย์ ปัญญศิริ”

เธอเข้าประกวด “มิสออด๊าซ” เมื่อปี ๑๕๑๘ ด้วยความ

สวยและความเป็นหญิงบุคลิกงาม ได้ครองตำาแหน่งรองมิส 

ออด๊าซ คู่กับ “เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์”

ด้วยความสวยและบุคลิกดี มรรยาทงาม เธอจึงเป็นทั้ง

พิธีกรโทรทัศน์  นางแบบ และนักประชาสัมพันธ์ ผู้ โด่งดัง

ชี



ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข

ผานโครงการชุมชนสุขภาพดี
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4 บทความ

ทยโพสต อิสรภาพแหงความคิด ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ 

“โอมิครอน” เจาะทะลวงประเทศไทยสําเร็จ โดยเปนชาย

ชาวสหรัฐอเมริกาวัย 35 ป เดินทางเขาประเทศไทย  จาก

การสอบสวนโรคมีผูเสี่ยงสูง

ทั้งหมด 17 ราย พบมีผลเปนบวก 1 

ราย ซึ่ง  1  รายเปนเจาหนาที่โรงแรม 

ที่เปนผูสงอาหารใหนักทองเที่ยวชาว

สหรัฐคนดังกลาว พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี ย้ําวา สั่ง

รับมือโอมิครอนตั้งแตวันแรกแลว สวน

มาตรการเดินทางเขาประเทศยังคง

เดิมอยู “จากเดิมจากที่จะมีการตรวจ

แบบ ATK ก็ปรับใหเปนการตรวจแบบ 

RT-PCR ทั้งหมด และกักตัวจนกวาจะ

ทราบผลประมาณ 1 วัน ถึงจะเดินทาง

ตอไปได” มาตรการดังกลาวคงทําใหอุนใจได ทั้งนี้ แมอํานาจการ

แพรกระจายโรคของโอมิครอนจะมากกวาสายพันธุเดลตาอยางนอย 

2 เทาขึ้นไป และในอนาคตสายพันธุนี้จะเขามาแทนที่สายพันธุเดล

ตา ก็ตองรอการพิสูจนจากผูเชี่ยวชาญวา “โอมิครอน” จะกลายเปน 

พระเอก ทําใหผูติดเชื้อโควิดเปนเหมือนไขหวัดธรรมดาหรือไม ...0

ภายหลัง นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ อดีต ส.ส.พัทลุง และอดีต

รองหัวหนาพรรคประชาธิปตย (ปชป.) ลาออกจากพรรค แกนนํา 

ปชป.ก็ฟาดกลับบาง นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรี

และ รมว.พาณิชย ในฐานะหัวหนา ปชป.กลาววา “ประชาชน

แยกแยะไดวาผูที่ออกไปแตละคนนั้นเกิดจากปญหาอุดมการณของ

พรรคหรือปญหาสวนตัว” แกนนําอีกคนตอบโตวา “เขาไมเคยคิด

วาตนเองจะใหอะไรกับพรรค แตคิดเล็กคิดนอยคิดทุกเม� อเช� อวันวา

พรรคจะใหอะไรกับตนเอง และไมเคยพอใจในสิ่งที่ตัวเองไดรับทั้ง

ที่เกินหนาคนอ� นทุกครั้ง และมักจะใชการเคล� อนไหวทางการเมือง

กดดันพรรค ตําแหน�งรัฐมนตรีก็ไดแลว ตําแหน�งผูชวยรัฐมนตรี

ก็ได พอสอบตกก็ไปโกรธ” เม� อโดนสวนกลับอยางนี้ นิพิฏฐ ก็ขูกลับ

วา “ถายังไมหยุด จะเสียบที่หัวใจ” หลังคืนเกาอี้ กรรมการผูชวย

รัฐมนตรี ประจํารองนายกรัฐมนตรี ใหแลว ก็คงฟาดกันเลือดสาด

อีกแน� ...•

สําหรับการประชุมคณะ

กรรมการบริหาร ปชป. วันที่ 13 

ธ.ค.นี้ พิจารณาสงผูสมัครรับเลือก

ตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

(กทม.) นายจุรินทร เช� อวา “จะทําให

ไดเห็นภาพคนรุนใหมเดินเขาพรรค

อีก” ซึ่งก็คือ จะเคาะช� อ ศ.ดร.สุชัช

วีร สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง เปนตัวแทนของ ปชป.ชิง

เกาอี้ผูวาฯ เมืองกรุง ดร.เอ เปนนัก

วิชาการที่ประสบความสําเร็จตั้งแตวัยหนุุม มีบุคลิกที่โดนใจคนรุน

ใหม แต ปชป.ยังติดภาพ อนุรักษนิยม สวนทางกับกระแสคนรุนใหม 

เปนโจทยที่ ปชป.ตองแกใหตก ตางจาก พรรคกาวไกล คนรุนใหม

พรอมเทคะแนนใหอยูแลว สวน พลังประชารัฐ-เพ� อไทย ยังไมเคาะ 

แตหลังปใหมคงตองมีความชัดเจนกันแลว พล.อ.ประยุทธ จะอาง

วาใหบานเมืองสงบกอนคงไมได ก็ในเม� อ พปชร.ชูแคมเปญเลือกตั้ง

ป 62 วา “ความสงบจบที่ลุงตู” ถาบานเมืองยังไมสงบก็ตองโทษ ลุง

ตู นั่นแหละ! ...•

ปญหา โครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ซ้ํารอยโครงการ

ขนาดใหญของรัฐแทบทุกโครงการที่ตองการพัฒนาดานเศรษฐกิจแต

มีผลกระทบตอชาวบานในพื้นที่ เม� อชาวบานลุกขึ้นมาชุมนุมคัดคาน

ก็โดนจับกุมครั้งแลวครั้งเลา การมาชุมนุมหนาทําเนียบรัฐบาลครั้ง

นี้ เพ� อทวงสัญญาจากรัฐบาลที่ไดตกลงกับชาวบานไวเม� อปที่แลว

วาจะยุติการดําเนินโครงการไวกอนแลวตั้งกรรมการที่เช� อถือขึ้นมา

ศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (SEA) อยางรอบคอบ แตรัฐบาล

ไมดําเนินการตามขอตกลง พล.อ.ประยุทธ ระบุวา “เราตองมองสิ่ง

ที่เปนประโยชน สิ่งไหนที่ไมเปนประโยชนและเปนปญหาก็ไมตอง

ไปทํา เพราะเรามุงหวังใหภาคใตมี

เศรษฐกิจที่เจริญเติบโตมากขึ้น” แต

ชาวบานเขามองวาผลประโยชนมันตก

กลุมทุนมากกวา ดังนั้น จะทําอยางไร

ใหเกิดความสมดุลระหวางการพัฒนา

เศรษฐกิจกับชุมชนสิ่งแวดลอม ...• 

สวนปญหาราคาสินคาการ 

เกษตรโดยเฉพาะชาวนาปลูกขาว กลาย

เปนปญหาการเมืองมาทุกยุคสมัย   

หลัง นพ.ชลน�าน ศรีแกว ส.ส.น�าน

และหัวหนาพรรคเพ� อไทย ลงพ้ืนท่ี 

ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เพ� อรับฟงปญหาความทุกข

ยากของชาวนาในพ้ืนท่ีและปลุกผีจํานําขาวข้ึนมา นพ.วรงค เดชกิจ

วิกรม หัวหนาพรรคไทยภักดี ตอบโตวา “รูไหมวาโครงการน้ีเอาภาษี

ประชาชนมาผลาญ สองปเศษใชไปรวม 940,000 ลานบาท จนปานน้ี

ยังชดใชไมหมด โกงกันทุกข้ันตอน ท้ังตนนํ้า กลางนํ้าและปลายนํ้า มี

รัฐมนตรีติดคุก 2 คน นายกรัฐมนตรีตองติดคุกแตหนีไปตางประเทศ 

อธิบดี รองอธิบดี นายทุนพรรคติดคุกกันหมด ถาพรรคเพ� อไทยไมเข็ด

ก็เชิญตามสบาย” ก็น�าสงสารชาวนา เปนอาชีพท่ีเผชิญปญหาทุกดาน 

ท้ังตนทุนการผลิต ภัยธรรมชาติ ราคาตกตํ่า แทบทุกปไมมีรัฐบาลไหน

มีแนวทางแกปญหาเชิงโครงสรางใหย่ังยืนอยางแทจริง ...•

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

จุรินทร ลักษณวิศิษฏ 

นพ.วรงค เดชกิจวิกรม 

ไ

กลองสุม หรือ Mystery box เปนกลยุทธทางการตลาด

แบบหนึ่งที่ชวยดึงดูดลูกคา ทําใหรานเปนท่ีรูจัก และชวยกระตุน

ยอดขายได โดยพอคาแมคาจะเอาสินคาในรานนํามาจัดเปนเซต

แลวบรรจุลงในกลอง แลวนํากลองนั้นออกวางขาย ซ่ึงลูกคาจะไมรู

วาภายในกลองที่ซื้อไปนั้นมีสินคาอะไรอยูบาง ในปจจุบัน “แมคา-

พอคา” ออนไลน นิยมจัดไลฟสดขายในราคาตั้งแตหลักรอยถึงหลัก

พัน โดยจะตั้งจํานวนกลอง รวมถึงรหัสไว ใหลูกคากด CF หรือ 

confirm ดวยรหัสที่ตั้งไว และผูที่ CF ไดตองโอนเงินคาสินคาใหเสร็จ

สิ้นกอน ผูคาก็จะสงกลองสุมไปที่บานใหลุนวามีอะไรอยูในนั้นบาง 

ทั้งนี้ “กลองสุม” เปนที่นิยมมาพักใหญแลว แตมากลายเปนขาวฮือ

ฮาชวงนี้ เน� องจาก “พิมรี่พาย” แมคาออนไลนช� อดัง นํากลยุทธดัง

กลาวเขามาตอยอดการขาย สรางปรากฏการณยอดขาย 100 ลาน

บาทโดยใชเวลาแควันเดียว. 

กลองสุม

โดยมีเปาหมายวาจะใหระบบการดูแลสุขภาพที่รัฐมีอยูนั้นให

บริการสําหรับผูพิการทางสติปญญาที่เทียบเทาหรือดีกวาคนไขทั่วไปที่

ไมพิการ ที่สําคัญคือใหบุคลากรสาธารณสุขมีความเขาใจเกี่ยวกับการ

ดูแลคนไขที่พิการทางสติปญญา ซึ่งรวมถึงการส� อสารและใหความ

สะดวกสําหรับผูพิการทางสติปญญาไดเขาถึงบริการทางสาธารณสุข

ในป 2564 ซึ่งเปนปที่ 10 ของการจัดทําโครงการนี้มีประเทศ

ทั่วโลก 75 ประเทศ ไดมีการจัดทําโครงการชุมชนสุขภาพดีขึ้น โดยใน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกมี 17 ประเทศที่เขารวมโครงการ โดยในปนี้ ได

มีการจัดการประชุมเร� อง Healthy Communities Expo ขึ้น เปนการ

ประชุมออนไลน 2 วันเต็ม มีผูเขารวมจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟกนี้เปน

สวนใหญ ทั้งผูบริหารโครงการสเปเชียลโอลิมปค องคกรดานสุขภาพ

ทั้งภาครัฐและเอกชน นักกีฬาและครอบครัว 

การจัดใหมีงาน Expo นี้เปนการแสดงใหเห็นถึงผลกระทบ

ของโครงการชุมชนสุขภาพดี ไดมีการยกยองผูมีสวนรวมโครงการนี้

จากประเทศตางๆ และใหการศึกษากับผูที่สนใจจะหาขอมูลเกี่ยวกับ

โครงการนี้เพ� อนําไปประยุกตใชตอไป

สําหรับการประชุมครั้งนี้ ไดมีการยกตัวอยางประเทศไทย

หลายครั้ง โดยเฉพาะ Annemarie Hill ซึ่งเปน Vice President ของ 

Global Health Operations, Special Olympics International ไดกลาว

ช� นชมประเทศไทยวา “..เราไดเริ่มโครงการทดลองนี้ในป 2555 และ

ประเทศไทยก็เปนหนึ่งในโครงการนํารองของโครงการชุมชนสุขภาพดี

โดย (สเปเชียลโอลิมปคไทย) ไดมีการตั้งมาตรฐานการทํางานโครงการ

ะบบประกันสุขภาพถวนหนาเปนสิ่งที่

ไดรับการยอมรับเพราะเปนการบริการ

ดานสุขภาพของรัฐที่ใหความเปนธรรม

กับประชาชน ทุกสวนทุกคนในสังคม

ควรไดรับการประกันสุขภาพอยางเทาเทียมกันบน

หลักการสําคัญที่วา บริการที่จําเปนดานสุขภาพ

เปนของทุกคน

อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติยังมีปญหาในการ

ดําเนินการในโครงการนี้เพ� อใหเกิดความเทา

เทียมกันในคนบางกลุม ซึ่งในที่นี้จะกลาวถึงกลุม

ผูที่มีความพิการทางสติปญญา ที่เปนเชนนี้เปน

เพราะผูพิการทางสติปญญามีปญหาทางสุขภาพ   

มากกวาคนทั่วไป ยกตัวอยางเชน คนกลุมที่มี

ความพิการทางสติปญญานี้มีโอกาสที่จะเสียชีวิต

กอนอายุ 50 ปมากกวาคนทั่วไปถึง 2 เทา มี

โอกาสเปนโรคไขขออักเสบมากกวาคนกลุมอ� น 

3 เทา เปนโรคหัวใจมากกวา 2 เทา เบาหวาน

มากกวา 5 เทา

ยิ่งไปกวานั้น สําหรับผูพิการทางสติปญญา

แลวการเขาถึงการบริการสุขภาพถวนหนายังเปน

สิ่งที่ยากลําบากกวาคนทั่วไป ซึ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นไมใช

แตในประเทศไทย แมในประเทศที่พัฒนาแลว

ก็ตามยังมีความไมเทาเทียมกันอีกมาก ทั้งนี้ เปน

เพราะความพิการทางสติปญญาทําใหคนกลุมนี้

มักจะไมสามารถดูแลเอาใจใสสุขภาพของตนเอง

ไดอยางละเอียด บางคนมีปญหาในการส� อสาร

กับบุคลากรทางการแพทยทําใหมีความเสี่ยงที่จะ

เปนโรคตางๆ มากกวาคนทั่วไป ในหลายกรณีพบ

วากวาจะตรวจพบปญหามักจะอยูในระดับที่ราย

แรงแลว

เพ� อการแกไขปญหานี้ในระดับนานาชาติไดมีความคิดริเริ่ม

จากองคกรสเปเชียลโอลิมปคสากลใหมีการจัดทําโครงการ Healthy 

Communities หรือโครงการชุมชนสุขภาพดีใหกับผูพิการทางสติ

ปญญาเพ� อใหผูพิการทางสติปญญาไดสามารถเขาถึงการบริการ

ทางการแพทยไดมากขึ้นและยั่งยืนขึ้น โดยหวังวาโครงการนี้จะทําให

เกิดความเทาเทียมกันมากขึ้นในการประกันสุขภาพ

ไดมีการเริ่มดําเนินการโครงการชุมชนเพ� อสุขภาพดีนี้ในป 

2555 ภายใตองคกรสเปเชียลโอลิมปคสากลซึ่งไดรับการสนับสนุน

จาก Golisano Foundation หรือมูลนิธิโกลิซาโน โดยในครั้งแรกมี

การทดลองดําเนินการใน 8 ประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศไทยดวยที่มี

สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคแหงประเทศไทยเปนแกนหลักในการ

ประสานงาน  

โดยมีวัตถุประสงคที่จะขยายการบริการสุขภาพใหครอบคลุมถึง

ผูพิการทางสติปญญามากขึ้น มีการนําองคกรระดับทองถิ่นมารวมมือ

มากขึ้นและสรางความตระหนักถึงปญหาของผูพิการทางสติปญญาให

สังคมไดรับรูมากขึ้น                     

ในประเทศไทยโครงการชุมชนสุขภาพดีเปนความรวมมือระ

หวางสเปเชียลโอลิมปคไทยกับหน�วยงานรัฐและยูนิเซฟ จัดใหมีระบบ

การดูแลสุขภาพผูที่มีความบกพรองทางสติปญญาดวยการพัฒนา

ระบบและเคร� องมือในการคัดกรองและประเมินสุขภาพผูพิการทางสติ

ปญญา ซึ่งมีความเฉพาะและแตกตางจากบุคคลทั่วไป

นี้ ไวสูงมาก และสิ่งที่ทําใหดิฉันดีใจคือในเวลาตอ

มาจนปจจุบันไดมีการรักษามาตรฐานการทํางานที่

สูงเชนนี้ ไวในองคกรสเปเชียลโอลิมปคตางๆ ที่ได

เขามารวมกับเรา”

ในงาน Expo นี้ ประเทศไทยไดรับเกียรติ

ใหนําเสนอ “Best Practices” หรือแนวทางปฏิบัติ

ที่ดีในการดําเนินโครงการนี้ โดยในประเทศไทย

ไดดําเนินโครงการชุมชนสุขภาพดีในสถานศึกษา

เปนหลัก โดยจัดใหมีการตรวจคัดกรองสุขภาพ

เปนประจําทุกปใหกับเด็กที่มีความบกพรองทาง

สติปญญาที่อยูในโรงเรียน โดยใชบุคลากรทาง

สาธารณสุขที่มีความเปนมืออาชีพเขามาเปนผู

ดําเนินการหลัก โดยจัดใหมีการคัดกรองสุขภาพใน

เร� องตางๆ รวมถึงการใหการศึกษากับครอบครัว

อีกดวย

คุณรัชนีวรรณ บูลกุล ซึ่งเปน National 

Director ของสเปเชียลโอลิมปคไทย ไดชี้ใหเห็น

ถึงความสําเร็จของโครงการนี้มาจากการรวมมือ 

4 องคกร อันไดแก สถาบันราชานุกูล สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมอนามัย 

และยูนิเซฟประเทศไทย โดยมีการเริ่มทดลอง

โครงการนี้ใน 6 จังหวัดเม� อป 2556 และในป 

2564 ไดขยายผลไปสู 51 จังหวัด ในการดําเนิน

การโครงการชุมชนสุขภาพดีนี้ ซึ่งมีผลตอนักกีฬา

มากกวา 3 หม� นคน  

นอกจากนี้มีการทําวิจัยโดย ดร.เพลิน 

ประทุมมาศ เพ� อศึกษาถึงผลกระทบของโครงการ

นี้ ซึ่งรวมถึงขอแนะนําเพ� อใหมีการจัดทําโครงการ

แบบยั่งยืน ที่สําคัญโครงการนี้ ไดสรางความ

ตระหนักใหบุคลากรทางการแพทยในเร� องผูพิการทางสติปญญา และ

ไดมีผูเขารวมโครงการจํานวนมากจากทั้งภาครัฐและเอกชน

นอกจากนั้น เจาหนาที่ฝายส� อสารขององคกรขององคการ

ยูนิเซฟประเทศไทย คุณณัฐฐา กีนะพันธ ไดกลาวถึงการมีสวนรวม

ของยูนิเซฟโดยการสนับสนุนเงินทุนอยางตอเน� องเปนเวลาหลาย

ป รวมถึงชวยประสานกับภาครัฐบาลและการจัดใหมีการประเมิน

โครงการนี้

อนึ่ง ดวยการที่มีการตระหนักถึงความตองการบริการสุขภาพ

ของผูพิการทางสติปญญาที่แตกตางกับคนทั่วไป และความเสี่ยงจาก

การเสียชีวิตจากสถานการณ โควิด-19 ของคนกลุมนี้ที่มีมากกวาทุก

กลุม ทําใหมีการใหความสําคัญเปนลําดับตนๆ ในการใหกลุมผูพิการ

ทางสติปญญาเขารับการฉีดวัคซีนกอน

โดยสรุป จากการเก็บขอมูลจากทั่วโลกพบวา โครงการชุมชน

สุขภาพดีไดชวยใหผูพิการทางสติปญญามีสุขภาพที่ดีขึ้นอยางเห็นได

ชัด การที่มีการคัดกรองสุขภาพหลากหลายทําใหลดจํานวนคนไขที่ตอง

สงตอลงไป การเขาถึงบริการสาธารณสุขจึงถือเปนสิ่งสําคัญสําหรับ

ครอบครัวและระบบสาธารณสุข การที่เขาไปดําเนินการแตแรก (early 

intervention) และการติดตามอยางตอเน� องที่เหมาะสมจะชวยยก

ระดับคุณภาพชีวิตใหทุกคน.

โดย ดร.นริศ ชัยสูตร 

นายกสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคแหงประเทศไทย

ากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทั่ว

โลกยังตองเผชิญไปอีกนาน และยังสรางความต� นตระหนก

ไมนอยเม� อเชื้อมีการกลายพันธุอยูตลอดเวลา ถึงแมไทยจะ

มียอดผูติดเชื้อลดลงตอเน� อง แตลาสุดเกิดเชื้อกลายพันธุ

ใหมในช� อ โอมิครอน ที่มีการแพรระบาดไดเร็วกวาสายพันธุที่ผาน

มา 2-5 เทา ผูติดเชื้อสวนใหญจะไมมีอาการ หรืออาการนอยคลายไข

หวัด และเชื้อดังกลาวไดเขาประเทศไทยเปนที่เรียบรอยแลว

โดยกอนหนานี้ “บิ๊กตู” พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ไดสั่งเขมมาตรการรับมือในทุกจุดคัด

กรองเขา-ออกประเทศทันทีที่ทราบวามีการระบาดของเชื้อสายพันธุ

ใหมนี้ และใหเตรียมความพรอมหากตองมีการปรับมาตรการตางๆ 

เม� อมีความจําเปนเรงดวน 

ซึ่งขณะนี้ พล.อ.ประยุทธไดติดตามสถานการณอยางใกล

ชิด รวมกับคณะแพทย กระทรวงสาธารณสุข และทีมที่ปรึกษาผูทรง

คุณวุฒิของศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ถึงพัฒนาการของเชื้อโอมิครอน 

พรอมสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให นาย

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข และ

กระทรวงสาธารณสุข ไปตรวจสอบขอมูลโอมิครอนวาเชื้อชนิดนี้แพร

เชื้ออยางไร และทําใหเกิดความรุนแรงระดับใด รวมทั้งใหเขมงวด

เร� องมาตรการการคัดกรองการเดินทางเขาประเทศ 

นอกจากนี้ ขอความรวมมือใหประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ                                                            

ปลอดภัยสําหรับองคกร (COVID-Free Setting) ในชวงการเฉลิม 

ฉลองเทศกาลปใหม พรอมกับยืนยันวาจะยังไมมีการยกระดับ

มาตรการ หรือ ล็อกดาวน ในตอนนี้ เน� องจากมาตรการปจจุบันยัง

สามารถรับมือไดอยู เพียงแตขอใหประชาชนรวมถึงผูประกอบการให

ความรวมมือและปฏิบัติตามมาตรการที่ออกมาอยางเครงครัด โดย

เฉพาะผูประกอบการที่ตองมีมาตรการปลอดภัยสําหรับองคกร พรอม

กําชับถึงมาตรการปองกันการลักลอบเขาเมืองใหเขมขน เพ� อปองกัน

การนําเขาเชื้อ

สําหรับมาตรการตางๆ ภายในประเทศนั้น ขณะนี้รัฐบาลยัง

ใหยึดมาตรการเหมือนเดิมทุกอยาง โดยทีมแพทยจะใชเวลาประเมิน

และรวบรวมขอมูลจากทั้งโลก ที่ขณะนี้ยังมีไมเพียงพอเน� องจากเปน

เชื้อสายพันธุใหม ทําใหยังไมทราบความรุนแรงของเชื้อโอมิครอนวา

มากนอยแคไหนแลวจะสงผลกับคนกลุมใดมากที่สุด ซึ่งจะตองรอดู

ประมาณ 1-2 สัปดาห จึงจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะของเชื้อ

ดังกลาว 

อยางไรก็ตาม ในระหวางทางนี้รัฐบาลยังคงเดินมาตรการเดิม

แตมีความเขมขนขึ้น โดยมาตรการในปจจุบันคือ หาม 8 ประเทศที่

มีความเสี่ยงตอการระบาดของโอมิครอนเขาไทย ตั้งแตวันที่ 1 ธ.ค.

2564 ประกอบดวย บอตสวานา เอสวาตินี  เลโซโท มาลาวี  

โมซัมบิก นามิเบีย แอฟริกาใต และซิมบับเว สวนประเทศอ� นนอก

เหนือจาก 8 ประเทศในทวีปแอฟริกา ใหเขาประเทศในรูปแบบกักตัว

มีการเพิ่มวันกักตัวจาก 10 วันเปน 14 วัน จากที่กอน

หนานี้ประเทศไทยมีการปรับลดวันกักตัวของผูที่เดินทางเขามา

ในประเทศไทยจาก 14 วัน เหลือ 10 วัน เน� องจากการวิเคราะห

ขอมูลกอนหนานี้พบวา การตรวจพบติดเชื้อสวนใหญอยูในชวงวัน

ที่ 5-7 อยางไรก็ตาม เม� อเกิดสายพันธุ โอมิครอน จึงไดมีการปรับ

ใหการกักตัวเปน 14 วันเชนเดิม

พรอมใชการตรวจ RT-PCR เชนเดิม ในผูเดินทางเขาประเทศ

แบบเทสตแอนด โก

นอกจากนี้ยังเพิ่มเทคนิคตรวจหาสายพันธุ โอมิครอนใหได

รวดเร็ว จากที่โอมิครอนเปนโควิดสายพันธุใหมในประเทศไทย จึง

ยังไมมีน้ํายาเฉพาะในการตรวจหาสายพันธุเหมือนสายพันธุอ� น แต

เน� องจากจุดกลายพันธุของโอมิครอนบางจุดเหมือนกันในสายพันธุ

แอลฟา และบางจุดเหมือนกับในสายพันธุเบตา จึงมีการใชน้ํายา

เฉพาะของ 2 สายพันธุมาตรวจหาโอมิครอน โดยหากพบวาแสดง

เปนบวกในทั้ง 2 สายพันธุแสดงวาเปนโอมิครอน ซึ่งทําใหสามารถ

ตรวจรูผลไดรวดเร็ว โดยศูนยวิทยาศาสตรการแพทยสามารถตรวจ

ได เปนการใชระหวางที่พัฒนาน้ํายาตรวจเฉพาะของโอมิครอน

ขณะเดียวกันยังคงเรงติดตามตัวผูเดินทางจากทวีปแอฟริกา

มาตรวจโควิด รอบที่ 4 ดวยวิธี RT-PCR หลังจากกอนหนานี้ผูเดิน 

ทางจากทวีปแอฟริกาสามารถเขาไทยไดในรูปแบบแซนดบ็อกซ                                                  

ผานการตรวจหาเชื้อ 3 ครั้ง กอนออกจากแซนดบ็อกซ นอกจากนี้

ในสวนการทํางานของฝายตางๆ ยังคุมเขมสกัดโควิด โดยกระทรวง

มหาดไทยกําชับผูวาราชการจังหวัดทั่วประเทศ คุมเขมการลักลอบ

ของแรงงานตางดาวผิดกฎหมายทุกชองทางตามดําริของนายก

รัฐมนตรี 

อยางไรก็ตาม ในวันที่ 13 ธ.ค.นี้ พล.อ.ประยุทธจะเรียก

ประชุม ศบค.ชุดใหญ โดยจะมีการนําเร� องโอมิครอนเขาหารือ ซึ่ง

ตองจับตาวา ศบค.จะดันมาตรการใดออกมารับมือเชื้อไวรัสกลาย

พันธุนี้หรือไม.

‘ไมล็อกดาวน’ รัฐบาลเข็นตอ

มาตรการสู ‘โอมิครอน’

จ

“จากการเก็บขอมูลจากท่ัวโลกพบวาโครงการชุมชนสุขภาพดี                                                                             

ไดชวยใหผูพิการทางสติปญญามีสุขภาพที่ดีขึ้นอยางเห็นไดชัด การ

ที่มีการคัดกรองสุขภาพหลากหลายทําใหลดจํานวนคนไขที่ตองสง

ตอลงไป การเขาถึงบริการสาธารณสุขจึงถือเปนสิ่งสําคัญสําหรับ

ครอบครัวและระบบสาธารณสุข การที่เขาไปดําเนินการแตแรก                                  

(early intervention) และการติดตามอยางตอเน� องที่เหมาะสม     

จะชวยยกระดับคุณภาพชีวิตใหทุกคน”

ร



ลายเป็นนักฟุตบอลไทยคนที่ 2 ในประวัต ิ 

ศาสตร์ ที่สามารถคว้าแชมป์เคลีก หรือลีก

สูงสุดของประเทศเกาหลีใต้ได้ หลังสโมสรฟุต 

บอลชุนบุก ฮุนได มอเตอร์ส คว้าแชมป์ลีกไปได้เมื่อวันที่ 

5 ธันวาคมที่ผ่านมา สำาหรับนายศศลักษณ์ ไหประโคน 

แบ็กซ้ายตัวเก่งดีกรีทีมชาติไทย

สำาหรับนักเตะไทยคนแรกท่ีคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของ

เกาหลีใต้ ต้องย้อนกลับไปเมื่อ 36 ปีที่แล้ว คือ นาย

ปิยะพงษ์  ผิวอ่อน หรือเดอะตุ๊ก ตำานานทีมชาติไทย ที่

สามารถคว้าแชมป์ให้ลักกี โกลด์สตาร์ หรือเอฟซี โซล 

ในปัจจุบันเมื่อฤดูกาล 1985

นายศศลักษณ์ หรือ

ที่แฟนบอลชาวไทยเรียกว่า

เจ้าพี  เป็นนักเตะในสังกัด

สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไน 

เต็ด โดยย้ายไปร่วมสโมสร

ชุนบุก ฮุนได มอเตอร์ส 

ของเกาหลีใต้ด้วยสัญญายืม

ตัว 6 เดือน 

มี โอกาสลงสนามให้

สโมสรชุนบุก ฮุนได มอ    

เตอร์ส ในลีกไปจำานวน 2 

นัดในฐานะตัวสำารอง และตัวจริง 1 นัด ในรายการ

เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก หรือรายการชิงแชมป์สโมสร

เอเชีย รอบ 16 ทีมสุดท้าย ในนัดที่เอาชนะจุดโทษสโม 

สรฟุตบอลบีจี ปทุม ยูไนเต็ด จากประเทศไทย 

แบ็กซ้ายรายนี้จะหมดสัญญายืมตัวกับสโมสรชุน

บุก ฮุนได มอเตอร์ส ในสิ้นเดือนธันวาคมนี้ จากนั้นจะ               

กลับมาลงเล่นให้สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ต้นสัง 

กัดที่แท้จริงเพื่อสู้ศึกไทยลีก 1 ในเลกที่สอง

หลังคว้าแชมป์เคลีกสำาเร็จ เจ้าพีได้โพสต์ผ่านเฟซ 

บุ๊กส่วนตัวตอนหนึ่งว่า “ขอบคุณตัวเองในวันนั้นที่กล้า

ตัดสินใจมาที่นี่ โดยไม่กลัวเลยว่าต้องเจอกับอะไรบ้าง 

จะมีโอกาสลงเล่นมากน้อยแค่ไหน ขออย่างเดียวคือให้

ได้ออกมาสู้”  

ปัจจุบัน เจ้าพีอายุ 25 ปี ถือเป็นแบ็กซ้ายอนาคต

ไกล  ถูกมองว่าจะเป็นตัวตายตัวแทนในทีมชาติไทยของ

นายธีราทร  บุญมาทัน ที่ประสบความสำาเร็จคว้าแชมป์

เจลีกหรือลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่น กับโยโกฮามา เอฟ 

มารินอส สโมสรฟุตบอลชื่อดังในแดนปลาดิบ

เจ้าพีถือเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของสโมสรบุรีรัมย์ 

ยูไนเต็ด เพราะเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์แต่กำาเนิด เริ่มต้น

ค้าแข้งกับสโมสรแบงค็อก ยูไนเต็ด ก่อนที่ในปี 2560 

จะถูกสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ขอยืมตัวไปลงเล่นด้วยสัญ 

ญายืมตัว 6 เดือน  ก่อนที่ในปี 2561 จะขอซื้อขาดจาก

สโมสรแบงค็อก ยูไนเต็ด.

เป็นการชักศึกเข้าบ้าน หลายๆ ข้อไม่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย 

โดยเฉพาะการนำาวิธีปราบปรามประชาชนที่ต่อต้านรัฐบาลทหาร

พม่ามาชี้นำารัฐบาลไทยให้ใช้มาตรการเด็ดขาดรุนแรง แล้วก็เป็น

มาตรการใช้ความรุนแรงเกินเหตุถึงระดับเผด็จการ

คณะสามเบื๊อก ๒๕๖๓ ก็คงจะต้องร่วงโรยไปตามวาระ                                                                        

โดยเฉพาะเมื่อไม่ประสบความสำาเร็จเพราะประชาชนไม่สนับสนุน                                                                                    

๑๔ ตุลา ๑๖ ที่เรียกนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมเรียกร้องประชาธิปไตย 

นิยมลัทธิคอมมิวนิสต์ที่เรียกตนว่า “คนเดือนตุลา” วันนี้ ไม่มี

อุดมการณ์คอมมิวนิสต์เหลืออยู่แล้ว เหลืออยู่แต่ความแค้นที่แพ้                                                                         

สงครามครั้งนั้น แต่ก็โชคดีได้คำาสั่งที่ ๖๖/๒๕๒๓ ช่วยให้กลับเข้า                                                                             

สู่สังคมได้ ๔๘ ปีผ่านไปอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ก็หมดไปจากมหา 

วิทยาลัย 

ผมเชื่อว่าไม่ถึง ๔๘ ปี ลัทธิล้มเจ้าก็จะหมดไปจากมหาวิท 

ยาลัย ไม่ว่าวันน้ันประเทศไทยจะปกครองด้วยระบอบอะไร เพราะ

ไม่มีอะไรอยู่ย้ังยืนยง มีเกิดก็ต้องมีดับ แต่การเปล่ียนแปลงระบอบ

การปกครองน้ันจะต้องเป็นความประสงค์ของประชาชนส่วนใหญ่ 

ไม่ใช่คณะเบื๊อกที่มีปรมาจารย์ โรคจิตเพราะมีปมด้อยวัยเด็ก อ่าน

หนังสือปฏิวัติฝรั่งเศสแล้วต้องการเป็นผู้นำาเลียนแบบการปฏิวัติ

ฝร่ังเศสในประเทศไทย เหมือนอลัชชีสมีทำามะโยนีท่ีอ่านพุทธประ 

วัติแล้วอยากเป็นจักรพรรดิ  แต่ไม่สามารถเป็นได้ในโลกวันน้ี ดังน้ัน

จึงเปลี่ยนเป้าหมายเป็น “พระพุทธเจ้า” อุปโลกน์ตนเป็นประธาน

พระพุทธเจ้า  (แต่งตั้งตัวเอง สนองตัณหาในวัยเด็ก)

อย่างไรก็ตาม ทุกวันน้ีผู้คนพยายามสร้างกระแสเพื่อให้กระ 

แสพาตัวเองไปถึงเป้าหมาย ดาราก็ต้องสร้างข่าวคาวข่าวฉาวเพื่อ

ให้คนสนใจ แม่ค้าต้องแต่งชุดล่อตะเข้ดึงดูดลูกค้าทั้งหนุ่มทั้งแก่

ที่มันจุกอก นักการเมืองก็ต้องพยายามสร้างข่าว สร้างสโลแกน

ต่างๆ แต่ก็ไม่สนใจสร้างกระแสด้วยการชักศึกเข้าบ้าน.

โกปี๋

 

วิธีการเคลื่อนไหวของแต่ละคนแต่ละกลุ่มอาจแตกต่างกัน                                                                                   

ไป ตามเงื่อนไขและข้อมูลท่ีมีอยู่ในมือ บางคนเคลื่อนไหวดูรุนแรง 

บางคนดูเรียบร้อยเป็นผ้าพับไว้ เป็นธรรมชาติของการเคลื่อนไหว

ทางการเมือง ไม่ว่าฝ่ายไหนก็จะมีลักษณะที่ว่านี้เหมือนๆ กัน 

แต่สุดท้ายก็อยู่ที่เนื้อหาครับ ถ้าทำาแล้วโดยรวมเสียประโยชน์ก็

ไม่ควรทำา แต่มันก็พูดยากเพราะทุกคนคิดว่าตัวเองทำาถูกทั้งนั้น 

ขนาดคนที่บอกว่าเผาเลยครับพี่น้อง ผมรับผิดชอบเอง ทุกวันนี้

ยังลอยหน้าลอยตาในสังคม แถมยังมีคนเคารพนับถือด้วย. 

5บทความ

ย่าเพิ่งเบื่อ “โอมิครอน” 

เพราะดูแนวโน้ม ยังต้องพูดถึงไปอีกหลายเดือน 

แม้จะมีข่าวดีว่า ยังไม่พบผู้ป่วยรายที่สองใน

ไทย แต่ก็ใช่ว่าจะหยุดอยู่ที่รายที่หนึ่ง 

ลักษณะการระบาดของ “โอมิครอน” ในอเมริกา และ

ยุโรป เป็นเครื่องยืนยันว่า อีกไม่นาน ไวรัสโควิด-๑๙ สายพันธุ์

นี้ จะลามไปทั่วโลก 

มาไทยเต็มๆ เมื่อไหร่ ไม่ต้องไล่เช็กบิล อ้างว่ามีคนปล่อย

ให้ “โอมิครอน” เข้ามา เพราะถ้าทำาแบบนั้น ทุกประเทศทั่วโลก

ต้องไล่รัฐบาลตัวเองออก 

ไม่มีใครอยากให้ไวรัสระบาดหรอกครับ 

แต่การสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้น มันไม่ง่าย

อย่าไปด่าคุณอนุทิน ที่บอกว่า “จะช้าหรือเร็วทุกประเทศ

ต้องพบเชื้อโอมิครอน” เพราะมันเป็นเช่นนั้นจริงๆ 

เพราะขนาด ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ยังยอมรับว่าเป็น

สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่เคสผู้ติดเชื้อโอมิครอนจะเกิดขึ้นในสหรัฐฯ  

หรือดูกรณีอังกฤษเป็นตัวอย่าง

ตัวเลขผู้ป่วยโควิด “โอมิครอน” ในอังกฤษล่าสุด อาจมี

มากกว่า ๑ พันคนแล้ว 

คิดเป็นเกือบสี่เท่าของตัวเลขที่มีการรายงานอย่างเป็น

ทางการ

มีคาดการณ์ว่า “โอมิครอน” แพร่กระจายได้รวดเร็วกว่า

สายพันธุ์เดลตา มากกว่า ๒ เท่า ฉะนั้นมีความเป็นไปได้ว่า  “โอ

มิครอน” จะกลายเป็นโควิดสายพันธุ์หลักในระยะเวลาประมาณ

หนึ่งเดือนนับจากนี้

ฉะนั้นจะเห็นได้ว่า ประเทศยักษ์ใหญ่ต่างไม่รอดจาก “โอ

มิครอน”  

ประเด็นนับจากนี้จึงอยู่ที่การรับมือของภาครัฐ ว่ามีประ 

สิทธิภาพแค่ไหน 

ถ้าดูจากความตั้งใจ ณ ปัจจุบันยังถือว่าโอเคอยู่ 

อย่างกรณีการพบเชื้อรายแรก ต้องนำาตัวอย่างมาปั่นหา

เชื้อถึง ๓๖ รอบจึงจะพบ ก็แสดงให้เห็นว่า เจอปัญหาแล้วไม่ได้

ปล่อยผ่าน 

ก็ยังพอสบายใจได้ แม้จะเจอ “โอมิครอน” รายแรกใน

ไทย ก็เหมือนยังไม่เจอ เพราะเจอในพื้นที่ปิด ผู้ป่วยมีเชื้อเล็ก

อยู่แบบนี้อีกนานแค่ไหน?
น้อย แพร่เชื้อยาก

แต่อนาคตอันใกล้ต้องเจออีก 

เป็นไปไม่ได้เลยท่ีประเทศไทยประเทศเดียวจะปลอดเช้ือ ขณะ

ที่ “โอมิครอน” ระบาดไปทั่วโลก

ฉะนั้น นอกจากตัว “โอมิครอน” แล้ว การตื่นตัวของประ 

ชาชน จะเป็นปัจจัยสำาคัญที่สุด ที่ตัดสินว่า การระบาดเวฟ ๕ จะ

รุนแรง หรือเบากว่ารอบที่ผ่านๆ มา

ข้อมูลจนถึงวันนี้ ยังไม่มีประเทศไหนในโลกประกาศปิดเมือง

เพราะ “โอมิครอน” 

สถานการณ์ปัจจุบันยังเป็นการเฝ้ามอง และตรวจสอบ ว่า 

“โอมิครอน” จะสามารถก่อความรุนแรงได้แค่ไหน แต่เท่าที่เห็น 

ระบาดง่าย แต่ความดุของเชื้อต่ำา 

ถ้าอาการเจ็บป่วยดีกรีพอๆ กับไข้หวัดธรรมดา มนุษย์ก็จะ

อยู่ร่วมกับ “โอมิครอน” เหมือนกับอยู่ร่วมกับไข้หวัด โดยไม่ต้องตื่น

ตระหนก วิตกกังวลกันอีกต่อไป 

ในส่วนท่ีเอารัฐบาลไปด่ากันในโซเชียล ว่าถ้าไม่รีบปิดประเทศ 

ต้องรับผิดชอบ หาก “โอมิครอน” ระบาด ก็ต้องใจเย็นๆ 

เปิด-ปิด ประเทศ ไม่ใช่เล่นขายของ เพราะเกี่ยวข้องกับผู้คน

มากมาย หลากหลายสาขาอาชีพ 

เผด็จการชี้นิ้วสั่งง่ายอยู่แล้วครับ 

แต่ประเทศไทยมันไม่ได้เป็นแบบนั้น 

สุ่มสี่สุ่มห้าปิดประเทศตอนนี้รัฐบาลโดนถล่มเละ

ขุดโคตรพ่อโคตรแม่มาด่าสนุกปาก

สู้กับโควิด เอาแต่ใจไม่ได้ มันต้องเอาข้อมูลที่โลกมีอยู่มา

แบ เพราะขณะนี้ทั่วโลกล้วนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ “โอมิครอน” ไป

พร้อมๆ กัน

ประเด็นที่น่าสนใจ และมีการตั้งคำาถามกันเยอะ แล้วเราต้อง

อยู่กับโควิดไปอีกนานเท่าไหร่ 

ถ้าเทียบกับไข้หวัดสเปน ก็พอมองเห็น แสงสว่างปลายอุโมงค์

อยู่บ้าง

จุดสิ้นสุดของไข้หวัดสเปน หลังจากการระบาดรุนแรงรอบที่

สองในช่วงปลายปี ๒๔๖๑ ผู้ป่วยรายใหม่ลดลงอย่างฉับพลัน อย่าง

ไม่น่าเชื่อ

แทบจะไม่มีผู้ป่วยเลยหลังจากผ่านจุดระบาดสูงสุดในระลอก

ที่สอง 

เช่นกรณีการระบาดในฟิลาเดลเฟีย มีผู้เสียชีวิต ๔,๕๙๗  ราย 

เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ปีดังกล่าว

แต่มาถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ไข้หวัดสเปนกลับหายตัวไป

จากเมืองอย่างไร้ร่องรอย 

มีคำาอธิบายหน่ึงสำาหรับการลดลงอย่างรวดเร็วของโรคน้ี

คือ ความรู้ทางการแพทย์มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการป้องกันและ

รักษาโรคปอดบวมที่พัฒนาขึ้นหลังจากผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส 

นอกจากนี้ยังมีอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า เชื้อไวรัสได้กลายพันธุ์

อย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นสายพันธุ์ที่มีความร้ายแรงน้อยลง 

นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วไปกับไวรัสไข้หวัดใหญ่ กล่าวคือ 

มีแนวโน้มว่าไวรัสก่อโรคจะมีความร้ายแรงน้อยลงตามกาลเวลา 

เนื่องจากสายพันธุ์ที่อันตรายมากกว่ามีแนวโน้มที่จะตายจาก

ไปจนหมด

คล้ายกับการหายไปของเดลตาในญี่ปุ่น

“อิทูโระ อิโนอุเอะ” นักพันธุศาสตร์จากสถาบันพันธุศาสตร์

แห่งชาติ เชื่อว่าญี่ปุ่นโชคดีที่ได้เห็นสายพันธุ์เดลตาซึ่งส่วนใหญ่กำา 

จัดไวรัส SARS-CoV-2 สายพันธุ์อื่นๆ ได้กำาจัดตัวมันเอง

ไวรัส RNA แบบเดียวกับที่ก่อให้เกิดโรคโควิด-๑๙ มักจะมี

อัตราการกลายพันธุ์ที่สูงมาก ซึ่งช่วยให้พวกมันปรับตัวเข้ากับการ

เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว 

ในมุมกลับกัน น่ีก็เป็นการเปิดประตูสำาหรับส่ิงท่ีเรียกว่า หายนะ

จากข้อผิดพลาด

เมื่อมีการกลายพันธุ์ที่ ไม่ดี 

ในที่สุดก็ทำาให้เกิดการสูญพันธุ์อย่างสมบูรณ์ 

แต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่า “โอมิครอน” คือโควิดตัวสุดท้าย  เพราะ

ติดง่าย แต่อาการน้อย จนเป็นหนึ่งในหายนะจากข้อผิดพลาด

หรือไม่

หรือจะยังมีการกลายพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆ 

ก็อาจเป็นเรื่องโชคดีของมวลมนุษยชาติท่ี “โอมิครอน” โผล่

มาในช่วงท่ีประชาชนหลายประเทศในโลกฉีดวัคซีนกันไปเยอะแล้ว

ติดง่าย แต่อาการน้อย มุมหน่ึงเหมือนมนุษย์มีแต้มต่อไวรัส

ท่ามกลางข้อกังวลว่า “โอมิครอน” จะไปจบที่ไหน 

เศรษฐกิจก็น่าห่วง ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์ในสถาน

การณ์ของเดลตา เศรษฐกิจทั้งปี ๒๕๖๕ ยังน่าจะสามารถฟื้นตัว

ได้ที่ ๓.๗% 

ในกรณีเลวร้ายสุด สายพันธ์ุโอมิครอน มีความรุนแรงเทียบ

เท่ากับสายพันธุ์เดลตา และประสิทธิภาพของวัคซีนที่ใช้อยู่ใน

ปัจจุบันลดลงอย่างมาก 

ส่งผลต่อความจำาเป็นต้องมีการนำามาตรการควบคุมการ

แพร่ระบาดในประเทศมาใช้ อาทิ ปิดประเทศ รวมถึงมาตรการ

ล็อกดาวน์ในประเทศตามระดับความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่ 

จะทำาให้การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๖๕ ลดลง

มาอยู่ที่ประมาณ ๒.๘% 

ก็พอจะมีข่าวดีอยู่บ้าง “โอมิครอน” มิได้ชกมนุษย์เพียง

ข้างเดียว 

บริษัทยาอังกฤษชื่อว่าแกล็กโซสมิทไคล์นหรือ GSK  ประ 

กาศว่า การรักษาโควิด-๑๙ ด้วยแอนติบอดี ที่ทางบริษัทได้

พัฒนาร่วมกับบริษัท Vir Biotechnology ของอเมริกา ใช้ได้ผล

กับการกลายพันธุ์ของไวรัสที่หนามโปรตีนทั้งหมด ๓๗  จุดที่ระบุ

ได้จนถึงปัจจุบัน 

น่ันหมายความว่า สามารถรักษาโควิดกลายพันธ์ุได้ทุกชนิด 

รวมทั้ง “โอมิครอน” 

ผลการทดลองที่เปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แสดงให้เห็นว่า 

ตัวยา ชื่อ “โซโตรวิแมบ” ใช้ได้ผลกับ “โอมิครอน” อย่างมีนัย

สำาคัญ

ครับ...ข้อกังวลหลังจากนี้ อาจไม่ใช่ “โอมิครอน” แต่เป็น

มนุษย์

มนุษย์ที่หยิบเอา “โอมิครอน” มาเล่นการเมือง.

รมณียสถาน

มหาจุฬาฯ วังน้อย ดูน่ารัก

ภูมิทัศน์ จัดหนัก แน่นสงบ

มีก้อนหินถิ่นศิลาน่าเคารพ

มีแหล่งน้ำานอบนบน่าชื่นใจ

มีต้นโพธิ์แผ่กิ่งก้านหาญกล้า

มีท้องฟ้าเวิ้งว้างดูกว้างใหญ่

มีทิวทัศน์แนวธรรมนำาคนไทย

มหาจุฬามหาวิทยาลัยใช่เลย

ปกป้องสถาบันกษัตริย์ แต่ต้องไม่ชักศึกเข้าบ้าน

เรียน ท่านบรรณาธิการที่นับถือ

ไทยโพสต์หน้า ๔ ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พ.ย.มีบทความชื่อ 

“ถึงคนไทยและคณะเบื๊อก ๒๕๖๓ ที่เกลียดชังสถาบันพระมหา

กษัตริย์” โดยปรมาจารย์ โมบิ ประธานพรรคไทยทวีคูณฯ มี ๙ 

หัวข้อดังนี้ 

๑.ปรมาจารย์ โมบิต้องการดีเบตกับคณะเบื๊อก ๒๕๖๓ ทุก

คนแบบหนึ่งต่อเจ็ด 

๒.อนุญาตให้คณะเบื๊อกแต่งกายอุบาทว์กว่าเดิมล้านเท่า 

๓.ปรมาจารย์โมบิขอท้าดีเบตกับ ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา 

(ขอไม่เอ่ยถึงชื่อมหาวิทยาลัย) รุมปรมาจารย์โมบิคนเดียว อนุญาต

ให้ไลฟ์สดทั่วโลก 

๔.ปรมาจารย์ โบมิประกาศท้าอาจารย์ น้องฯ หลายคนรัก

หรือเกลียดสถาบันฯ หรือไม่กล้ารับคำาท้า

๕.ปรมารย์ โมบิประกาศท้าเดิมพัน ๑๐ ล้านกับคณะเบื๊อก

ว่าสามารถยกเลิกกฎหมายคุ้มครองผู้นำา ๑๙๒ ประเทศ ถ้าทำาไม่

ได้ต้องหยุดคัดค้าน ม.๑๑๒ ยกเลิกดูหมิ่นสถาบันฯ 

๖.ถ้าพระมหากษัตริย์ทอดท้ิงประชาชนไทยเมื่อพันปีที่                                                                              

แล้ว ข้าศึกจะกวาดต้อนคนไทยเป็นทาส และยึดครองประเทศ 

ไทย  

๗.เมื่อ ๘๙ ปีที่แล้วถ้าคณะเบื๊อก ๒๔๗๕ ถูกกวาดต้อนเป็น

เชลยในพม่าก็จะถูกสังหารหมู่โดยกองทัพอังกฤษ  

๘.การสังหารหมู่จัลเลียน วาลาบักห์ สมัยท่ีอังกฤษเป็นเจ้า                                                                           

อาณานิคมอินเดีย เป็นเหตุให้คนอินเดียเสียชีวิต ๓๗๙ ราย รัฐ 

บาลอังกฤษไม่เคยขอโทษประเทศอินเดียเลย 

๙.ถ้าคณะเบื๊อกที่ถูกกวาดต้อนไปพม่าพยายามปฏิรูปประ 

ชาธิปไตยในพม่า ปรมาจารย์ โมบิฟันธงว่าทหารพม่าจะจับคณะ

เบื๊อกเข้าคุกภายในสามชั่วโมง

ผมพยายามย่อบทความของปรมาจารย์ โมบิให้ได้ในหนึ่ง

ย่อหน้า เพื่อให้ผู้ท่ีไม่ได้อ่านบทความของปรมาจารย์โมบิได้ทราบ

ความคิดของปรมาจารย์โมบิ หลังจากน้ันผมขอมองต่างมุมเพราะ

ผมไม่คล้อยตามความคิดของปรมาจารย์ โมบิ โดยผมมีเหตุผล

ดังนี้ 

๑.คณะสามเบื๊อกมีอาจารย์กะปิบูดเป็นผู้ ใส่ความคิดเรื่อง

ล้มล้างสถาบันกษัตริย์แบบถอนรากถอนโคนตามแนวทางการปฏิ 

วัติฝรั่งเศส จึงจะทำาให้เกิดประชาธิปไตยที่แท้จริง 

๒.คณะสามเบ๊ือกมีท้ังต่างชาติท่ีต้องการครอบครองแผ่นดิน

ไทย และคนไทยมักใหญ่ใฝ่สูงเช่นโทนี่สนับสนุน 

๓.คณะสามเบื๊อกถูกล้างสมองเพราะแต่ละคนไม่มีความสุข 

เพราะสภาพสังคมบีบบังคับทำาให้เกิดปมด้อยเหมือนปรมาจารย์ 

กะปิบูด ไม่ได้มีอุดมการณ์ประชาธิปไตย แต่ทำาเพื่อตนทั้งสิ้น

แต่บทความของปรมาจารย์ โมบิก็ไม่ได้มีเจตนาเพื่อสร้าง 

สรรค์ แต่มีเจตนาเพื่อสร้างความเด่นดังให้กับตัวเองเหมือนหลายๆ 

บทความที่ผ่านมา ผมฟันธงว่าบทความของปรมาจารย์ โมบินั้น

คนที่ 2 ได้แชมป์เคลีก

รู้สึกมึนๆ 

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่รักและนับถือ

วันที่ ๗ พ.ย.๖๔ ไปตลาดประชุมสภากาแฟ ๒ แห่ง  สภา

ไม่ล่มเพราะสมาชิกต่างแยกย้ายกันกลับบ้านไป หลังจากเลิกประ                                                                  

ชุมสภาไปซื้อไทยโพสต์มาอ่านคอลัมน์ของท่านเปลว  สีเงิน ชื่อ 

ฟ้ามืดที่ธรรมศาสตร์ เรื่องวัคซีนที่ได้รับบริจาคมาจากโปแลนด์ 

๑,๕๐๐,๐๐๐ โดส แต่ กต.ของไทยไม่รับรองเพราะกลัวว่าจะเป็น 

การค้าวัคซีน อ่านไปประมาณ ๓ เที่ยวแล้วรู้สึกมึนๆ จึงขอให้คุณ

อัตถ์ อัตนัย ชี้แจงให้เข้าใจด้วยภาษาง่ายๆ ให้คนอ่านเข้าใจด้วย 

ขอบคุณล่วงหน้า.

พันธุ์ ไดโนเสาร์

 

สูดยาดมแล้วอ่านตามนี้เลยครับ ฮ่าๆๆๆ 

โปแลนด์บริจาคโมเดอร์นาให้ไทย ๑.๕ ล้านโดส ผ่านโรง

พยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทางธรรมศาสตร์แจ้งว่าเนื่อง 

จากไม่มีงบประมาณในการขนส่ง จึงได้ขอให้ภาคเอกชนคู่สัญญา 

ซ่ึงก็คือหมอบุญ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท้ังหมดน้ีไป และตกลง

ว่าจะให้นำาวัคซีนโมเดอร์นา ๑ ล้านโดสออกไปกระจายฉีดให้ประ 

ชาชนทั่วไป โดยคิดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ประกันภัย และโลจิส 

ติกส์ที่เกี่ยวข้อง แต่ทางโปแลนด์เขาไม่ยอม เพราะเขาบริจาค

เพื่อให้นำาไปฉีดประชาชนฟรี ไม่ใช่ให้ประชาชนรับภาระค่าขนส่ง 

ประกันภัย ซึ่งมันผิดวัตถุประสงค์ 

งานนี้ทำาให้เห็นว่า ผู้บริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์คิด

น้อยไปหน่อย ถ้าไม่มีกำาลังที่จะทำาก็ไม่ควรเบ่งกล้ามตั้งแต่ทีแรก.

เพื่ออะไร

 * อดไม่ได้คิดเรื่องสถาบัน

ที่เมามันกันไปยุ่งให้เป็นเรื่อง 

ที่จุดไฟโทสะเพิ่มแค้นเคือง

หมายให้เฟื่องฟาดฟันกันวุ่นวาย

 * กฎเกณฑ์กติกาเขาป้องกัน

สถาบันศักดิ์ศรีศักดิ์สิทธิ์หลาย

มิให้ใครมาทำาอันตราย

นี่ทำาลายรั้วให้ โจรบุกง่ายชิง

 * ของดีอยู่แล้วถ้าไม่ยุ่ง

คือบำารุงอยู่แล้วสมศักดิ์สิงห์

ที่ทำายุ่งเจตนาเน่าแท้จริง

คือยิ่งรื้อรั้วรวนให้ โยกคลอน

 * ก็ “กรรม” ส่อเจตนาเห็นเห็น

ร้อยลิ้นเร้นกะลาวนหลอกหลอน

ตั้งตัวเป็นริปูจักถูกย้อน

ได้ของร้อนปราบริปูทั่วแผ่นดินฯ

วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

........................................

ศศลักษณ์ ไหประโคน

อ

ก



ลายเป็นประเด็นถกเถียงเป็นวงกว้างหลังจากเส้นทาง

รถไฟสายสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ The China-Laos 

Railway ช่วงบ่อเต็น-นครเวียงจันทน์ เที่ยวปฐมฤกษ์ เมื่อวัน

ที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยโครงการลงทุนรถไฟความเร็วสูง

ลาว-จีน เป็นการร่วมทุนระหว่างรัฐบาลลาวและจีน มูลค่า

การลงทุนประมาณ 6,000-6,800 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยฝ่าย

จีนถือหุ้น 70% และรัฐบาลลาว 30% แน่นอนว่าหลายฝ่ายมี

ความกังวลว่าไทยจะเสียโอกาสในครั้งนี ้

อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ ได้รับการยืนยันจากกระทรวง

คมนาคม โดยศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ให้ข้อมูลว่าใน

ส่วนของการเชื่อมต่อกับประเทศไทยนั้น รัฐบาลได้มอบหมาย

นโยบายให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาไว้แล้ว ซึ่งขณะนี้หน่วย

งานที่เกี่ยวข้องของกระทรวง ทั้งกรมการขนส่งทางราง (ขร.) การ

รถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) สำานักงานนโยบายและแผนการ

ขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ส่งเจ้าหน้าที่และที่ปรึกษาไปที่ สปป.

ลาว เพื่อดูข้อมูล ข้อเท็จจริงในการเปิดเดินรถไฟความเร็วสูง

ลาว-จีน ทั้งปริมาณผู้ โดยสารและสินค้าต่อวันเป็นอย่างไร

สำาหรับการพัฒนารถไฟของประเทศไทยเพื่อเชื่อมต่อ

กับรถไฟของลาว-จีนนั้น มีการดำาเนินโครงการรถไฟความเร็ว

สูงไทย-จีน ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทาง 

253 กิโลเมตร (กม.) วงเงินลงทุน 179,413 ล้านบาท ซึ่งอยู่

ระหว่างก่อสร้าง ส่วนระยะที่ 2 นครราชสีมา-หนองคาย ระยะ

ทาง 356.10 กม. บริษัทปรึกษาอยู่ระหว่างการสำารวจออกแบบ 

โดยจะเร่งรัดการดำาเนินการ คาดว่าในปี 2565 จะสามารถสรุป

รายละเอียดและเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อเริ่มดำาเนินการ

ขณะที่โครงการรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง

ปัจจุบันเส้นทางถึงขอนแก่นแล้ว ส่วนระยะที่ 2 จากขอนแก่น-

หนองคาย ระยะทาง 169 กม. ซึ่งเตรียมจะเสนอที่ประชุมคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา คาดว่าไม่เกินไตรมาส 2 ปี 2565 

จะดำาเนินการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างได้ โดยทั้งโครงการรถไฟ

ทางคู่จากขอนแก่น-หนองคาย และรถไฟความเร็วสูงระยะที่ 2 

จากนครราชสีมา-หนองคาย จะสามารถแล้วเสร็จและเปิดให้

บริการได้ในปี 2570

สำาหรับการเตรียมความพร้อมสำาหรับแนวทางการเชื่อม

โยงรถไฟไทย-ลาว-จีน เพื่อรองรับการขนส่งระหว่างประเทศ 

เช่น การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำาโขงแห่งใหม่ โดยจะแยก

เป็นสะพานเฉพาะสำาหรับการเดินรถไฟเท่านั้น รวมทั้งการ

จัดเตรียมพื้นที่และสิ่งอำานวยความสะดวกรองรับปริมาณการ

ขนส่งที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต, การบริหารจัดการใช้ทาง

รถไฟและการใช้สะพาน เป็นการบริหารจัดการการใช้ทาง

รถไฟและการใช้สะพานเดิม (ระหว่างรอการก่อสร้างสะพาน

แห่งใหม่) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาหาข้อสรุปร่วมกัน

ระหว่าง 3 ประเทศ

และการพัฒนาพื้นที่ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าทางรถไฟ 

ระยะเร่งด่วนและระยะยาว การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 

อยู่ระหว่างการพิจารณาพัฒนาพื้นที่รองรับโครงการรถไฟ

ความเร็วสูงและรถไฟทางคู่ และเตรียมพื้นที่และสิ่งอำานวย

ความสะดวกให้สามารถรองรับการแลกเปลี่ยนสินค้าจากรถไฟ

ที่เข้ามาจากจีนและลาว และส่งออกไปยังลาวและจีน

โดยตั้งอยู่ในพื้นที่ด้านหลังของลานขนถ่ายสินค้า สำาหรับ

กองเก็บตู้สินค้าประเภทต่างๆ รวมถึงอาคารสำานักงาน, คลัง

สินค้า และอาคารประกอบอื่นๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการนำา

เข้า-ส่งออก รวมถึงศูนย์การเอกซเรย์ตู้สินค้า เพื่ออำานวยความ

สะดวกให้กับผู้มาใช้บริการแบบ One-Stop Service โดยจะ

พัฒนาศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าและย่านกองเก็บตู้สินค้า

ปัจจุบัน รฟท.อยู่ระหว่างของบประมาณเพื่อดำาเนินการ

ศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าและย่านกองเก็บตู้สินค้าเพื่อ

รองรับการขนส่งทางราง จังหวัดหนองคาย ตามมาตรา 22 

แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.

2562 คาดว่าจะสามารถคัดเลือกเอกชนผู้เข้าร่วมลงทุนแล้ว

เสร็จประมาณ 2 ปี

จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาไทยเราได้เดินหน้าโครงการมา

โดยตลอด ซึ่งเรื่องนี้กระทรวงคมนาคมมีการสั่งการให้หน่วย

งานพิจารณาข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบ เพราะเบื้องต้น

รถไฟทางฝั่ง สปป.ลาวยังเป็นทางเดี่ยว หากเป็นทางคู่เชื่อว่า

ปริมาณสินค้าจะมาก ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง

ในการทำาระบบขนส่งทางรางที่สมบูรณ์ และพลเอกประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีของไทย ให้นโยบายการพิจารณา

ทำาให้เกิดการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างประทศให้เหมาะสม 

สามารถดำาเนินการโดยยึดประโยชน์สูงสุดของประเทศไทย.

งแต่แม่ทัพใหญ่ “ชัยณรงค์ ณ ลำาพูน” หมายมั่น

ปั้นมือให้ “พรลภัส ณ ลำาพูน” ทายาทรุ่นใหม่ไฟ

แรง รับไม้ต่อมาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของ บมจ.อิน

เด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป 

(IND) พูดได้เต็มปากเต็มคำาเลยว่า

ไม่ทำาให้ผู้ถือหุ้นผิดหวัง เพราะได้

แท็กทีมผู้บริหารระดับกุนซือมือ

ฉมังลุยประมูลงานจนหลั่งไหลเข้า

มาไม่ขาดสาย ขณะที่ตัวธุรกิจยัง

มีความโดดเด่นด้านงานบริหาร

โครงการขนาดใหญ่และงานด้าน

วิศวกรรมที่ปรึกษา…มีดีครบสูตร

ขนาดนี้ ทยอยเก็บ IND เข้าพอร์ต

ด่วน!.
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เช็กสถานะรถไฟเชื่อมเพื่อนบ้าน

มีครบสูตร

เศรษฐกิจ

ตั้

ก

กัลยา ยืนยง

พรลภัส ณ ลำาพูน

กสิกรเคาะจีดีพี65โต2.8-3.7%
เอกชนอ้อนรัฐเร่งผุดมาตรการกระตุ้น

ไทยโพสต์ • “กสิกร” คาดจีดีพี ไทยปี 2565 โต 2.8-3.7% จับตาโอ

มิครอน ด้าน “สรท.” ลุ้นปีนี้ส่งออกโตสุดแกร่งแตะ 15% ด้านเอกชน

มองโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย-ฉีดวัคซีนคืบหน้า ช่วยหนุนรัฐปลดล็อก

มาตรการควบคุม กระทุ้งดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมฟื้นตัวต่อเนื่อง 3 

เดือนติด อ้อนรัฐเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ พยุงราคาพลังงาน 

ลดค่าน้ำา-ไฟ พร้อมตรึงค่าเอฟที

นางสาวณัฐพร ตรีรัตน์ศิริ

กุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำากัด กล่าวว่า 

การประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

ไทยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโอ

มิครอนขึ้นอยู่กับอัตราการแพร่เชื้อ 

ประสิทธิภาพของวัคซีน และความ

รุนแรงของโรค ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 

กรณี ภายใต้สมมติฐานที่การแพร่

ระบาดของโอมิครอนจะบรรเทา

ลงในปลายไตรมาส 1/2565 และ

รัฐบาลไทยคาดว่าจะไม่มีการกู้เงิน

นอกงบประมาณเพิ่มเติม โดยใน

กรณีที่ดีคือ หากความรุนแรงน้อย

กว่าสายพันธุ์เดลตา และวัคซีนใน

ปัจจุบันสามารถลดหรือจำากัดระดับ

ความรุนแรงของอาการป่วยได้ ไทย

ก็อาจไม่จำาเป็นต้องมีการล็อกดาวน์ 

ดังนั้นเศรษฐกิจทั้งปี 2565 ก็ยังน่า

จะสามารถฟื้นตัวได้ที่ 3.7% แรง

หนุนจากการส่งออก การฟื้นตัวของ

การใช้จ่ายครัวเรือน รวมถึงการ

ท่องเที่ยวในช่วงปลายปี

ส่วนกรณีแย่ หากสายพันธุ์                                                 

โอมิครอนมีความรุนแรงเทียบเท่ากับ

สายพันธุ์เดลตา และประสิทธิภาพ

ของวัคซีนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันลดลง

อย่างมาก ส่งผลต่อความจำาเป็น

ต้องปิดประเทศ ล็อกดาวน์ใน

ประเทศตามระดับความเสี่ยงพื้นที่ 

จะทำาให้เศรษฐกิจไทยในปี 2565 

ลดลงมาอยู่ที่ 2.8%

นายชัยชาญ เจริญสุข ประ 

ธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประ 

เทศไทย (สรท.) หรือสภาผู้ส่งออก 

กล่าวว่า สรท.ปรับคาดการณ์การ

ส่งออกไทยในปี 2564 จะขยายตัว

ได้ถึง 15% และปี 2565 จะขยาย

ตัวที่ระดับ 5-8% โดยยอดส่งออก

ในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-

ต.ค.64) มีอัตราขยายตัวที่ 15.65% 

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประ                               

ธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ 

ไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำา                                            

รวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาห    

กรรมในเดือน พ.ย.2564 ว่า อยู่

ที่ระดับ 85.4 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น

เดือนที่ 3 ติดต่อกัน เนื่องจาก

สถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศ

ที่มีแนวโน้มคลี่คลายลง การฉีด

วัคซีนมีความคืบหน้า ภาครัฐผ่อน

แต่เมื่อมาพิจารณาไตร่ตรองจากเหตุผลพื้นฐานจริงกลับกลาย

เป็นการบิดเบือนราคา ทำาให้ราคาไม่สอดคล้องกับพื้นฐานจริงใน

ปัจจุบัน ยิ่งขณะนี้มีการเปิดประเทศ ปลดล็อกต่างๆ ออก ทำาให้

ธุรกิจและเศรษฐกิจจะมีการเติบโตได้มาก จึงเป็นแนวโน้มที่ดีกับ

ตลาด ตลาดจึงต้องกลับมาปรับตัวสูงขึ้น

พิจารณาดูแล้วการที่กองทุนกลับมาซื้อหุ้นอย่างหักโหม ก็

มีเหตุผลจากหลายประการ ประการหนึ่งคือ กองทุนมีการขายหุ้น

ออกมากในปี 2564 นี้ ที่ผ่านมาได้ขายออกไปเกือบ 7 หมื่นล้าน

บาท ทำาให้มีหุ้นในพอร์ตลดลงมาก จึงต้องมีการกลับมาซื้อ อีก

ประการเป็นช่วงที่มีเงินไหลเข้ากองทุนในช่วงปลายปี ทำาให้ต้อง

กลับมาซื้อหุ้นเพิ่ม และเมื่อไปดูพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุน

ต่างชาติที่เคยนำามาตลอด มาถึงช่วงเวลานี้กลับมีการขายลดลง 

และยังมีทีท่าจะซื้อคืนเช่นกัน จึงแสดงออกชัดว่าไม่ได้หวาดวิตก

กับข่าวการแพร่ระบาดของโรคกลายพันธุ์ ทำาให้สามารถประเมิน

ได้ว่าตลาดจะกลับมามีสัญญาณที่ดีขึ้น ดังนั้นวานนี้แม้ตลาดจะมี

วอลุ่มไม่มากนัก แต่ดัชนีกลับบวกมากถึง 21.09 จุด ทำาให้ดัชนี

ที่อยู่ต่ำากว่า 1,600 จุดมา 1 สัปดาห์สามารถกลับขึ้นปิดเหนือ 

1,600 จุดได้อีกครั้ง โดยดัชนีตลาดมาปิดที่ 1,609.28 จุด กลับส่ง

สัญญาณในทางบวกมากขึ้น แต่การดีดขึ้นแรงย่อมจะมีการแกว่ง

ตัวของดัชนีมากขึ้นได้ จึงมองเป็นจังหวะที่ดีกับผู้ที่ยังต้องการ

ลงทุนต่อไป

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามองในกลุ่มอาหาร ยังน่ามองที่ CPF, 

SNNP และ SUN กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เชื่อได้มากว่าธุรกิจจะฟื้น

ตัวเร็วจากการเปิดประเทศ จึงน่ามองที่ J, PIN และ SPALI กลุ่ม

ขนส่ง ยิ่งการส่งออกยัง

โตสูงก็จะมีผลดีกับธุรกิจ

โดยตรง เมื่อพิจารณา

จากราคาหุ้นที่ยังต่ำา แต่

กำาไรสูง ก็น่าลงทุน ไม่ว่า

จะเป็น JWD, KEX และ 

RCL กลุ่มพลังงาน ราคา

น้ำามันเริ่มกลับมาสูงขึ้น ดี

กับธุรกิจโดยตรง น่ามอง

ที่ BGRIM, BPP และ 

ETC หุ้นรายตัวที่น่ามอง

มี COM7, BYD และ 

TASCO เป็นต้น

ยังคงให้มองการผัน                                   

ผวนและอ่อนตัวของตลาด

เป็นจังหวะในการเข้าลงทุน.

ขายมากเกินไป กองทุนกลับมาซื้อ

ภาวะตลาดหุ้นวานนี้ (7 ธ.ค.64) ตลาดอยู่ในแดนบวก

ตลอดวัน ทั้งๆ ที่มีข่าวเรื่องโอมิครอน แต่ดูเหมือนนักลงทุนจะมี

ความเข้าใจมากขึ้น จึงไม่ได้หวาดวิตกมากอย่างที่คิดกัน กลับพบ

ว่าทางกองทุนกลับมาซื้อหุ้นอย่างมาก ซึ่งทำาให้ผิดการคาดหมาย 

เพราะที่ผ่านมากองทุนมักจะแสดงอาการตื่นตระหนกกับข่าวที่

เกิดขึ้น แต่มารอบนี้กลับดูสุขุมเยือกเย็นและยังเข้าลงทุนเหมือน

กับสวนกระแส นั่นเป็นการประเมินในด้านการเก็งกำาไร เพราะ

ในด้านการลงทุนที่ยึดหลักทางด้านพื้นฐานแล้วจะพบว่า การอ่อน

ตัวของราคาหุ้นที่เกิดขึ้นดูจะสวนทางกับพื้นฐานที่ดีของธุรกิจ 

มองจากผลประกอบการของธุรกิจที่ดีขึ้น ราคาหุ้นไม่ควรจะอ่อน

ตัวลง แต่ด้วยอิทธิพลของการเก็งกำาไรทำาให้มีการขายออกมาก 

จึงเป็นแรงกดตลาด ซึ่งเท่ากับเป็นการบิดเบือนราคาหุ้นให้ต่ำากว่า

ความเป็นจริง คิดในด้านการเก็งกำาไรระยะสั้นๆ อาจจะดูมีเหตุผล 

คลายมาตรการควบคุมโควิด-19 

แบบค่อยเป็นค่อยไป

อย่างไรก็ดี ขอให้ภาครัฐ

ออกมาตรการช่วยเหลือผลกระทบ

จากต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น 

อาทิ พยุงราคาพลังงาน, ตรึงราคา

ค่าไฟฟ้า (เอฟที) และลดค่าไฟฟ้า-

น้ำาประปา รวมทั้งให้รัฐเร่งออก

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ.

สุพันธุ์ มงคลสุธี

ไทยออยล์ลุยต่อยอดเสริมแกร่ง  

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ผ่าน

มาไทยออยล์มุ่งเน้นดำาเนินธุรกิจเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่เราวางไว้ โดย

อาศัยรากฐานที่มั่นคงจากธุรกิจหลัก โดยบริษัทได้ตั้งเป้าหมายเพิ่ม

การลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าที่เป็นพลังงานทดแทน เพื่อสนับสนุนทิศทาง

ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ greenhouse gas (GHG) 

และเพิ่มธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ล่าสุดได้เข้าลงทุนเข้าถือหุ้น 

15.38% ในบริษัท PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP) 

ซึ่งเป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรชั้นนำารายใหญ่ที่สุดของประเทศ

อินโดนีเซีย ซึ่งถือเป็นก้าวแรกในการขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจโอเลฟินส์ 

และขยายความร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ทางธุรกิจ อีกทั้งบริษัทยังได้

แสวงหาโอกาสในการลงทุนธุรกิจที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ 

(นิว เอส-เคิร์ฟ) อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ตั้งเป้าว่าใน 10 ปีข้าง

หน้า ไทยออยล์จะเป็นบริษัทที่มีสัดส่วนของกำาไรมาจากธุรกิจโรงกลั่น 

40% ธุรกิจปิโตรเคมี 40% ธุรกิจไฟฟ้า 10% และธุรกิจใหม่อื่นๆ ที่เป็น

นิว เอส-เคิร์ฟ อีก 10% 

หนุนชาวไร่ตัดอ้อยสดลดฝุ่น PM2.5 

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 

ว่า ครม.รับทราบรายงานผลการดำาเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกร

ชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM2.5 ฤดูการผลิตปี 2563-2564 โดย

เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่งโรงงานจะได้รับความช่วย

เหลือในอัตรา 120 บาทต่อตัน ซึ่งการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัด

อ้อยสดในฤดูการผลิตปี 2563/2564 ส่งผลให้พื้นที่เก็บเกี่ยวอ้อยไฟไหม้

ลดลงจาก 5.71 ล้านไร่ เหลือ 2.87 ล้านไร่ หรือลดลง 23.23%  

ครม.คงภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 

ว่า ครม.เห็นชอบการคงอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราเดิม 

ตามบทเฉพาะกาล ม.94 แห่ง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.

2562 สำาหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่ปีภาษี 2565 

และอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.ฎ.กำาหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

พ.ศ. .... โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนอัตราภาษี

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายหลังการใช้อัตราภาษีตามร่าง พ.ร.ฎ.ดัง

กล่าวไปแล้ว 2 ปี ในปีภาษี 2567 เพื่อให้มีความเหมาะสมและ

สอดคล้องกับระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

OCEAN รุกพัฒนากัญชง-สาร CBD

นายธีร ชุติวราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โอเชี่ยน 

คอมเมิรช หรือ OCEAN เปิดเผยว่า บริษัท เค ที ดี เอ็ม จำากัด 

(KTDM) บริษัทย่อยของ OCEAN ได้เซ็นสัญญากับ บมจ.ซันสวีท หรือ 

SUN และ บมจ.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) 

หรือ JP เพื่อร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัด และ/หรือสาร

สกัด CBD และ/หรือผลผลิตระหว่างสายการผลิต ตลอดจนพืชและ

สมุนไพรต่างๆ พร้อมทั้งทุ่มงบกว่า 200 ล้านบาทเพื่อติดตั้งเครื่องจักร

ขนาดใหญ่ เทคโนโลยี ทำาให้มีกำาลังการผลิต 30 ตัน/เดือน

EXIM หนุนอิมแพคท์ติดตั้งโซลาร์รูฟ

นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่ง

ออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM BANK เปิดเผยว่า ได้

สนับสนุนทางการเงินจำานวน 360 ล้านบาท ให้กลุ่มบริษัท อิมแพคท์                                                     

โซล่าร์ กรุ๊ป นำาไปใช้ขยายการลงทุนในธุรกิจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา กำาลังการผลิตกว่า 22 เมกะวัตต์ 

เพื่อจำาหน่ายไฟฟ้าให้แก่บริษัทเอกชน.
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BCPผนึกพันธมิตรเปิดปั๊มอีวี100แห่ง
ศรีนครินทร์ • นายชัยวัฒน์ โค

วาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น 

หรือ BCP เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) 

จำากัด หรือเอ็มจี เปิดจุดให้บริการ 

MG Super Charge สถานีอัด

ประจุยานยนต์ไฟฟ้าแบบเร็ว ตั้ง

เป้า 100 สาขา ครอบคลุมพื้นที่

ทั่วประเทศภายในปีนี้ จากปัจจุบัน

ที่บางจากมีอยู่ 67 สถานี ส่วนใน

ปี 2565 มีแผนจะขยายให้ได้อีก 

100 สถานี รวมเป็น 200 สถานี 

นอกจากนี้มีแผนจะขยายจำานวน

รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า winnonie 

ให้ได้ 2,000-3,000 คัน

ด้านนายจาตุรงค์ สุริยา

ศศิน รองผู้ว่าการการไฟฟ้านคร 

หลวง หรือ กฟน. (MEA) กล่าวว่า 

MEA มีมาตรการสนับสนุนอีวีด้วย

การกำาหนดอัตราค่าไฟถูกพิเศษ 

หรือ Low Priorities อัตราหน่วย

ละ 2.60 บาท เท่ากับช่วงออฟพีก 

เป็นระยะเวลา 2 ปี พร้อมทั้งมี

แผนที่จะขยายสถานีชาร์จของเรา 

100 จุดในปี 2565 เน้นในพื้นที่

กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อ

รองรับมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.64 กำาหนดให้

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.65 เป็นต้นไป 

หน่วยงานราชการที่จะซื้อรถใหม่

ต้องเป็นรถยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้

ยังมีแผนการขยายการลงทุนผลิต

แบตเตอรี่ เพื่อให้บริการสับเปลี่ยน

แบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า.

ไทยโพสต์ • KIAT ฟุ้งสินเชื่อ

เช่าซื้ออนาคตสดใส ปี 2565 ลุย

ขยายพอร์ตสิบล้อลีสซิ่งเพิ่มเป็น 

200 ล้านบาท ปักหมุดโตไม่ต่ำากว่า 

25% ต่อปี โชว์ฐานลูกค้าแน่นปึ้ก 

กวาดทั้งในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล

และต่างจังหวัด พร้อมจับมือเต็นท์                                                    

รถมือสอง-ตลาดรถมือสองออน 

ไลน์เพิ่มช่องทางเข้าถึงลูกค้า

นางสาวมินตรา มนต์เสรี

นุสรณ์ กรรมการผู้จัดการและ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 

เกียรติธนาขนส่ง จำากัด (มหาชน) 

หรือ KIAT เปิดเผยว่า ในปี 2565 

บริษัทมี เป้าหมายในการขยาย

พอร์ตสินเชื่ อสิบล้อลีสซิ่ ง เป็น

มูลค่า 200 ล้านบาท พร้อมทั้ง

วางเป้าหมายการเติบโตไม่ต่ำากว่า 

25% ต่อปี โดยตั้งแต่เปิดบริการ

สินเชื่อดังกล่าวในไตรมาส 3/2564 

มีมูลค่าลูกหนี้รวม 40 ล้านบาท 

ซึ่งฐานลูกค้าของสิบล้อลีสซิ่งจะ

แบ่งออกเป็นพื้นที่กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล ประมาณ 50% และ

ต่างจังหวัดอีก 50%

โดยผู้ที่มาขอสินเชื่อเช่าซื้อ

ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ขับรถบรรทุกที่มี

ความต้องการเป็นเจ้าของรถเพื่อ

ประกอบอาชีพ และรถบรรทุกที่

นำามาขอสินเชื่อเช่าซื้อนั้นจะเป็น

ยี่ห้อชั้นนำาที่มีความต้องการใน

ตลาดรองค่อนข้างสูง จึงทำาให้

บริษัทมีความมั่นใจว่าลูกหนี้ของ

สินเชื่อเช่าซื้อสิบล้อลีสซิ่งเป็นลูก

หนี้ชั้นดี ที่มีความสามารถในการ

ชำาระหนี้อย่างสม่ำาเสมอ

“บริษัทเห็นว่าธุรกิจลีสซิ่งมี

แนวโน้มเติบโตและอัตราทำากำาไร

ที่สูง รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญใน                                       

อุตสาหกรรมขนส่งและรถบรรทุก

มานาน จึงมีความสามารถประ 

เมินมูลค่าทรัพย์สิน การดำาเนิน

งานขนส่ง และวิเคราะห์ความ

เสี่ยงของการปล่อยสินเชื่อและ

ควบคุมอัตราหนี้เสีย (เอ็นพีแอล) 

ให้อยู่ในระดับต่ำาได้” นางสาว

มินตรากล่าว

นายเมฆ มนต์เสรีนุสรณ์ 

รองกรรมการผู้จัดการด้านการ

ตลาดและพัฒนาธุรกิจ KIAT กล่าว                                                       

ว่า ตลาดสินเชื่อเช่าซื้อยังคงมี                                     

อัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

เพราะเป็นสินเชื่อที่มีหลักประกัน

เป็นทะเบียนรถ และสินเชื่อทะ 

เบียนรถมีอัตราผลตอบแทนอยู่

ในเกณฑ์ที่ดี โดยปัจจุบันบริษัท

ยังได้เข้าไปทำาตลาดร่วมกับเต็นท์

รถยนต์มือสอง รวมถึงตลาดรถมือ

สองออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางใน

การเข้าถึงลูกค้า.

KIATปักธง‘สิบล้อลีสซิ่ง’

ขยายพอร์ตเพิ่ม200ล้าน

74,927.55

7/12/64

 1,609.28
+21.09 

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 7,859.55 4,910.54 2,949.01
 6,758.27 6,744.50 13.77
 34,912.70 34,746.72 165.98
 25,397.03 28,525.78 -3,128.75

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 33.25 33.97
ยูโร 37.33 38.33
ปอนดสเตอรลิง 43.79 44.99
เยน (100 เยน) 29.03 29.88
หยวนจีน 4.97 5.38
ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,350 28,450
ทองรูปพรรณ 27,833 28,950
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

FETCOมองปีหน้า

หุ้นแตะ1,800จุด

ปัจจัยบวกเพียบ!
ไทยโพสต์ • “FETCO” ชี้ปีหน้า                                    

เศรษฐกิจฟื้น หนุนตลาดหุ้นไทย                               

ขาขึ้น คาดดัชนีทะยานแตะ 

1,800 จุด มองหุ้นกลุ่มท่องเท่ียว-

ธนาคาร-เฮลท์แคร์ ดาวเด่น มั่น 

ใจทางการคุมโอมิครอนอยู่  

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 

หลักทรัพย์ ทิสโก้ จำากัด ในฐานะ

ประธานกรรมการ สภาธุรกิจ

ตลาดทุนไทย (FETCO) เปิด

เผยว่า ในปี 2565 คาดการณ์

ว่าตลาดหุ้นไทยยังอยู่ในทิศทาง

ขาขึ้น เป็นไปตามแนวโน้มการ

ฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยคาดว่า                                       

เศรษฐกิจไทยจะเติบโตได้ราว 

4% ปัจจัยหนุนจากภาคการ

ท่องเที่ยวที่ทยอยฟื้นตัว น่าจะมี

จำานวนนักท่องเที่ยวเข้ามาราว 

10-15 ล้านคน ซึ่งหากเป็นไป

ตามคาดจะช่วยสร้างแนวโน้ม

การเติบโตให้เศรษฐกิจได้พอ

สมควร 

นอกจากนี้ยังมองว่าทาง                                                 

การไทยจะสามารถควบคุมการ                                              

แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 

สายพันธุ์ โอมิครอนได้ จากการ

เร่งฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนเข็ม

ที่ 1 และ 2 ทำาให้ปัจจุบันมีอัตรา

การฉีดวัคซีนแล้วถึง 70% ของ

ประชากรทั้งหมด และคาดว่า

ในปี 2565 จะเพิ่มขึ้นเป็น 80% 

ของประชากรทั้งหมด

สำาหรับแนวโน้มอัตรากำาไร

ของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) คาด                                                 

ว่าในปีหน้าจะเติบโตได้ราว 12%                                                    

จากปีนี้คาดว่าจะเติบโตระดับ 

50% ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของ

กลุ่มนักวิเคราะห์ที่คาดไว้ โดย

หุ้นท่ีมีความน่าสนใจในการลงทุน

ในปีหน้า ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยว 

บริการและการบริโภค, กลุ่ม

เปิดเมือง (Reopening) ที่ได้รับ

อานิสงส์จากท่องเที่ยวฟื้น, กลุ่ม

ธนาคารพาณิชย์ เนื่องจากเมื่อ

เศรษฐกิจดีขึ้นจะส่งผลให้หนี้

เสียในระบบลดลง ธุรกิจขนาด

กลางและขนาดเล็กท่ีดำาเนินธุรกิจ

เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวกลับ

มาดีขึ้น, กลุ่มเฮลท์แคร์ และหุ้น

ปลอดภัย (Defensive) เป็นต้น

ส่วนกระแสเงินทุนต่าง

ชาติน่าจะไหลเข้ามาในตลาดทุน

ไทยเกิน 1 แสนล้านบาท หรือ

คิดเป็นเฉล่ียต่อเดือนประมาณ 1 

หมื่นล้านบาท โดยเชื่อว่าปัจจัย

เหล่านี้จะหนุนให้ดัชนีตลาดหุ้น

ไทยในปี 2565 ปรับตัวขึ้นไป

แตะ 1,800 จุดได้ไม่ยาก ซึ่ง

ใกล้เคียงกับคาดการณ์ของกลุ่ม

นักวิ เคราะห์ที่คาดไว้ที่ระดับ 

1,750-1,800 จุด.
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

แล้วไม่เจอจุดในปอด (lung nodule) แพทย์ก็ยังไม่

สามารถยืนยันชัดเจนได้ว่าผู้ป่วยไม่เป็นมะเร็งปอด 

ในทางกลับกันอาจทำาให้ผู้รับการตรวจเข้าใจผิดไป

ว่าตนเองไม่มีโรคร้ายนี้ ก่อให้เกิดผลเสียในภายหลัง

ได้ ซึ่งต่างจากการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปอดโดย

ใช้รังสีต่ำา (Low-dose CT chest) ที่เป็นการตรวจ

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณทรวงอกด้วยปริมาณ

รังสีต่ำาให้ภาพ 3 มิติที่ให้รายละเอียดได้ดีในบริเวณ

ปอด แม้ใช้ปริมาณรังสีไม่สูงมากและไม่ต้องฉีดสาร

ทึบแสงก็สามารถตรวจพบจุดเล็กๆ หรือก้อนในปอด

ได้ ทำาให้ตรวจพบมะเร็งในระยะแรกได้ชัดเจนกว่า 

ทำาให้ปัจจุบันสมาคมแพทย์ทั่วโลกแนะนำา

ให้ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดใน

ประชากรที่มีความเสี่ยง

สูงด้วยวิธีนี้ 

สำาหรับกลุ่ม

ประชากรที่มีความ

เสี่ยงสูงจากมะเร็ง

ปอดนั้น  ส่วนใหญ่

เป็นผู้สูบบุหรี่เฉลี่ยวัน

ละครึ่งซองมานานกว่า 30 

ปี  หรือ 1 ซองมานานกว่า 20 ปี และ

ปัจจุบันยังสูบอยู่ หรือเลิกสูบบุหรี่ไม่ถึง 15 ปี มี

ประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็ง นอกเหนือจาก

การสูบบุหรี่แล้วการวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยดัง

กล่าวพบว่ามีตัวแปรอื่นๆ ร่วมด้วย ได้แก่ อายุ เพศ 

เชื้อชาติ ประวัติมะเร็งปอดของครอบครัว ประวัติ

มะเร็งอื่นๆ ของผู้คัดกรอง รวมถึงประวัติการเป็น

marrygun55@gmail.com

ากข้อมูลทางสถิติของ WHO พบว่า 

โรคมะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อย

ที่สุดเทียบเท่ากับมะเร็งเต้านม และมี

อัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งในโรคมะเร็ง

ทั้งหมด เนื่องมาจากสาเหตุการตรวจพบที่ช้า จึง

ทำาให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่รู้ว่าเป็นมะเร็งปอดในระยะ

ที่ 4 หรือแพร่ไปยังอวัยวะอื่นแล้ว ถือเป็นอีกโรค

ที่มีความอันตรายเป็นอย่างยิ่ง แต่หากได้รับการ

ตรวจพบในระยะเริ่มต้นจะทำาให้มีโอกาสในการ

รักษาหายขาดได้สูงขึ้น 

นพ.ผดุงเกียรติ ตั้งพิรุฬห์ธรรม 

มะเร็งปอด.. รู้ก่อนอันตราย‘รักษาได้ทัน’

จ

มหัศจรรย์เทศกาลของขวัญปีใหม่

จุติ ไกรฤกษ์  รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน 

“ICONSIAM World of Gifts 2021” สร้างปรากฏการณ์แห่งความสุขส่งท้ายปี กับอาณาจักร

ของขวัญส่งตรงจากทั่วทุกภาคในไทยและทั่วโลกกว่าล้านชิ้น เพื่อเป็น The Iconic Gifting 

Destination ที่ยิ่งใหญ่ครบครัน สำาหรับเลือกสรรของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้แก่คนพิเศษใน

ช่วงเทศกาลความสุขส่งท้ายปี ณ ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร โดยงานจะจัดให้มีถึงวันที่ 2 

มกราคม 2565

เปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้ารถยนต์

ณัฐรินทร์ พยุงวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 

บริษัท รังสิตพลาซ่า จำากัด วฤต รัตนชื่น ผู้ช่วยผู้ว่าการ Project Management 

Office การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย 

(กฟผ.) และ 

กฤษฏิ์ วิชัย

วัฒนาพาณิชย์ 

ประธาน

กรรมการผู้

จัดการ บริษัท 

ฮ้อปคาร์ ร่วม

เปิดสถานีอัด

ประจุไฟฟ้า EleX by EGAT x HAUP ท่ีลานจอดรถ Short Stay ของฟิวเจอร์พาร์ค 

เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่เดินทางเข้า-ออกกรุงเทพฯ ผู้

มาใช้บริการศูนย์การค้าฯ และผู้ใช้บริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าของ HAUP เป็นการ

สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของ

ประเทศ ผลักดันประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนตามเป้าหมาย

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำากัด (มหาชน) เดินหน้าตอกย้ำาจุดยืนด้านการส่งเสริม

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสังคม ส่งมอบคอมพิวเตอร์มือสองสภาพสมบูรณ์ที่เคยใช้ใน

สำานักงานของซิกน่า ประเทศไทย จำานวน 154 เครื่อง ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิริวัฒน์ (วัด

ดงละคร) จังหวัดนครนายก โดยมี พระมหาสิริวัฒนา สีลสาโร เจ้าอาวาสวัดดงละคร และผู้

อำานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและพาณิชยศาสตร์ และน้องๆ นักเรียนเป็นผู้รับ

มอบเมื่อเร็วๆ นี้

ส่งขวดแก้วสู่ขวดแก้ว

พล.ต.ต.พรชัย ขจรกลิ่น ผู้บังคับการตำารวจนครบาล 4 และ นุกิจ ชลคุป Chief 

Manufacturing Officer บริษัท โอสถสภา จำากัด (มหาชน) ร่วมมอบถังรับขวดแก้วใช้แล้วให้แก่ร้าน

ค้าที่ร่วมเป็นจุดรับขยะขวดแก้วในโครงการ “ส่งขวดแก้วสู่ขวดแก้ว” ซึ่งโอสถสภาได้ริเริ่มขึ้นเพื่อ

ช่วยลดปริมาณขยะและลดผลกระทบจากการบริโภคผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคต่อสิ่งแวดล้อม ด้วย

การสร้างโมเดลเพิ่มประสิทธิภาพการนำาขยะขวดแก้วกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อใช้เป็น

วัตถุดิบในการผลิตขวดแก้วใหม่ โดยได้เริ่มนำาร่องในพื้นที่เขตวังทองหลาง เมื่อเร็วๆ นี้ 

ส่งพลังใจ เติมรักให้เต็มปอด

อภิศักดิ์ อัครพัฒนานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารเซอร์เทนตี้ นำา

เครื่องช่วยหายใจจำานวน 5 เครื่อง รวมมูลค่า 1 ล้านบาท พร้อมด้วยผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทน

ตี้ มูลค่า 1 แสนบาท ในโครงการอิ่มบุญกับเซอร์เทนตี้ปีที่ 2 ส่งพลังใจเติมรักให้เต็มปอด มอบ

แด่มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย

มี ผศ.สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ กรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุน

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเเพทย์ในการช่วยเหลือผู้ป่วย ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 และการดูแลผู้ป่วยสูงอายุยากไร้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

‘ทีทีบี’ แจกคลิปเมนูสอนทำาอาหาร

โครงการจุดประกายทำาขาย “ให้” เป็น ซีซัน 2 จากไฟ-ฟ้า โดยทีทีบีมุ่งมั่น

ที่จะจุดประกายชุมชน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อ

ฝ่าวิกฤตการแพร่ระบาดของ

โควิด-19 ส่งต่อเทคนิคและ

เคล็ดลับการทำาเมนูอาหาร

คาว หวาน และเครื่องดื่ม 

พร้อมความรู้เชิงวิชาการ

เกี่ยวกับการทำาการตลาดจาก

เชฟมากฝีมือและผู้เชี่ยวชาญ

จากแม็คโคร โฮเรก้า อคาเด

มี เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนว่างงานหรือขาดรายได้จากผลกระทบโควิด-19 ผ่านช่อง

ทางออนไลน์ให้สามารถทำาเป็น มีทักษะการทำาอาหารเมนูคาว หวาน และเครื่อง

ดื่ม ขายเป็น แชร์เคล็ดลับการวางแผนการขาย เพื่อต่อยอดสร้างโอกาสทางอาชีพ 

และให้เป็น การแบ่งปันความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมต่อไป สามารถ

ติดตามคลิปสอนทำาเมนูอาหารคาว หวาน และเครื่องดื่ม พร้อมด้วยความรู้เกี่ยว

กับการทำาการตลาดกันต่อที่ Youtube : โครงการจุดประกายทำาขาย “ให้” เป็น 

: ซีซัน 2 ด้วยแนวคิด “ทำาเป็น ขายเป็น และให้เป็น” (คลิกลิงก์) https://www.

ttbfoundation.org

ครงการ “ไทยช่วยไทย” โดย 

บมจ.บูติคนิวซิตี้ ขอเชิญชวนร่วม

ทำาบุญด้วยการสนับสนุน “เสื้อ

ขอบคุณ” Many Thanks มูลค่า 

450 บาท จัดทำาขึ้นเพื่อแสดงถึงคำาขอบคุณ

บุคลากรทางการแพทย์ และทุกหน่วยงาน 

ที่ทำางานให้แก่ประเทศชาติ โดยรายได้ส่วน

หนึ่งนำาไปซื้อ “สครับเย็นกาย” (Cooling 

Scrubs) พร้อม PCM Cool Pack วัสดุ

ลดอุณหภูมิในร่างกาย มอบให้แก่โรง

พยาบาล เพื่อส่งต่อประโยชน์ด้าน

สาธารณสุขให้แก่บุคลากรทางการ

แพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

การปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้กับโควิด-19 สนใจ

สั่งซื้อ “เสื้อขอบคุณ” หรือสอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติมได้ทางร้าน A’MAZE  Guy 

Laroche GSP C&D Jousse และ LOF-

FI-CIEL ทุกสาขา และ Line OA : @

amaze48 https://lin.ee/2U7LDGTyp  

โ
พ

ริกหยวกแดงเต็มไปด้วยสาร

ต้านอนุมูลอิสระ และอุดมไป

ด้วยวิตามินซี ซึ่งดีต่อการผลิตคอลลา

เจน ซึ่งนักโภชนาการกล่าวว่า “พริก

หยวกแดงยังอุดมไปด้วยสารต้าน

อนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพที่เรียก

ว่าแคโรทีนอยด์ ซึ่งมีหน้าที่ในการ

สร้างสีแดง สีเหลือง และสีส้มที่คุณเห็นในผัก และผล

ไม้หลายชนิด คุณสามารถ

หั่นพริกหยวกแล้วจุ่มในครีม 

เป็นอาหารว่าง หรือใส่

ในสลัดผัก และใส่ในผัด

ผัก ฉะนั้น ใครที่อยาก

ชะลอวัยตัวเอง อย่าลืม

เติมพริกหยวกในเมนู                  

อาหารอย่าง

สม่ำาเสมอนะคะ.

 นเต้นกันในโลกโซเชียล เรียกว่าทุกห้อง

ไลน์แทบจะแตก กับการโพสต์และแชร์ข่าว

แถลงของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 6 

ธ.ค.ที่ผ่านมาว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ โอ

มิครอนในประเทศไทยแล้วเป็นคนแรก ซึ่งเป็นชาว

อเมริกันเดินทางมาจากประเทศสเปน

หากเป็นการบอกเล่าเก้าสิบธรรมดา ประมาณ

ว่า “เธอรู้ยัง เจอโอมิครอนในบ้านเราแล้วน้า” ก็ถือ

เป็นเรื่องปกติของคนเมาธ์กันไปเสียทุกเรื่อง หรือ

มองมุมบวกก็คือเป็นความตื่นรู้ในด้านข้อมูลข่าวสาร 

แล้วแชร์บอกเพื่อนๆ

แต่ดูเหมือนปฏิกิริยาหลายห้องแชตที่เกิดขึ้น

น้ัน เข้าทำานองตื่นตูมกันยกใหญ่ ราวกับว่าโอมิครอน                                                             

มาอยู่หน้าบ้านแล้ว ถึงขั้นบางรายยกเลิกการ

วางแผนเดินทางท่องเที่ยวไปสัมผัสลมหนาวกันเลย

ทีเดียว

มนุษย์ป้าอยากถามว่า..ตื่นกลัวเกินไปไหม???

ทำาไม?!? ไม่มองมุมบวกกันบ้างว่า รู้เร็ว

เคลมเร็ว รักษาได้เร็ว ป้องกันได้ทันการณ์ ทุก

อย่างก็อยู่ในกระบวนการที่ควบคุมดูแลได้ ชาวเรา

ทั้งหลายก็สามารถใช้ชีวิตตามปกติวิถีใหม่ สวม

หน้ากาก หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่าง ต่อไป 

ไม่เห็นต้องตื่นตระหนกจนต้องปิดประตูบ้านให้

วุ่นวาย ตราบเท่าที่เรามีวินัย เคารพกติกามารยาท

อยู่ให้เป็นกับโควิด

อากาศเย็นๆ แบบนี้ ออกจะน่าเที่ยวนะคะ ยิ่ง 

ททท.ออกแคมเปญใหม่ ..มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอ..

มันก็ยิ่งปลุกเร้าให้เราควรจะออกเดินทางไปดูโลก

กว้าง หลังจากจับเจ่าอยู่แต่ในบ้านและเวิร์กฟรอม

โฮมมามากกว่าครึ่งปีนะจ๊ะ 

ถ้ายังเกร็ง ยังกลัว ชีวิตนี้คงไม่ต้องก้าวออก

จากบ้านแล้วล่ะ เพราะธรรมชาติของไวรัสนั้น

มันก็จะกลายพันธุ์ ไปเรื่อยๆ นั่นแหละ แต่มนุษย์

สุดประเสริฐอย่างพวกเราต้องชนะแน่นอน ..ใน

ที่สุด หากไม่ประมาท.

‘ป้าเอง’

เจอ...โอมิครอน!!แล้วไง

ตื่

ศัลยศาสตร์ทรวงอก ด้านผ่าตัดส่องกล้องปอด 

โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ กล่าวว่า 

การศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเกี่ยวกับการ

คัดกรองมะเร็งปอด ทำาให้รู้ว่าการใช้เสมหะหา

เซลล์มะเร็ง (sputum cytology) และเอกซเรย์

ปอด ไม่ได้ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งปอดมีชีวิตที่ยืนยาว

ขึ้นได้ เนื่องจากการเอกซเรย์ปอดนั้นไม่สามารถ

ค้นพบมะเร็งปอดในระยะเริ่มต้นที่ยังไม่เป็นก้อน

ทึบ (subsolid nodule/ground glass nodule) ได้ 

เพราะความละเอียดไม่เพียงพอ 

คุณหมอระบุว่า การตรวจเอกซเรย์ปอด

ถุงลมโป่งพอง  

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ทางสภาพ

แวดล้อมที่ส่งผลให้มีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง

ปอด เช่น ธูป (Incense) ซึ่งควันจากธูปนั้นจะ

แตกต่างกับบุหรี่ โดยควันธูปจะเป็นผลกระทบโดย

อ้อมคล้ายกับผู้ที่ได้รับบุหรี่มือสอง (second-hand 

smoker) ฝุ่นละอองควัน 2.5 (PM 2.5) ฝุ่นละออง

ควัน (Particulate Matter หรือ PM) 2.5 สารเหล่า

นี้เมื่อเข้าไปในหลอดลมของสิ่งมีชีวิตจะก่อให้เกิด

การระคายเคือง ตามด้วยการอักเสบของเนื้อเยื่อ

ปอด ส่งผลกระทบต่อคนที่มีโรคปอดอักเสบ โรค

หัวใจขาดเลือด รวมทั้งโรคมะเร็งปอดได้ และ

สุดท้ายบุหรี่ไฟฟ้า (Electronic 

cigarettes, E-cigarettes) มี

ส่วนประกอบหลักคือ 

นิโคติน และผสมด้วยตัว

ทำาละลาย (Propylene 

Glycol) กลิ่นและรสต่างๆ 

มีจุดประสงค์คือลดการ

ใช้บุหรี่ที่มีส่วนผสมของสาร

พิษ คือ สารหนู (Arsenic) ตะกั่ว 

(lead) และอื่นๆ การศึกษาพบว่าการใช้บุหรี่

ไฟฟ้าก่อให้เกิดการอักเสบกับทางเดินหายใจได้ ถึง

แม้เมื่อเทียบกับบุหรี่แล้วน้อยกว่ามาก อย่างไร

ก็ตาม มีความกังวลสำาหรับการที่มีผลเสียน้อยกว่า

บุหรี่ของบุหรี่ไฟฟ้า จะทำาให้ประชากรวัยรุ่นตัดสิน

ใจลองใช้ได้ง่ายขึ้น และนำาไปสู่การใช้สารเสพติด

อื่นในอนาคต. 

พริกหยวกแดงช่วยชะลอวัย
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

หนังสือใหม่ ‘พระพิมพ์ : พระเครื่องเมืองไทย’ 

กรมศิลปากรจัดพิมพ์หนังสือใหม่ “พระพิมพ์ : พระเครื่องเมืองไทย” 

รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำาเนินงานทางโบราณคดี ประวัติการค้น

พบพระพิมพ์ตามแหล่งหรือกรุต่างๆ พร้อมแสดงภาพพระพิมพ์ พระเครื่องชิ้น

สำาคัญที่งดงาม หาชมได้ยากจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติท่ัวประเทศ ราคา

เล่มละ 1,350 บาท “พระพิมพ์” เป็นพระพุทธรูปและรูปเคารพขนาดเล็กใน

พระพุทธศาสนา สร้างขึ้นตามแบบพิมพ์ ด้วยมวลสารและวัสดุต่างๆ ตามศรัทธา

และกำาลังทรัพย์ผู้สร้างเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา หรือเป็นเครื่องรำาลึกแทน

พระพุทธเจ้าสำาหรับยึดเหนี่ยวจิตใจ พระพิมพ์แต่ละยุคสมัยพัฒนาการแปร

เปลี่ยนไปตามความนิยมสังคม จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ คติการบูชาพระพุทธรูป

ขนาดเล็กได้แปรเปลี่ยนไปกลายเป็น

เครื่องรางของขลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์ 

ดลบันดาลให้ผู้ศรัทธาประสบในสิ่งที่

ปรารถนาและคุ้มครองภยันตราย

กลายเป็น “พระเครื่องราง” หรือ 

“พระเครื่อง” ในปัจจุบัน 

พระพิมพ์ พระเครื่อง ยังเป็น

หลักฐานสำาคัญทางประวัติศาสตร์

และโบราณคดีที่แสดงถึงวิถีชีวิตของ

ผู้คน ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและ

บ้านเมืองที่มีพัฒนาการนับตั้งแต่อดีต

จวบจนปัจจุบัน กรมศิลปากรแบ่งปัน

องค์ความรู้ด้านศิลปโบราณวัตถุอัน

เป็นมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ

ผ่านหนังสือ “พระพิมพ์ : พระเครื่องเมืองไทย” เนื้อหานอกจากการดำาเนินงาน

ทางโบราณคดี ยังมีการค้นพบพระพิมพ์ตามแหล่งหรือกรุ การศึกษาตรวจพิสูจน์

พระพิมพ์ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การศึกษาจำาแนกพระพิมพ์ตามรูป

แบบศิลปกรรมแต่ละยุคสมัย พร้อมแสดงภาพพระพิมพ์ พระเครื่องชิ้นสำาคัญ ที่

เก็บรักษาในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ซื้อหนังสือได้ที่ร้านหนังสือกรมศิลปากร 

(อาคารเทเวศร์) หรือสั่งซื้อทางออนไลน์ที่ https://bookshop.finearts.go.th 

งานเทศกาลริมน้ำากรุงเทพ

งานเทศกาลริมน้ำากรุงเทพ Bangkok Riverside Fest 2022 รวมทัพ

ศิลปินช้ันนำา ผลงานศิลปะ ร้านค้า ร้านอาหาร และกิจกรรมมากมายมาให้

ได้สัมผัสในที่เดียว ณ สนามริมแม่น้ำาเจ้าพระยา ใกล้กับอนันตรา ริเวอร์ไซด์ 

กรุงเทพฯ รีสอร์ท ถนนเจริญนคร วันท่ี 25-27 ก.พ.2565 ตลอดการจัดงาน

เพลิดเพลินกับความบันเทิงครบครัน พร้อมกิจกรรมทางวัฒนธรรมสนุกทั้ง

ทางบกและทางน้ำา สำาหรับทุกเพศทุก

วัย อาทิ เวิร์กช็อปทำาว่าวไทยแบบ 

DIY พร้อมดอกไม้ไฟที่แต่งแต้มสีสัน

ให้กับท้องฟ้ายามค่ำาคืนในบรรยากาศ

ริมแม่น้ำาเจ้าพระยา หนึ่งในไฮไลต์

เป็นความตื่นเต้นของการขับเค่ียวทีม

ฝีพายระดับประเทศในกิจกรรมแข่ง

เรือยาวช้างไทยหนึ่งเดียวของโลก หา

ชมได้ยาก การออกแบบเรือยาวแรงบันดาลใจมาจากวารีกุญชร ช้างในวรรณคดี

ไทย สะท้อนออกมาเป็นหัวเรือรูปหัวช้าง ท้ายเรือเป็นหางปลา รายได้จากการ

จัดงานนำาไปมอบให้กับมูลนิธิโกลเด้น ไทรแองเกิ้ล เอเชียน เอเลเฟนท์ ช่วย

เหลือช้างไทย.

นาวนี้ชวนขึ้นเหนือไปเที่ยว งาน

สีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 8 สูด

โอโซนบริสุทธิ์  ชื่นชมพรรณไม้

สวยงาม เป็นการผ่อนคลายหลังจากที่อัดอ้ัน

กันมานานจากโควิด-19 งานปีนี้มูลนิธิแม่ฟ้า

หลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับบริษัท ไทย

เบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) จัดขึ้นภายใต้

แนวคิด “Forward to Nature” ชวนนักท่อง

เที่ยวมุ่งสู่อ้อมกอดของขุนเขา สัมผัสลมหนาว

และวัฒนธรรมชนเผ่าอีกคร้ัง งานจัดข้ึน ณ 

โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่อง

มาจากพระราชดำาริ จ.เชียงราย จัดพิธี

เปิดวันที่ 3 ธ.ค.2564 ซึ่งจะมีงานถึง

วันที่ 30 ม.ค.2565 ทุกวันเสาร์-

อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

งานคร้ังนี้เพ่ิมกิจกรรม 

สนุกๆ ให้นักท่องเที่ยวได้

บันทึกความประทับใจจาก

ดอยตุงเป็นที่ระลึกกลับบ้าน

ผ่านเทคโนโลยี โลกเสมือน

ผสาน โลกแห่ งความจริ ง 

(Augmented reality-AR) เอา

ใจคนรุ่นใหม่ด้วยจุดถ่ายรูปที่

ให้สามารถไปถ่ายรูปกับตัวการ์ตูน

ผ่านแอปพลิเคชัน AR ที่ซ่อนตัวอยู่ตาม

หุบเขาและบริเวณงานอย่าง โตสีส้มอุดมโชค 

โตสีชมพูใจฟูรักปัง โตสีทองเงินกองงานพุ่ง โต

สีน้ำาเงินเติมเต็มความสุขเพื่อเก็บความโชคดีใน

ด้านต่างๆ ตามแบบฉบับความเชื่อของชาวดอย

ตุงกลับบ้านกัน เป็นการเติมพลังความสดชื่น 

ให้ตนเองได้ไม่รู้จบ เมื่อต้องกลับสู่วิถีชีวิตปกติ

ใหม่ในชีวิตประจำาวันที่ต้องเว้นระยะห่างทาง

สังคม

ณรงค์ อภิชัย ประธานสายปฏิบัติการ

พัฒนา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ กล่าวว่า สถาน 

การณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  

เกือบสองปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบให้คนไทย

และคนทั่วโลกจำาเป็นต้องลดการออกจากบ้าน

และการเดินทาง เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่

ระบาดและติดเชื้อ กระทั่งสถานการณ์เริ่ม

คลี่คลาย ประเทศไทยเร่ิมเปิดเส้นทางต้อนรับ

ผู้คนจากทั่วโลกอีกครั้ง เช่นเดียวกับโครงการ

พัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ จ.เชียงราย ที่เปิดบ้านรับนักท่อง

เที่ยวด้วยเทศกาลประจำาปี “สีสันแห่งดอย

ตุง” ซึ่งจัดเป็นครั้งท่ี 8 แล้ว เพื่อส่งเสริมผู้

ประกอบการชุมชนและสนับสนุนการท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม

“เราเชื่อว่าธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์  

วัฒนธรรมชนเผ่าที่หาชมยาก และมิตรภาพของ

ชาวดอยตุงจะช่วยเยียวยาจิตใจชาวไทยและชาว

ต่างชาติที่เผชิญสถานการณ์ โควิด-19 มายาวนาน 

ได้มีความสุขท่ามกลางอากาศเย็นสดชื่น ส่วน 

งานสีสันดอยตุงกลับสู่อ้อมกอดธรรมชาติและวัฒนธรรม

ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้พัฒนาศักยภาพตนเอง

และเกิดความภาคภูมิใจในการให้บริการผู้มา

เยือนอย่างอบอุ่น ช่วยสร้างรอยยิ้มให้กันและ

กันอีกครั้ง นอกจากการสร้างสรรค์ประสบการณ์

อันน่าประทับใจแล้ว โครงการพัฒนาดอยตุงฯ 

ให้ความสำาคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของผู้มา

ร่วมงาน ขอให้มั่นใจว่าเราปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดอย่าง

เคร่งครัด รวมท้ังผ่านมาตรฐานการประเมิน

ของกระทรวงสาธารณสุขเป็นท่ีเรียบร้อย”  

ณรงค์บอก

การจัดงานปีน้ีคงเอกลักษณ์สีสันดอยตุง  

เที่ยวชมดอกไม้ท่ามกลางอากาศเย็นสบาย ดื่มด่ำา

ทัศนียภาพของผืนป่าและขุนเขา อุดหนุนสินค้า

ที่เหล่าพี่น้องหลายชาติพันธุ์ร่วมออกร้าน ทั้ง

อาหารพื้นเมืองแสนอร่อย งานหัตถกรรม

สะท้อนภูมิปัญญาวัฒนธรรมชนเผ่า สินค้า

แปรรูปทางการเกษตร และผัก ผลไม้สดมี

คุณภาพจากไร่ ตลอดจนมีการแสดงทางศิลป

วัฒนธรรมน่าชมแต่ละวัน สร้างความประทับ

ใจผู้มาเยือน ภายในงานยังมีการรณรงค์ลด

ขยะ ลดการใช้พลาสติก เน้นบรรจุภัณฑ์เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำาให้ทุกปีมีคนมาเที่ยวงาน

ไม่ขาดสาย

สีสันดอยตุง ครั้งที่  8 สนับสนุนโดย

ไทยเบฟเวอเรจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด  

(มหาชน) มูลนิธิเอสซีจี และบริษัท กรุงเทพดุสิต

เวชการ จำากัด (มหาชน) สนใจติดตามข่าวสาร

และความเคลื่อนไหวของเทศกาลสีสันแห่ง

ดอยตุง ครั้งที่ 8 ได้ที่ www.facebook.com/ 

DoiTungClub 

ถือเป็นอีกเทศกาลท่ีส่งเสริมการท่อง

เที่ยวภายในประเทศควบคู่การสืบสานประเพณี 

วัฒนธรรม และขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน.

ห

เที่ยวชมดอกไม้สวยงามสีสันสดชื่นแห่งดอยตุงถ่ายรูปกับตัวการ์ตูนผ่านแอปพลิเคชัน AR พักผ่อนกับธรรมชาติ สูดอากาศบริสุทธิ์

การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมจากชนเผ่าในงาน

พี่น้องชนเผ่าออกร้าน

จำาหน่ายอาหารพื้น

เมืองให้ลิ้มลอง

ศึกษาธิการ • “วิษณุ” ออกปาก “ศธ.” เป็น

กระทรวงที่แปลกกระทรวงเดียว เพราะ

มีองค์ชายจาก 4 แท่ง ทำาให้อุ้ยอ้าย แนะ

ต้องปฏิรูปโครงสร้าง ให้ดู “อว.” เป็นต้น

แบบ และให้ปลัดมีอำานาจสั่งการแบบ “ซิง 

เกิล คอมมานด์” แต่มีการกระจายอำานาจ

ให้สถานศึกษา ชี้สามารถปรับโครงสร้าง

เป็นการภายในได้ ไม่ต้องรอกฎหมายลูกจาก 

พ.ร.บ.การศึกษาชาติฉบับใหม่

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 

ในฐานะกำากับดูแลกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 

กล่าวถึงการเดินหน้าปฏิรูปโครงสร้าง ศธ.ว่า 

ตนได้มอบหมายให้ ศธ.ไปดำาเนินการในเรื่อง

ดังกล่าวแล้ว ซึ่งขณะนี้มีกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

ในเรื่องดังกล่าวกำาลังอยู่ในวาระการพิจารณา

ของสภาผู้แทนราษฎร คือ ร่างพระราชบัญญัติ 

(พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ซึ่งใน

ร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวจะมีรายละเอียดที่

เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของ ศธ.ด้วย แต่ตนมอง

ว่าประเด็นเรื่องโครงสร้าง ศธ.สามารถปรับ

แก้ไขกันเองได้เป็นการภายใน ซึ่งบางประเด็น

ไม่ต้องรอการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร

ทั้งนี้ส่วนตัวตนต้องการให้ โครงสร้าง

ของ ศธ.มีรูปแบบที่เรียกว่า Single Command 

แนะศธ.ปรับโครงสร้างยึดอว.ต้นแบบ
‘วิษณุ’ออกปากเป็นกระทรวงที่แปลกมีถึง4องค์ชายทำาให้อุ้ยอ้าย 

ศึกษาธิการ • “บิ๊กตู่” ดึงภาคเอกชนร่วม

บริหารจัดการอาหารกลางวัน รร.สังกัด ศธ. 

โดยเฉพาะการกำาหนดเมนูอาหารของเด็ก 

ด้าน “ครูเหน่ง” กำาชับ สพฐ.จัดเมนูอย่าง

ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ห้ามมีเรื่องทุจริต

เด็ดขาด พร้อมกับเตรียมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าว

ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

ว่า ในที่ประชุมนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ 

รองนายกรัฐมนตรี ได้รายงานความร่วมมือ

กับภาคเอกชนในการดำาเนินโครงการอาหาร

กลางวัน โดยเอกชนจะเข้ามาร่วมคิดเมนู

อาหารที่ถูกหลักโภชนาการให้แก่นักเรียน ซึ่ง

มีการดำาเนินโครงการอาหารกลางวันในกลุ่ม

นักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาลและโรงเรียน

เอกชนบางแห่ง โดยเรื่องนี้ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ภาคเอกชน

เข้ามาดูแลอาหารกลางวันในกลุ่มโรงเรียน

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ด้วย ซึ่งตน

จะรับมาดำาเนินการขับเคลื่อนเพื่อให้อาหาร

กลางวันของนักเรียนระดับประถมศึกษามี

คุณภาพ ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้กำาชับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสำานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะต้องกำาชับ

โรงเรียนให้จัดเมนูอาหารกลางวันอย่างถูก

ต้องตามหลักโภชนาการ และห้ามมีเรื่อง

ทุจริตเงินอาหารกลางวันเกิดขึ้นอีกต่อไป ซึ่ง

เร็วๆ นี้ตนจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ดู

การบริหารจัดการอาหารกลางวันด้วย

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า นอกจาก

นี้นายกรัฐมนตรียังฝากให้ ศธ.วางแผนการ

พัฒนาครูทั้งระบบ ซึ่งในเรื่องนี้ตนได้มอบหมาย

ให้ สพฐ.ไปดำาเนินการจัดทำาแผนการพัฒนาครู

ไว้แล้ว เพราะขณะนี้ โลกมีการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว และการเรียนรู้ไม่ได้มีเฉพาะแค่

ในห้องเรียนเท่านั้น แต่เด็กทุกคนสามารถเรียน

รู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา ดังนั้นการเรียนการสอนของ

ครูจะต้องเปล่ียนใหม่ ไม่ใช้วิธีการสอนในรูป

แบบเดิม แต่จะต้องมีทักษะการสอนที่เน้นให้

เด็กคิดวิเคราะห์เป็น ซึ่งรวมไปถึงการเรียน

การสอนแบบ Active Learning ด้วย เพราะ

การเรียนการสอนในรูปแบบนี้จะทำาให้เด็กที่

เรียนมีความรู้จริง รู้ลึก และรู้นาน เนื่องจาก

ได้ลงมือปฏิบัติ ถือเป็นกระบวนการสำาคัญที่

ต้องสร้างเด็กตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับ

อุดมศึกษาให้ได้ ทั้งนี้แผนพัฒนาครูทั้งระบบจะ

มีการนำาร่องในสถานศึกษาที่มีความพร้อมก่อน.

‘บ๊ิกตู่’ดึงภาคเอกชนร่วมจัดการอาหารกลางวันนร.

โดยปลัดกระทรวงจะเป็นผู้ส่ังการคนเดียว 

เพื่อให้เกิดเอกภาพในการทำางาน เพราะ

จะส่งผลให้เราสามารถบริหารจัดการได้มี

ประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นการกระจายอำานาจ

ให้สถานศึกษาได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม 

ตนมีตัวอย่างโครงสร้างของกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(อว.) ซึ่งเป็นโครงสร้างที่น่าสนใจและ ศธ.น่า

จะนำาไปเป็นอย่าง เนื่องจาก อว.ไม่มีกรม แต่

มีสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กำากับ 

ทำาให้ขับเคลื่อนงานได้เร็ว ซึ่งอนาคต ศธ.อาจ

จะต้องเดินไปสู่รูปแบบนั้นได้

“โครงสร้างของ ศธ. ผมได้ยินเรื่องร้อง

เรียนถึงปัญหามาหลายปีแล้ว เป็นกระทรวง

ที่แปลกประหลาด มีรูปแบบโครงสร้างเป็น

องค์ชาย เกิดแท่งหลายแท่ง และทำาให้การ

บริหารงานมีปัญหามาก และเป็นกระทรวงที่

แปลกประหลาดกระทรวงเดียวที่มีโครงสร้าง

อุ้ยอ้าย ซึ่งเราต้องมีการกระจายอำานาจเพื่อ

ให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน โดย

ปัญหาโครงสร้างของ ศธ.นั้นมีการพูดถึงมา

ตลอด เพราะ ศธ.เป็นกระทรวงท่ีมีแท่งแบ่ง

การทำางานเป็นจำานวนมาก การท่ีข้าราชการ

จะย้ายข้ามแท่งก็สร้างความยุ่งยาก รวมถึง

ยังมีผู้บริหารระดับ 11 ถึง 4 คน ส่งผลให้

ข้าราชการที่ทำางานไม่รู้จะฟังใครก่อน ทั้งนี้

เรื่องโครงสร้าง ศธ.จะมีการระดมความคิดเห็น

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 

ว่าจะเดินหน้าปรับโครงสร้างอย่างไร เพื่อแก้

ปัญหาได้อย่างตรงจุด” รองนายกฯ กล่าว.  

วิษณุ เครืองาม

สนับสนุนทุนการศึกษาระดับสูงผู้ลี้ภัย • นายจูเซ็ปเป เด วินเซ็นทีส ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจำาประเทศไทย 

UNHCR เปิดตัวแคมเปญระดับโลก Aiming Higher ครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาระดับสูงแก่ผู้ลี้ภัย โดยมีพระ

เมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ผู้อุปถัมภ์ด้านสันติภาพและเมตตาธรรมของ UNHCR นายนิกม์ พิศลยบุตร รองผู้อำานวยการสถาบันบัณฑิต

บริหารธุรกิจศศินทร์ นายคณชัย เบญจรงคกุล ผู้อำานวยการพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA Bangkok) ที่ร่วมเสวนาเกี่ยวกับ

กิจกรรมภายใต้ “แคมเปญระดับโลก Aiming Higher” ซึ่งจะเริ่มจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้และในอีก 2 ปีข้างหน้า โดยพร้อมระดมทุนและ

ดำาเนินการภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผู้สนใจดูรายละเอียดโครงการได้ที่ www.unhcr.org/th
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11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

นต์สิทธิ์ คำ�สร้อย..ข�ยคว�ยช่วยแม่!

แต่..“น้ำ� รพีภัทร เอกพันธ์กุล” ด�ร�ช่อง 7 สี ที่ไปใช้

ชีวิตเป็นช�วไร่-ช�วน�อยู่ต่�งจังหวัดกับลูกเมียอย่�งมี

คว�มสุข..

 จำ�ใจต้องยอมข�ย “เจ้�เพลิน” คว�ยสุดรักวัย 8 เดือน 

เพร�ะไม่อย�กได้ชื่อเป็นคนผิดสัจจะว�จ�!

 นัยว่�..เรื่องของเรื่องเกิดจ�กที่พระเอกช่อง 7 นึกสนุก จะ

ลองดูว�่ ถ้�ตั้งร�ค�ข�ย “เจ�้เพลิน” คว�ยลูกรัก สัก 2 ล�้นบ�ท 

จะมีใครกล้�ซื้อไหม?

คือ..ในใจ คงไม่ค�ด-ไม่คิดจะมีคนมีทรัพย์-มีเงินใจถึง-ใจกล้�

คนไหน ยอมเสียเงิน 2 ล�้นเพื่อแลกซื้อคว�ยธรรมด�ๆ ตัวหนึ่ง 

ที่ไม่ใช่ “คว�ยคว�มเร็วสูง”..

 หรือคว�ยที่มีคว�มพิเศษอะไรตรงไหน?

ซึ่งก็ผิดค�ด.. เมื่อมีคน (กล้�) หอบเงิน 2 ล้�น ใส่พ�นไป

ให้ถึงบ�้นเพื่อแลกกับเจ้�เพลิน ทำ�เอ� น้ำ�-รพีภัทร ถึงกับน้ำ�ต�รื้น 

สะอึกสะอื้นไม่เหลือคร�บพระเอก

ส่วนจะเป็น “น้ำ�ต�” ของคว�มเสียด�ย-เสียใจ หรือเป็น

ด้วยคว�มปีติ-ดีใจ (ได้เงิน 2 ล�้น) จนกลั้นไม่อยู่ นั่นก็แล้วแต่จะ

คิด-มองกันไป!

 แน่นอน..คนที่ไม่เคยเลี้ยงคว�ยอ�จจะไม่เข�้ใจคว�มรู้สึก 

แต่ถ�้ถ�ม “น�ยโทนี่” ในคลับเฮ�ส์ ย่อมจะรู้และเข้�ใจอย�่งลึก

ซึ้ง!

เออ..พูดถึง “มนต์สิทธิ์ คำ�สร้อย” ก็ให้นึกสงสัยม�น�นแล้ว

ล่ะว�่นักร้องลูกทุ่งท�่นนี้ ได้กล�ยเป็น “ผู้มีฌ�นหยั่งรู้” แต่เมื่อ

ไหร่ ทำ�ไมพอใกล้วันหวยออก เข�ถึงออกม�บอกใบ้เลขได้ทุกงวดๆ

และสื่อหลัก-ข�ประจำ�ก็ดูเหมือนจะทั้งเชื่อ-ทั้งเชียร์ บ้�งก็

ยกให้เป็น “เจ�้พ่อใบ้หวย” บ�้งก็เรียกข�น “พ่อน้ำ�สอง” จนเวล�

นี้ ได้รับคว�มนิยมเสียยิ่งกว�่ตอนร้องเพลง “ข�ยคว�ยช่วยแม่” 

เสียอีก

นี่..สดๆ ร้อนๆ เดอะ ไทเกอร์ออนไลน์พ�ดหัวข�่ว..เลขเด็ด

มนต์สิทธ์ิ 16/12/64 แจก ‘เลขเด็ดพ่อน้ำ�สอง’ ครบ 3 ตัว

ก่อนจะร�ยง�น..ม�อัปเดต “เลขเด็ดมนต์สิทธิ์ คำ�สร้อย” 

ที่ล�่สุดม�แจกเลขเด็ดอีกแล้ว เพื่อเป็นแนวท�งให้คอหวยไปซื้อ

ลอตเตอรี่ลุ้นร�งวัล 

ซึ่งนักร้องดังได้เผยภ�พใบลอตเตอรี่จำ�นวนหนึ่ง พร้อมข้อ 

คว�มว่� “ม�แล้ว..เลขพ่อฟองน้ำ� โอ๊ะ..เลขพ่อน้ำ�สอง ม�แล้ว..

507-625-096–ไปส่องปฏิทินอ�จ�รย์ส้ม เดือนธันว�อ้�วตรงกันอีก.

มี 18-19-62-67-68-อ�จ�รย์ส้มบอกม�ว่�ปฏิทินมี 157-956- 

จัดไปเบ�ๆ นะครับท�่นผู้ โชม. โปรดใช้วิจ�รณญ�ณในก�รชมก�ร

ซื้อ.ขอให้ถูกล็อตเตอรี่กันนะครับ”

ผมน่ะรู้จักกับคุณมนต์สิทธิ์ม�ก็หล�ยปีดีดัก แต่ก็ไม่เคย

คิดจะถ�ม-จะห�คำ�ตอบเรื่องนี้จ�กตัวเข� จะด้วยรู้สึกยำ�เกรงใน

บ�รมีของเจ้�พ่อ หรือเป็นเพร�ะเหตุผลใดก็บอกกับตัวเองไม่ถูก

เคยคิดจะ “ลอง” ซื้อลอตเตอรี่จ�กเลขที่คุณมนต์สิทธิ์บอก-

ใบ้หล�ยครั้งแล้ว แต่ก็เหมือนมีบ�งอย�่งม�ดลบันด�ลให้รู้สึก..ไม่

ดีกว�่ ไม่เอ�-ไม่ลองเสียทุกครั้งไป

จึงเลยไม่รู้ “เลขเด็ด” ของคุณมนต์สิทธ์ิท่ีสื่อหลักนำ�ม�โพนทะ 

น�กันน้ัน เด็ดจริง-ถูกจริงกันบ้�งหรือไม่ และท่ีสงสัยไปย่ิงกว่�น้ัน..

ก�รบอกใบ้เลขเด็ด คุณมนต์สิทธิ์ได้ประโยชน์หรือไม่ ถ้�ได้ 

เป็นก�รได้แบบไหน-อย่�งไร?

ใครรู้..ช่วยกรุณ�บอกเป็นวิทย�ท�นทีเหอะ!.

 

สงสัย..พ่อน้ำ�สอง?

ม

• เป็นหนึ่งในนักธุรกิจหญิง

ที่เป็นกำ�ลังสำ�คัญในก�รขับเคลื่อน 

Empowered women อยู่เสมอ 

และยังเป็นแฟนน�งง�มตัวยง

สำ�หรับ กบ-สุวรรณี ชินเชี่ยวช�ญ 

ผู้บริห�รหญิงเก่งแห่งโรงหนังเครือ

เอสเอฟ ปีนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งของ

ประวัติศ�สตร์ด้วยก�รจับมือกับเพจน�งง�มที่ใหญ่

ที่สุดของไทย T-Pageant และช่อง PPTV HD36 

จัดง�น The Universe Viewing Event  

• (ต่อ) เปิดโรงภ�พยนตร์ให้แฟนน�งง�ม

ม�ร่วมส่งเสียงเชียร์และส่งกำ�ลังใจให้ แอน-แอน

ชิลี สก๊อต-เคมมิส ตัวแทนจ�กประเทศไทยสู้ศึก

แห่งศักดิ์ศรีบนเวทีมิสยูนิเวิร์สแบบสดๆ ยิงตรงจ�ก

เมืองเอลล�ธ ประเทศอิสร�เอล ผ่�นจอภ�พยนตร์

ยักษ์คว�มคมชัดระดับ 4K ที่โรงภ�พยนตร์เอสเอฟ 

เวิลด์ ซีเนม่� ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลเวิลด์ ในวันจันทร์

ที่ 13 ธันว�คม 2464 เวล� 07.00-10.00 น

• ต้อนรับลมหน�วปีนี้ เหล่�พิธีกรร�ยก�ร

ชุมท�งด�วทอง ขอเชิญชวนแฟนๆ วอร์มร่�งก�ย

ด้วยก�รแดนซ์รัวๆ สไตล์รำ�วง

ในคอนเสิร์ต..ชุมท�งด�วทอง 

พบกับก๊วนเบอร์ใหญ่ระดับพระ

ก�ฬ ยอดรักคอมโบ้ ที่จะพ�

ย้อนวันว�นแสนคิดถึง ติดต�ม

คว�มบันเทิงนี้ ได้ในร�ยก�รชุม

ท�งด�วทอง วันพฤหัสบดีที่ 9 

ธันว�คม 2564 ตั้งแต่เวล� 12.45 น. เป็นต้นไป 

ท�งช่อง 7HD

• ช่อง 9 MCOT HD ร่วมกับไชน� มีเดีย 

กรุ๊ป กลุ่มบริษัทสื่อแห่งส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน 

พร้อมส่งซีรีส์จีนยอดฮิตเรื่อง เง�รักในคว�มทรงจำ� 

ซึ่งออกอ�ก�ศท�งสถ�นีโทรทัศน์เจียงซู เทเลวิชั่น 

1 ใน 5 ช่องยอดนิยมมีผู้ชมม�กที่สุดของจีน พบกับ

นักแสดงชื่อดังที่ม�ร่วมถ่�ยทอดเรื่องร�วของบทที่

เขียนโดย ชิงซ�น ลั่วทั่ว อ�ทิ จง ฮั่นเหลียง, เจียง

ซูหยิ่ง, หลี่เซิง, เหยียน หย่�หลุน, หลี่หมิงซุ่น, โม่ 

หยุน เหวิน ทุกวันเส�ร์และอ�ทิตย์ เวล� 20.50 น.  

ท�งช่อง 9 MCOT HD 

รักชิด

อกจ�ก 2 นักแสดง บิว-ณัฐพล ไรยวงค์ และพลอย-

รัญดภ� มันตะลัมพะ จ�กช่อง 7HD จะตื่นเต้นกับก�ร

ได้รับเสนอชื่อเข้�ชิงร�งวัลนักแสดงสมทบยอดเยี่ยม 

เวที Asian Television Awards 2021 แล้ว อีกหนึ่งพระเอกหนุ่ม 

หลุยส์ เฮส ก็ตื่นเต้นไม่แพ้กัน เพร�ะจะเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวของ

ประเทศไทย รับหน�้ที่พิธีกรในง�น ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 10 และ

วันเส�ร์ที่ 11 

ธันว�คมนี้

โดย

หลุยส์ได้เปิดใจ

ว�่ “ตอนที่ทร�บ

คือตื่นเต้นม�ก

ครับ ตัวผมมี

โอก�สได้ไปร่วม

ง�นประก�ศ

ร�งวัลนี้ม� 3 

ครั้งแล้วครับ 

ทุกครั้งที่ไป

ร่วมจะเห็นก�ร

ทำ�ง�นของพิธีกรเข�เก่งกันม�กๆ แล้ววัน

หนึ่งพอได้รับโอก�ส ผมรู้สึกเป็นเกียรติ

ม�กที่เข�เลือกเร�ให้เป็นตัวแทนจ�ก

ประเทศไทย ซึ่งพอทร�บว่�ได้ทำ�หน้�ที่

ตรงนี้ ผมก็โทรไปห�ทับทิม   (อัญรินทร์ 

ธีร�ธนันพัฒน์) เพร�ะว่�ทับทิมเคยเป็น

พิธีกรเมื่อปีที่แล้ว ถ�มว่�เป็นอย�่งไร

บ้�ง ย�กไหม ทับทิมบอกว�่ไม่ย�กนะ 

ให้ดูต�มสคริปต์ที่เข�มีให้ ผมก็โอเค

แต่พอได้เห็นสคริปต์ที่ส่งม�ตกใจ

เลยครับ เพร�ะเยอะม�ก ตอนที่ได้ม�

แอบคิดว่�เร�จะไหวไหม คือทับทิมบอก

ว�่ไม่ย�ก แต่เร�ก็ลืมไปว�่เข�เป็นพิธีกร

มืออ�ชีพ น�่จะไม่ย�กสำ�หรับเข� แต่กับ

ตัวผม ที่ไม่เคยเป็นพิธีกรม�ก่อน ม�ลอง

ง�นพิธีกรครั้งแรกกับเวทีระดับเอเชียเลย 

มันก็ไม่ง�่ยเลย ดังนั้นสิ่งที่ผมทำ�ได้คือก�ร

ซ้อมและฝึกฝนครับ ตลอดระยะเวล�ที่ผ่�น

ม�จะอ่�นสคริปต์ทุกวัน ตื่นเช�้ม�ดื่มก�แฟก็เอ�

สคริปต์ม�อ่�น ช่วงเที่ยงท�นข้�วแล้วก็ซ้อม ซ้อม

หน้�กระจกพย�ย�มจะทำ�ให้ได้ม�กที่สุด แต่ก็ยัง

รู้สึกว�่ย�กอยู่ดี บ�งวันเร�ก็ไปซ้อมให้เพื่อนๆ ดู

ครับ เพื่อนก็จะทักในเรื่องของก�รออกเสียง บ�ง

คำ�พูดเร�ออกเสียงได้ยังไม่ดีนัก

แม้ผมจะใช้ภ�ษ�อังกฤษในชีวิตประจำ�วัน

อยู่แล้ว แต่ยังไม่เคยใช้ภ�ษ�อังกฤษในรูปแบบที่

เป็นท�งก�ร หรือเป็นพิธีกร ดังนั้นก็ต้องฝึกออก

เสียงให้ถูกต้องครับ นับเป็นก�รท�้ท�ย

อย่�งม�กครับ เพร�ะเหมือนกับ

เร�ต้องฝึกกันไปทีละคำ�ใหม่ 

เหมือนกับได้ย้อนกลับไปช่วง

ที่ผมเรียนภ�ษ�ไทยครับ คือ

เร�พูดได้อยู่แล้ว แต่ยังไม่

ดีพอที่จะใช้พูดสำ�หรับก�ร

ทำ�ง�นครับ

คว�มตื่นเต้นอีก

อย่�ง คือด้วยปีนี้ก�รจัด

ง�นเป็นก�รจัดรูปแบบ

ออนไลน์จะมีสิ่งที่ง่�ยกว่� 

แต่ก็มีสิ่งที่ท้�ท�ยกว�่ด้วย 

คือในวันง�นจะไม่มีสคริปต์

ให้ถือ ดังนั้นจำ�เป็นครับ

ที่จะต้องท่องจำ�และพูดทุก

อย่�งให้ลื่นไหลที่สุด ผมจะทำ�

เต็มที่ครับ อย�กให้ทุกคนม�

ติดต�มก�รประก�ศร�งวัลนี้ ไป

พร้อมกันนะครับ รวมถึงช่วย

ส่งกำ�ลังใจเชียร์นักแสดงไทย

ทุกท่�นที่ได้รับก�รเสนอชื่อ

เข้�ชิงร�งวัลในส�ข�ต�่งๆ ด้วย

นะครับ”.

เพื่อลูกน้อย • ซันนี่ เบบี้ (Sunny Baby) แบรนด์ผ้าอ้อมสำาเร็จรูปสำาหรับคุณพ่อคุณแม่

ยุคใหม่เปิดตัวผ้าอ้อมเด็กใหม่ล่าสุด ซันนี่ เบบี้ รุ่นลัคซูรี แพ้นท์ และรุ่นเดย์ แอนด์ ไนท์ 

แพ้นท์ พร้อมเผยโฉมพรีเซนเตอร์เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เนย-โชติกา วงศ์วิลาศ ใน

งาน Amarin Baby & Kids Fair 19 เพื่อเจาะกลุ่มพ่อแม่กลุ่มมิลเลนเนียม และสร้างความ

แข็งแกร่งทางการตลาด มั่นใจผลิตภัณฑ์ใหม่ช่วยผลักดันยอดขายภายในไตรมาสแรกปี 

2565

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

น

อห์น อ�ยเยอร์ส หนุ่มกล้�มสวย

จ�กเมืองเซ�ธ์พอร์ท วัย 42 ปี 

คิดว่�ตัวเองไม่จำ�เป็นต้องได้รับ

วัคซีน เพร�ะคิดว่�ตัวเองฟิตและมีสุขภ�พ

ดี ห�กติดโควิด-19 ก็น�่จะป่วยแค่เล็กน้อย 

แต่น่�เศร�้ที่คุณพ่อลูกหนึ่งล�่สุดเสียชีวิต

แล้วหลังจ�กติดเชื้อม� 4 สัปด�ห์

น้องส�วของผู้เสียชีวิตที่กำ�ลังอยู่ใน

อ�ก�รเศร้�โศก เปิดเผยข้อคว�มสุดท้�ย

ที่เธอได้รับจ�กพี่ช�ยที่มีสุขภ�พดีและฟิต

ม�กๆ ก่อนที่เข�จะเสียชีวิตจ�กโควิด-19 

หลังจ�กที่ปฏิเสธก�รฉีดวัคซีน

น้องส�วฝ�แฝดของ จอห์น อ�ย

เยอร์ส วัย 42 ปี กล�่วว่� ครอบครัวรู้สึก

สม�คมกอล์ฟแห่งสหรัฐอเมริก� 

หรือยูเอสจีเอ ประก�ศจัดกอล์ฟชิง

แชมป์แห่งช�ติสหรัฐอเมริก�ร�ยก�ร

ใหม่ ยูเอส อะแดพทีฟ โอเพ่น เป็น

กอล์ฟร�ยก�รใหม่เพื่อกลุ่มคนที่มีคว�ม

บกพร่องด้�นร่�งก�ย สมอง และอื่นๆ 

ได้แสดงศักยภ�พในด้�นกีฬ�กอล์ฟ โดย

จะเริ่มในเดือนกรกฎ�คมปีหน�้

สำ�หรับร�ยก�รนี้จะจัดขึ้นที่ไพน์

เฮิร์สต์ รีสอร์ต แอนด์ คันทรี่ คลับ 

คอร์ส 

นัมเบอร์ 

6 ที่ไพน์

เฮิร์สต์ 

รัฐนอร์ท

แคโรไลน� 

ประเทศ

สหรัฐ 

อเมริก� 

ระหว่�ง

วันที่ 

18-20 

กรกฎ�คม 2022 เป็นก�รนำ�เอ�ยอด

นักกอล์ฟที่มีคว�มบกพร่องทั้งร่�งก�ย 

ประส�ท และสติปัญญ�ที่ดีที่สุดในโลก

เข้�ร่วมสร้�งประวัติศ�สตร์แข่งขันครั้ง

แรกของร�ยก�รนี้ ส่วนครั้งที่สองจะ

จัดขึ้นระหว�่งวันที่ 17-19 กรกฎ�คม 

ปี 2023

กอล์ฟยูเอส อะแดพทีฟ โอเพ่น 

จะเป็นร�ยก�รชิงแชมป์แห่งช�ติ 

ร�ยก�รที่ 15 ของสม�คมกอล์ฟแห่ง

สหรัฐอเมริก� หรือยูเอสจีเอ ร่วมกับ

ช็อกตั้งแต่ที่คุณพ่อลูกหนึ่งโดนนำ�ตัวส่งโรง

พย�บ�ล และเสียชีวิตในอีก 4 สัปด�ห์ต่อ

ม�

จ�กที่ให้ข่�วกับ The Guardian เมื่อ

วันก่อน เจนนี่เผยถึงข้อคว�มสุดท้�ยที่เธอ

ได้รับจ�กพี่ช�ยฝ�แฝดของเธอขณะยังนอน

พักรักษ�ตัวอยู่ที่โรงพย�บ�ล

เจนนี่พูดคุยกับเข�ท�งโทรศัพท์ก่อน

ที่เข�จะสงบลงและบอกไปว่�เธอรักเข�

ในข้อคว�มหนึ่ง จอห์นกล่�ว “อย่�

ให้พวกเข�สิ้นหวังในตัวผม”

นี่คือข้อคว�มสุดท้�ยที่เจนนี่ได้รับ

จ�กพี่ช�ยฝ�แฝดของเธอ ซึ่งเสียชีวิตเมื่อ 

27 กรกฎ�คม

ขณะอยู่

ในโรงพย�บ�ล 

จอห์นอ�ก�รแย่

ลงจ�กก�รติด

เชื้อ และอวัยวะ

ของเข�ก็เริ่มล้ม

เหลว สุดท้�ย

คนที่เจนนี่มอง

ว่�ฟิตที่สุดและมี

สุขภ�พดีที่สุดเท่�

ที่เคยเจอะเจอม� 

ก็จ�กไปเพร�ะ

โควิด-19 ทั้งที่

ก่อนหน้�นั้นหนึ่ง

ร�ยก�รใหญ่อย�่งร�ยก�รยูเอส โอเพ่น, 

ยูเอส วีเมนส์ โอเพ่น, ยูเอส อเมเจอร์ 

และยูเอส วีเมนส์ อเมเจอร์

สำ�หรับก�รแข่งขันร�ยก�รนี้จะ

แข่งขันแบบสโตรกเพลย์ 54 หลุม เปิด

โอก�สให้นักกอล์ฟทั้งหญิงและช�ย

ที่เป็นนักกอล์ฟอ�ชีพ และสมัครเล่น 

จำ�นวน 96 คน ที่มีคว�มบกพร่องท�ง

ด้�นร่�งก�ย คว�มบกพร่องท�งประ 

ส�ทสัมผัส (ก�รมองเห็น) หรือคว�ม

บกพร่องท�งสติปัญญ�ระดับ  WR4GD 

Pass รวมทั้งก�รจัดระบบแฮนดิ

แคปโลก (WHS) สำ�หรับข้อกำ�หนด

คุณสมบัติเพิ่มเติม องค์ประกอบของ                

สน�ม และร�ยละเอียดรูปแบบก�รแข่ง

ขันอื่นๆ จะประก�ศให้ทร�บในภ�ยหลัง 

ส่วนขั้นตอนก�รสมัครค�ดว่�จะเปิดใน

เดือนกุมภ�พันธ์ ปี 2022.

interthaipost69@gmail.com

เดือนก็เพิ่งไปปีนเข�

ที่เวลส์และตั้งแคมป์

ในป่�กลับม�

“เข�คิดว�่เข�

ไม่เป็นไรถ้�ติดโค

วิด-19 เข�คิดว่�เข�

น่�จะมีอ�ก�รป่วย

นิดๆ หน่อยๆ เข�ไม่

ต้องก�รให้วัคซีนเข้�

สู่ร่�งก�ยของเข�”

เจนนี่ก่อน

หน้�นี้ก็เคยเปิดเผยว่� พี่ช�ยของเธอบอก

กับที่ปรึกษ�ของเข�ก่อนที่จะใส่เครื่องช่วย

ห�ยใจว่� ถ้�เป็นไปได้ก็อย�กจะกลับไปรับ

ก�รฉีดวัคซีนแล้ว

“ก�รต�ยของ

เข�คือโศกน�ฏกรรม 

มันไม่ควรเกิดขึ้น เข�

ทิ้งแม่และพ่อ น้อง

ส�ว และลูกส�ววัย 

19 ปี”

“แม่ของเร�

ต้องก�รให้ทุกคน

รู้เรื่องร�วเกี่ยวกับ

จอห์น ซึ่งมันน�่จะ

ช่วยชีวิตใครบ�งคนได้ คว�มเจ็บปวดและ

คว�มสูญเสียที่จะกระตุ้นให้ทุกคนไปรับก�ร

ฉีดวัคซีน”

จ

หนุ่มผู้ดีกล้ามฟิตไม่ยอมฉีดวัคซีน

ครอบครัวเศร้าฝากไว้เป็นอุทาหรณ์

ยูเอสจีเอประก�ศจัดยูเอส อะแดพทีฟ โอเพ่น

ศึกดวลวงสวิงเพื่อกลุ่มคนที่มีคว�มบกพร่อง

‘หลุยส์’ตัวแทนหนึ่งเดียวของไทย

รับหน้าที่พิธีกรกับเวทีระดับเอเชีย



12 ขาวประชาสัมพันธ

เปดงาน อัญมณีและเคร� องประดับ าคเหนอ    ลลิดา จิวะนันทประวัติ ผูตรวจราชการ

กระทรวงพาณิชย เปนประธานในพิธีเปดงานแสดงและจําหนายสินคาอัญมณีและเคร� องประดับ

ภาคเหนือ       โดยมี หทัยรัตน คีรีวัลย นักวิชาการ

พาณิชยชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พาณิชยจังหวัดตาก รวมกับสํานักงานพาณิชย

จังหวัดภาคเหนือ  จังหวัด จัดงานแสดงและจําหนาย ณ ชั้น  ศูนยการคาพาราได  พารค

สถานการณธนาคารเลือดศิริราชใน

ปจจุบันเริ่มคลี่คลายตามลําดับ เม� อเทียบกับ

ชวง -  เดือนที่ผานมา แตโรงพยาบาล

ศิริราชยังมีความจําเปนตองรับบริจาคเลือด 

เพ� อใชในการรักษาทั้งผูปวยโรคเลือด ผูปวย

ผาตัด และผูปวยเคส ุกเ ินอยางตอเน� อง 

ระบุแมสถานการณขณะนี้เริ่มดีขึ้นบาง แต

ยังคงตองเฝาระวังคลังเลือดใหสมดุลกับ

ภาวะเรงดวนทุกขณะ วอนผูมีสุขภาพดี รวม

บริจาคเลือดเพื่อแบ่งปันให้กับทุกชีวิตที่รอ

คอยความหวังดวยกัน

รศ ร อ พญ ปาริชาติ เพ่ิมพิกุล หัวหนา

ภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือด คณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กลาวถึง

สถานการณธนาคารเลือดของโรงพยาบาล

ศิริราชขณะนี้วา เริ่มดีขึ้นเม� อเทียบจากชวง 

-  เดือนที่ผานมา โดยเปนผลจากการเรง

ประชาสัมพันธขอความชวยเหลืออยางตอ

เน� อง แตละวันทําการมีผูมาบริจาคเลือดกวา 

 ยูนิต สวนวันหยุดเพิ่มขึ้นเปน -  

ยูนิต ทําให โรงพยาบาลศิริราชสามารถนัด

คนไข ึ่งจําเปนตองรักษาและผาตัดบางราย 

ที่เล� อนนัดไปกอนหนาน้ีกลับมาทําการรักษา 

เขามาใชบริการไดอยางตอเน� อง 

อยางไรก็ตาม สถานการณขาดแคลน

เลือดยังคงคอนขางออนไหว หากคนไขที่เขา

รับการรักษาตองใชเลือดกรุปเดียวกันหลายราย 

ทําใหเกิดภาวะขาดแคลนเลือดบางกรุปตามมา 

ึง่ทีมงานทุกฝายใน รพ. ไดพยายามวางแผน

ใหเกิดความแมนยําทุกขณะ เพ� อใหการบริหาร

จัดการเลือดในคลังเกิดความสมดุลที่สุด 

ตลอดระยะ  ป วิกฤตโควิด-  

กระทบตอการรักษาและรับบริจาคเลือด

อยางมาก รพ.ศิริราชมีคนไขอาการหนักที่

จําเปนตองใชเลือดทุก  วัน ทั้งคนไข โรคเลือด

ที่ตองใชเลือด คนไข โรคมะเร็งที่ตองผาตัด

เรงดวน โรคหัวใจบางอยางถาผาตัดถูกเล� อน

ออกไปนานคนไขอาจเสียชีวิตได การปลูกถาย

อวัยวะตองรีบทํา ผูปวย ุกเ ิน เคสอุบัติเหตุ

รายแรง ผูปวยอาการหนัก แมกระทั่งผูติด

เชื้อโควิดอาการหนักบางชวง ลวนตองรอ

คอยความชวยเหลือจากผูบริจาคเลือดตลอดเวลา  

เลือดที่ขาดแคลนบอยใน รพ.ศิริราช 

คือเกล็ดเลือดกับเม็ดเลือดแดง เพราะอายุ

การจัดเก็บที่สั้น เม็ดเลือดแดงเก็บไดไมเกิน 

 วัน เกล็ดเลือดเก็บไดเพียงแค  วัน สวน

พลาสมาเก็บไดเปนป ทั้งนี้ คนที่มาบริจาค

เลือดสวนใหญ จะสัมพันธกับความชุกในหมูเลือด

ของประชากรคนไทย นั่นคือ เลือดกรุป , 

, ,  หมูเลือดที่ไมคอยขาดคือกรุป  

สวนเลือดกรุป  และ  มักจะขาดแคลน

เปนระยะ เพราะมีคนไขที่ตองถายเลือดกรุป

นี้จํานวนพอสมควร 

ทั้งนี้ สัดสวนคนไขของศิริราชเปนโรค

เลือด เชน ธาลัส ีเมีย ลูคีเมีย ประมาณ -

 นอกจากนี้ยังมีคนไข โรคมะเร็ง คนไข

อาการหนักท่ีตองเจาะเลือด เลือดออกทางเดิน

อาหาร กลุมปลูกถายอวัยวะ ปลูกถายสเต็มเ ลล 

คนไขสูตินรีเวช การคลอดลูก มะเร็งนรีเวช 

คนไขเด็กที่เปนโรคเลือด โดยกลุมที่จําเปน

ตองใชเลือดถึง  ใน  ของคลังสํารอง สําหรับ

กลุมคนไขผาตัดเคสใหญ คนไขกลุมนี้ถาไมมี

เลือดสํารองจะผาตัดไมได ใน านะท่ีเปน รพ.ใหญ 

จึงตองมีความพรอมเร� องเลือดเพ� อชวยชีวิต

คนไขทุกคนใหทันเวลาและปลอดภัยที่สุดทุก

ขณะ

วันที่วิกฤตหนัก เลือดมีนอยจนตอง

ใชเ พาะรายที่จําเปนเรงดวนเทานั้น เราตอง

รองขอความชวยเหลือทางส� อตาง  ทุกทาง

ที่ทําได เพ� อใหผูคนตระหนักวา นอกจาก

สถานการณโควิดท่ีกําลังวิกฤตแลว สถานการณ

ขาดเลือดก็วิกฤตไมแพกัน ผูบริจาคเลือดได

ทยอยเขามาชวยบริจาคเลือด รวมท้ังไดรับการ

บริจาคเลือดจากทหารหนวยตาง   ทําใหสถานการณ

เลือดในคลังคอย  พลิกฟนข้ึนมา ตองขอขอบคุณ

ทุกความชวยเหลือที่ชวยตอชีวิตผูปวย

การถายเลือดใหคนไขครั้งแรกใน

ประเทศไทยเกิดขึ้นที่ รพ.ศิริราช และใน

ป พ.ศ.  มีการจัดตั้ง หนวยถายเลือด  

เพ� อใหการรักษาผูปวยโรคเลือด หนวยงานหลัก

ท่ีดูแลขณะน้ันคือ ฝายศัลยแพทย ออรโธปดิกส 

และสูติแพทย ึ่งจําเปนตองใชเลือดในการ

เลือดสํารองเพ� อใช ในการรักษาและเหตุฉุกเฉิน ยังจําเปนตองใชทุกวัน

โรงพยาบาลศิริราชวอนขอผูมีสุขภาพดี รวมแบงปนโลหิตใหทุกชีวิตที่รอคอย

ผาตัดจํานวนมาก อาจารยแพทยที่มีสวนรวม

ในการพั นาธนาคารเลือดของศิริราชใหมี

ความเจริญกาวหนาทัดเทียมกับประเทศอ� น 

คือ ศาสตราจารยเกียรติคุณ แพทยหญิง

ทัศนยานี จันทนย่ิงยง ปจจุบันหนวยถายเลือด

ศิริราช ขยายตัวตามขนาดของ รพ. และ

เปลี่ยนช� อเปน ศูนยรับบริจาคเลือดศิริราช  

มีการพั นาคุณภาพอยางตอเน� อง ดวย

มาตร านสูงตามหลักสากล และถึงพรอมดวย

นวัตกรรมทันสมัย เพ� อใหสามารถรักษา

และชวยเหลือคนไขอยางเรงดวน ดวยความ

ราบร� นและปลอดภัยท่ีสุด สถานท่ีใหมท่ีกวางขวาง

ทําใหสามารถดําเนินการรับบริจาคเลือดโดย

มีระยะหางท่ีปลอดภัยในสถานการณการระบาด

ของโควิด-  ที่สําคัญเราสามารถหาเลือด

สนับสนุนการรักษาคนไขของ รพ.ศิริราชเกือบ 

จึงชวยแบงเบาภาระที่จะตองขอเลือดจาก

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย 

ศูนยรับบริจาคเลือดศิริราช มีระบบ

คัดกรองความเส่ียงจากโควิด-  ตามมาตร าน

สากล มีการประเมินความเสี่ยงทั้งเจาหนาที่

และผูบริจาคเลือด ผูที่ ีดวัค ีนโควิด-  ก็

สามารถบริจาคเลือดได โดยเวนระยะหาง

กอนและหลัง ีดวัค ีนโควิด  วัน แตหลัง

ีดวัค ีนหากพบวามีอาการขางเคียง รอให

หายดีกอนคอยมาบริจาคเลือดในภายหลังได

โดยใหเวนระยะ  วันหลัง ีดวัค ีน  

ผูสนใจสามารถบริจาคเลือดไดที่ ศูนย

รับบริจาคเลือดศิริราช  อาคารนวมินทรบพิตร 

๘๔ พรรษา ชั้น  รพ.ศิริราช ทุกวันไมเวน

วันหยุดนักขัตฤกษ ต้ังแตเวลา . - .  น. 

หรือนัดผานแอพ   ดําเนิน

ตามขั้นตอน กรอกขอมูล พรอมนัดหมายวัน

เวลาบริจาคเลือดลวงหนา และหากตองการ

บริจาคเปนหมูคณะ สามารถติดตอผาน

หนวยรับบริจาคเลือดนอกสถานท่ีของศิริราช 

สอบถามเพิ่มเติมไดที่ โทร.   , 

   

รศ.ร.อ.พญ.ปาริชาติ เพิ่มพิกุล กลาววา 

ใน านะแพทยที่ดูแลธนาคารเลือด จึงขอ

เชิญชวนใหทานผูมีจิตศรัทธา ท่ีมีสุขภาพแข็งแรง 

ชวยกันมาบริจาคเลือดเพ� อคนไขท่ีรอคอยความหวัง 

สงผานความเมตตาและความชวยเหลือแก

ผูปวยทุกคน ใหมีโอกาสไดรับการรักษาท่ีเหมาะสม 

ถูกตอง ตามเวลา โรคจะไดบรรเทาเบาบาง

และคนไขก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้น เราจะผานชวง

วิกฤตไปได ก็ดวยน้ําใจจากการบริจาคเลือด

อยางตอเน� อง เราไมรูวาพรุงนี้อะไรจะเกิดขึ้น 

ถาเรามีความพรอมตลอดเวลา ก็จะสามารถ

ชวยรักษาชีวิตผูปวยไดมากที่สุด

การบริจาคเลือดเปนการแบงปนที่มี

คุณคาอยางยิ่ง เพียงทานมีรางกายที่สมบูรณ

แข็งแรง งดด� มสุรา งดอาหารที่มีไขมันสูง 

นอนหลับพักผอนอยางเพียงพออยางนอย  

ชั่วโมงกอนการบริจาคเลือด มีน้ําหนัก  

กิโลกรัมขึ้นไป อายุตั้งแต -  ป ไมมี

ความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคทางเพศสัมพันธ ไมมี

ประวัติโรคติดตอไดผานการใหเลือด ไมมีโรค

ประจําตัว ไมมีความเส่ียงเร� องการติด

เชื้อโควิด-  ก็สามารถเขารับการ

คัดกรองเบื้องตนเพ� อบริจาคโลหิต

ที่ศูนยรับบริจาคเลือดศิริราชได

ทุกวัน ไมเวนวันหยุดราชการ

มารวมกันเปนสะพานบุญ 

เพื่อแบ่งปันโลหิตให้ทุกชีวิตที่รอ

คอยดวยกัน

 มอบเงินสบับสนุนการดําเนินงานของมลนิธิสิทธิเดกบานแกรดา (ผดแลเดกติดเชอ 

)  ศ.ดร.พิเชษ  วิริยะจิตรา หัวหนาคณะนักวิจัย   และประธานเจาหนาท่ี

บริหาร บริษัท เอเชียน ไฟย โต ูติคอลส หรือ    ผูคนพบนวัตกรรมภูมิคุมกันบําบัด ชวย

ผูติดเช้ือ /  ตรวจไมพบเช้ือ โดยไมตองใชยาตานไวรัส พรอมดวย รศ. อรุณี วิริยะจิตรา 

มอบเงิน  ลานบาท สนับสนุนการดําเนินงานของมูลนิธิสิทธิเด็กบานแกรดา จ.ลพบุรี (ผูดูแล

เด็กกําพราที่ติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส) โดยมี ขวัญใจ เช เลขาธิการมูลนิธิ  รับมอบ ณ หองประชุม 

บริษัท   ชั้น   อาคารเอไอเอ ถนนรัชดาภิเษก ทั้งนี้  ยังไดนําวัตกรรมภูมิคุมกัน

บําบัดไปชวยเหลือนอง  มาตอเน� องหลายป เพ� อใหมีสุขภาพแข็งแรง และมีรอยยิ้มที่สดใส 

ลิก ิล เปนผูบุกเบิกดานผลิตภัณ 

เพื่อที่อยู่อาศัยและสุขภัณ ์ที่ออกแบบมา

เพ� อแกไขปญหาความทาทายตาง  ท่ีผูใชงาน

ไดประสบในชีวิตประจําวัน โดยมุงเนนที่จะ

เนรมิตบานท่ีดีกวาเดิมใหแกทุกคน ไมวาจะอยู

ที่ใดในโลก อเมริกันสแตนดารด หนึ่งใน

แบรนดช้ันนําระดับโลกของลิก ลิ ไดรับความ

ไววางใจจากลูกคาและผูบริโภค ดวยการนําเสนอ

สไตล คุณภาพ และความนาเช� อถืออยาง

ตอเน� องผานโ ลูชันผลิตภัณ ที่อัดแนนดวย

นวัตกรรมใหม 

ออดรีย โหยว ลีดเดอร บริษัท ลิก ิล 

(ประเทศไทย) กลุมธุรกิจเทคโนโลยีการใช

น้ําเอเชียแป ิฟก (  ) กลาววา 

เรามีความยินดีที่ไดเปดตัวชุดฝกบัว  

รุน   ในตลาดประเทศไทย 

โดยยึดมั่นในคุณคาหลักของแบรนด นั่นคือ 

การยกระดับประสบการณของผูบริโภคดวย

การนําเสนอผลิตภัณ ใหมท่ีเต็มเปยมไปดวย

นวัตกรรม เน� องจากเปนชวงใกลถึงเทศกาล

สงทายปเกาตอนรับปใหม ผูบริโภคจะไดสง

มอบคําอวยพรและความหวงใยแกคนที่รัก

ผานผลิตภัณ ใหมนี้และมั่นใจไดวาผูรับจะ

ไดสัมผัสกับประสบการณการอาบน้ําที่ ท้ัง

สะดวก สบาย และสะอาด ครบในหน่ึงเดียว

ประเทศไทยเปนตลาดสําคัญของ

อเมริกันสแตนดารด ึ่งเปนแบรนดท่ีใหความ

สําคัญอยางมากในเร� องสรางความพึงพอใจ

อเมริกันสแตนดารดเปดตัวชุด กบัว   

พรอมชวนผบริ คสงมอบสิ่งดี  กับชุด ปร มชั่น   

ใหกับลูกคาและมีความมุงมั่นในการสงเสริม

การใชชีวิตอยางมีสุขภาพดี มีความรับผิดชอบ 

และงดงาม ดวยผลิตภัณ ที่ออกแบบมา

อยางพิถีพิถัน ผสมผสานกับเทคโนโลยีขั้นสูง 

แบรนดอเมริกันสแตนดารดมุ งมั่นที่ จะ

นําเสนอโ ลูชันเชิงนวัตกรรมเพื่อสร้าง

ประสบการณการอาบน้ําและชําระลางที่

สะอาด ถูกสุขอนามัย และเปนมิตรกับผูใช

ดวยเหตุน้ี อเมริกันสแตนดารด ประเทศไทย 

จึงไดเปดตัวชุดฝกบัว  รุน   

เข้ามาเสริมกลุ่มผลิตภัณ ์ที่มีอยู่เพื่อมอบ

ประสบการณอันนาประทับใจใหแกผูบริโภค 

ชุดฝกบัว  ไดรับการออกแบบมาอยาง

พิถีพิถันและตอบโจทยการใชงาน ชวยให

ผู ใชมองเห็นสายน้ําสะอาดอยางชัดเจนผาน

หนาฝกบัวแบบโปรงแสง ทั้งยังมาพรอม

ฝาหลังที่ถอดออกได ชวยใหการทําความ

สะอาดขจัดคราบตะกรันหรือสิ่งสกปรกที่ติด

อยูดานในเปนเร� องที่สะดวก งายดาย รวมทั้ง

ยังมีสุดยอดนวัตกรรม  พรอมระบบ 

  ที่สงมอบสายน้ํา ใหสัมผัส

ที่นุมนวลและออนโยนตอผิวแมกระทั่งผิว

บอบบางของเด็ก ยิ่งไปกวานั้น ชองจายน้ํา

ภายในทรงเรียวของ  ยังชวยประหยัดนํ้า

ในชวงเวลาความร� นรมยขณะอาบน้ําของคุณ 

ใกลเทศกาลสงมอบความสุขแลว 

อเมริกันสแตนดารด ประเทศไทย ขอเสนอ

โปรโมชั่นพิเศษสุด ชุด    สําหรับ

เทศกาลคริสตมาสนี้ โดยผูบริโภคสามารถ

ชอปชุด    อันไดแก ชุดฝกบัว  

  กับกอกน้ําอางลางหนาและ

วาลวฝกบัวรุน  สีดํา ในราคาพิเศษ

สุดเพ� อสราง  แรงบันดาลใจใหมในหองน้ํา  

ในชวงเทศกาลคริสตมาสน้ี ึง่จะชวยยกระดับ

ประสบการณท่ีไดรับจากแบรนดและผลิตภัณ 

โดยรวมขึ้นไปอีกระดับ ชุดโปรโมชั่น  

  นี้มีวางจําหนายแลวตามรานตัวแทน

จบทุกการสัมผัส ชําระลางสิ่งสกปรก 

คงสุขอนามัยที่ดีตอเน� อง ดวย 

  เคร� องจายสบูเหลวอัตโนมัติ  

จากเ เฟเล นําเสนอความพิเศษ

ของตัวเคร� องจายขนาดใหญ 

จุสบูเหลวไดกวา  มิลลิลิตร 

แหลงพลังงานจากถานอัลคา

ไลน  เพียง  กอน พรอม

ดวยฟงกชันตั้งคาจายสบู ได

ถึง  ระดับ ตั้งแต . - .  

มิลลิลิตร/คร้ัง ชวยใหการทํางาน

ที่ยาวนานกวา และยังสะดวก

ทุกการลางมือโดยไมตองสัมผัส 

จากเทคโนโลยีเ น็เ อรแบบพิเศษ ท่ีตรวจจับ

การเคล� อนไหวตั้งแตระยะ -  เ นติเมตร 

ติดตั้งงายบนผนัง ตอบโจทยการใชงานทุก

สถานที่ทั้งในครัวและหองน้ํา ดวย

งานดีไ นจากพลาสติก   โทนสี 

สีขาวและสีเงิน มอบความเรียบงาย

ที่ลงตัว ใหไดสัมผัสแลวที่ เ เฟเล 

ดีไ น สตูดิโอ ทุกสาขาและชอป

กับเ เฟเลออนไลนท่ี . .

.  และ  -

 ( ),   

( ) สอบถามขอมูลเพิ่มเติม 

โทร. - -

ชําระสิ่งสกปรก รการสัมผัส ผาน เคร� องจายสบเหลวอัต นมัติ

เพ� อการตอบ จทยสุขอนามัยที่ดีในบาน จากเ เ เล

จําหนายผลิตภัณ อเมริกันสแตนดารดทั่ว

ประเทศ ผูสนใจสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 

  

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๔๗/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง 

ที่อยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� น

คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ .   กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งให

ประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน ผูถือกรรมสิทธิ์/ 

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมายเหตุ

๑ เงินสดท่ีไดจากการ

แลกเปล่ียนเงินตรา

ตางประเทศ ดังน้ี๑.๑ 

ธนบัตรสกุลดอลลาร

สหรั  บับละ ๑๐๐ 

ดอลลาร จํานวน ๑,๗๒๑ 

บับ๑.๒ ธนบัตรสกุล

ดอลลารสหรั  บับละ 

๑๐๐ ดอลลาร จํานวน 

๑ บับ๑.๓ ธนบัตรสกุล

ดอลลารสหรั  บับละ 

๕๐ ดอลลาร จํานวน 

๑๕๘ บับ๑.๔ ธนบัตร

สกุลดอลลารสหรั  บับ

ละ ๕๐ ดอลลาร จํานวน 

๑ บับ๑.๕ ธนบัตรสกุล

ยูโร บับละ ๕๐ ยูโร 

จํานวน ๒๐๐ บับ ๑.๖ 

ธนบัตรสกุลปอนด บับ

ละ ๕๐ ปอนด จํานวน 

๙๔ บับ 

Mr.Pandurangan 

Arumugam

๖,๓๕๑,๘๕๓.๐๐ 

บาท (หกลาน

สามแสนหา

หม� นหน่ึงพัน

แปดรอยหาสิบ

สามบาทถวน) 

พรอมดอกผล 

(ณ วันท่ี ๖ 

กันยายน 

๒๕๖๔)

๑. ธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขา

กรมศุลกากร เรทอัตรา

แลกเปล่ียน๑ ดอลลาร

สหรั ตอ ๓๒.๐๐ บาท 

๑ ยูโร ตอ ๓๗.๙๓ 

บาทและ ๑ ปอนด  

ตอ  ๔๔.๑๙ บาท ๒. 

บริษัท ปุเปอรริช 

(ไทยแลนด) จํากัดเรท

อัตราแลกเปล่ียน๑ 

ดอลลารสหรั ตอ 

๓๒.๔๐ บาทเน� องจาก

ธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) ปฏิเสธการ

รับแลกเปล่ียนธนบัตร

สกุลดอลลารสหรั  

บับละ ๑๐๐ ดอลลาร 

จํานวน ๑ บับ และ

สกุลดอลลารสหรั  

บับละ ๕๐ ดอลลาร 

จํานวน ๑ บับ

รวมทรัพยสิน จํานวน ๑ รายการ ประมาณ ,๓ ๑, ๓ ๐๐ บาท (หกลานสามแสนหาหม� น

หน่ึงพันแปดรอยหาสิบสามบาทถวน) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน ราย    กับพวก 

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายเ ลิมศักดิ์ ลาภณรงคชัย)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๔๕/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู สํานักงาน

อัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสิน

ของ นายภูผา พั นจันทร กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ 

วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว 

ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและ

เอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคา

ประเมิน(บาท)

หมาย 

เหตุ

๑ เงินสด - นางสาวณั ตินา 

มีทองแสน

๓๔๔,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๕ 

มีนาคม ๒๕๖๓ )

-

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) สาขา วงเวียนสระแกว ลพบุรีเลขท่ีบัญชี 

๐๕๓-๘-๑๐๗๘๔-๐ช� อบัญชี นายอนุสรน  ศรีทา

นายอนุสรน 

ศรีทา

๔๔๔,๖๑๔.๑๓ 

บาท (ณ วันที่ ๙ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินทังสิน จํานวน ๒ รายการ รวมราคาประเมินทังสินประมาณ , ๑ ๑๓ บาท (เจดแสนแปด

หม� นแปดพันหกรอยสิบส่ีบาทสิบสามสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนาย ผา พั นจันทร กับพวก

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายพงษเทพ ธนวั นนิรันดร)

นิติกรชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่ / เลขานุการ

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๔๖/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู สํานักงาน

อัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสิน

ของ นายกิตติพันธ ผลบุญ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ 

วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว 

ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและ

เอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน(บาท) หมาย 

เหตุ

๑. เงินสด - นายยศพร 

ทับเจริญพงศ

๑๓๐,๒๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๘ กันยายน ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสิน จํานวน ๑ รายการ ประมาณ ๑๓๐,๒๐๐ บาท (หน่ึงแสนสามหม� นสองรอยบาทถวน) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายกิตติพันธ ผลบุญ กับพวก

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นางสาวนิตยา อุริตวี)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่



13ขาวปร า ัม ัน

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด ในปจจุบันเกษตรกรมีการพัฒนาและมี

การรวมกลุมเพ� อยกระดับขาวใหมีคุณภาพท่ีดี

ย่ิงข้ึน ด่ังเชนกลุมนาแปลงใหญขาวบานหนองรอง 

จังหวัดลําปาง ในเร� องของผลิตภัณฑ แปรรูป

ขาวอินทรีย ที่ประสบความสําเร็จ ศูนยเมล็ด

พันธุขาวบานหนองรอง โครงการสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ มีหนาที่ เนนใน

เร� องการผลิตเมล็ดพันธุ ใหมีคุณภาพ โดยจะมี

การประชุมเกษตรกรกอน ในการผลิตเมล็ดพันธุ 

มีการคัดเลือกพื้นที่ คัดเลือกเกษตรกร และ

ในชวงการดูแลรักษาจะมีเจาหนาที่จากศูนย

เมล็ดพันธุขาวลําปางเขาไปแนะนําทุกระยะ 

ต้ังแตการเตรียมดิน จนถึงการเก็บเก่ียว  สนับสนุน

อุปกรณเคร� องมือนวัตกรรมการเกษตรกรรม  

โดยตองเลือกพื้นที่ ใหมีระบบน้ําชลประทาน

เปนหลัก เพราะวาถาระบบชลประทานไมดี 

สงผลทําใหการผลิต เมล็ดพันธุ ไมมีคุณภาพ  

และการถายทอดความรูใหเกษตรกร และทางศูนย 

เนนเร� องการเตรียมเมล็ดพันธุดี  เม� อมีเมล็ดพันธุดี 

เราก็จะไดผลิตเมล็ดพันธุที่มีคุณภาพได อีกทั้ง

สําหรับการทําขาวแบบอินทรียนี้ จะมีกลุม

แปลงใหญ บางกลุมที่ผลิตแบบอินทรียดวย

ตนเอง แตศูนย จะผลิตแบบเมล็ดพันธุ เพ� อ

ที่จะจําหน�ายใหเกษตรกร โดยศูนยจะรับซื้อ

เมล็ดพันธุที ่ทางศูนย ไดไปสงเสริม

ใหเกษตรกร ในพื้นที่บานหนองรอง 

อ.เมือง จ.ลําปาง   

สําหรับเกษตรกรกลุมนาแปลง

ใหญที่ประสบความสําเร็จเพราะวา

เคารวมกลุมกันจําหน�าย สงผลใหมี

อํานาจในการตอรองกับพอคาหรือ

วาจะมีการรวมกลุมกัน การบริหาร

จัดการดีขึ้น  และเกษตรกรกลุมนาแปลง

จะไดรับการจดทะเบียนเปน กลุมวิสาหกิจ

ชุมชน อีกทั้งในโครงการกรมการขาว โดย

ศูนยเมล็ดพันธุขาวลําปาง ไดเขาไปสงเสริม

เกษตรกร พรอมสนับสนุนเคร� องจักร และ

อุปกรณตางๆในการผลิต จึงสามารถยกระดับ

การรวมกลุมแปลงใหญจากเดิม ไปในทิศทาง

ที่ดีขึ ้น นอกจากนี้ ผลิตภัณฑของกลุม หลัง

ศูนยเมล็ดพันธุขาวลําปาง สงเสริมนวัตกรรมผลิต เกษตรกรนาแปลงใหญ  

จากผลิตขาว เปนเมล็ดพันธุขาวเรียบรอยแลว  

ที่เหลือจากผลิตเมล็ดพันธุขาว นํามาจัดทํา

เปนเมล็ดพันธุขาวพันธุดี และจําหน�ายทางกลุม 

หลังจากนั้นสวนที่เหลือ สามารถนําเอาขาว

ที่เหลือ เอาไปแปรรูปอีกใหเปนผลิตภัณฑสบู

ชมพูได  อีกท้ังกลุมนาแปลงใหญมีกิจกรรมท่ีเดน 

มีการรวมตัวกันใหมีความสามัคคี เขมแข็ง

ของกลุม มีหน�วยงานทั้งภาคี ภาครัฐและ

ภาคเอกชน ท่ีมาสนับสนุนจึงประสบความสําเร็จ

ระหวางหน�วยงานผูสนับสนุนเกษตรกร

ชาวนาท่ีน�าภาคภูมิใจ โดยใชกระบวนการตลาด

และนวัตกรรมการผลิต ไดผลผลิตขาวท่ีจําหน�าย

อยางน�าพึงพอใจ  สงผลใหชาวนายิ้มได และ

มีความสุข กับอาชีพนี้

จุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 

เปนประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรครูศิลป

ของแผนดิน ครูชางศิลปหัตถกรรม ทายาท

ชางศิลปหัตถกรรม ประจําป 2564 ภายในงาน

“อัตลักษณแหงสยาม ครั้งที่ 12” และงาน 

“Crafts Bangkok 2021”  จัดโดย สถาบัน

สงเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องคการมหาชน) 

หรือ sacit ในวันเสารที่ 11 ธันวาคม เวลา 

13.00 น. บริเวณดานหนาโถงนิทรรศการ 99 

ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม  เปนประธานในการแถลงขาว

พิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจําป 2564 

(The Prime Minister’s Industry Award 

2021) รางวัลแหงเกียรติยศของอุตสาหกรรม

ไทย ณ หองประชุม อก.1 ชั้น 2 กระทรวง

อุตสาหกรรม พญาไท กรุงเทพฯ วันที่ 8 

ธันวาคม เวลา 10.00 น.

บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน จัด

โปรเอาใจสายกิน สายทองเที่ยว และสาย

ชอปออนไลน มอบสิทธิพิเศษสุดคุม รับ

เครดิตเงินคืนสูงสุด 3% และคะแนนเดอะวัน

เพิ่ม 300 คะแนน ตั้งแต 1 ธันวาคม - 28 

กุมภาพันธ 2565 ตอที่ 1 รับเครดิตเงินคืน

สูงสุด 3% เม� อชอปสะสมผานหมวดรานอาหาร 

ปมน้ํามัน ทองเที่ยว (สายการบิน, โรงแรม, 

บริษัททัวร และรถเชา) และชองทางออนไลน 

ที่รวมรายการตั้งแต 5 รายการขึ้นไปตอเดือน 

และมียอดใชจายสะสมตามกําหนด (จํากัด

ยอดใชจายสะสมตอเดือนในหมวดปมน้ํามัน

ไมเกิน 20,000 บาท และหมวดทองเที่ยวไม

เกิน 100,000 บาท) ตอที่ 2 พิเศษทุกวันศุกร 

รับคะแนนเดอะวันเพ่ิม 300 คะแนน เม� อใชจาย

ในหมวดที่รวมรายการตั้งแต 3,000 บาท

ข้ึนไปตอรายการ (จํากัดคะแนนเดอะวันพิเศษ 

300 คะแนน/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/วัน และ 

3,900 คะแนน/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอด

เตรียมชอป     พรพล เอกอรรถพร รักษาการผูอํานวยการ สถาบันสงเสริมศิลปหัตถกรรมไทย 

(องคการมหาชน) หรือ sacit แถลงขาวจัดงาน อัตลักษณแหงสยามครั้งที่ 12 และ Crafts 

Bangkok 2021 งานแสดงสินคาศิลปหัตถกรรมไทยและงานคราฟตสุดยิ่งใหญแหงปที่รวม 2 

งานใหญไวในงานเดียว ภายใตแนวคิด “ความงามอันทรงคุณคาและการพัฒนาที่ไมสิ้นสุด” 

โดยมี อุทัย เจียรศิริ จรสพรรณ สวัสดิวัตน ณ อยุธยา และ มทิรา ตันติประสุต มารวมงาน ณ 

ชั้น 1 โซน เซ็นทรัลคอรท (ลานลิฟทแกว) ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด 

เท็กซัส ชิคเกน สงโปรโมชั่นใหญ 
“ไกขําขัน ฉลองรับปขาล” มอบความสุขสงทายปใหทุกคนมีรอยยิ้ม

Head100 – The Marketing Agency 

รวมกับ ผูสนับสนุนจากองคกรที่อยากเห็น

ประเทศไทยไปไกล อยาง CPF, Central Pattana, 

Imagining Better Futures for All. Grab, 

Technology for Positive Impact on Thais’ 

Lives, ยูนิลีเวอร, IP One และ DITP จัดงาน 

AHEAD ! FEST THAILAND เฟสติวัลทาง

ความคิดรูปแบบเวอรชวล 3 วันเต็ม ในลักษณะ 

Cross Lane โดยเชิญคนดังจากภาคการเมือง

และเศรษฐกิจ มารวมเสวนาแลกเปลี่ยน

ประสบการณสรางมุมมองใหมๆ และกิจกรรม

รูปแบบเวิรคช็อป ที่ตอบโจทยการใชงาน

ในชีวิตจริง พรอมจุดประกายไอเดียสราง

แรงบันดาลใจ ใหคนไทยทุกคนและประเทศไทย

กาวตอไปขางหนาอยางทาทาย ระหวางวันที่ 

15-17 ธันวาคม 2564 งานน้ีเปดใหฟรีตลอดงาน! 

โดยสามารถลงทะเบียนไดที่ www.ahead-

festthailand.com

ภายในงานจะไดพบผูนํา นักบริหาร

มากประสบการณที่พรอมใจมาจุดประกาย

ความคิด สรางแรงบันดาลใจ ทั้งจากไทย

และตางประเทศ รวมตัวนักคิด นักสรางสรรค

นวัตกรรม ฮีโรและเหลานักสู กวา 50 ชีวิต 

มารวมสรางความเปล่ียนแปลงในทุกๆ วัน… 

ใหเปนกาวสําคัญ ผลักดันธุรกิจและคนไทย

ทุกคนไปตอไดไกลกวา พรอมวางผังสูอนาคต

ขางหนาไดอยางชัดเจนย่ิงข้ึน  อาทิ  ALAN JOPE 

ประธานเจาหนาท่ีบริหารสูงสุด บริษัท ยูนิลีเวอร 

global, คุณกรณ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรี

วาการกระทรวงการคลัง, คุณวัลยา จิราธิวัฒน 

รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท เซ็นทรัล

พัฒนา จํากัด (มหาชน), คุณอนรรฆวี ชูรัตน 

รองกรรมการผูจัดการอาวุโส ดานการตลาด

กลาง บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด 

(มหาชน), คุณเศรษฐา ทวีสิน กรรมการ

ผูจัดการใหญ บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน), 

คุณวรรณิภา ภักดีบุตร ประธานเจาหนาที่

บริหาร บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน), 

ดร.สันติธาร เสถียรไทย ประธานทีมเศรษฐกิจ 

SEA LIMITED และ คุณปฐมา จันทรักษ 

คนดังกวา 50 ชีวิตรวมเสวนาสรางแรงบันดาลใจ 

ในงาน  Ahead ! Fest Thailand เฟสติวัลทางความคิดรูปแบบเวอรชวล  

รมว.คมนาคม ลงนามผนึกความรวมมือไทย-เยอรมัน (JDI) และ เปดสมาคมระบบราง

เยอรมัน-ไทย อยางเปนทางการ      ในโอกาสการเปดตัวสมาคมระบบรางเยอรมัน-ไทย 

อยางเปนทางการ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม และพณฯ 

นายเกออรก ชมิดท เอกอัครราชทูตสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีประจําประเทศไทย รวมลง

นามตออายุความตกลงวาดวยการแถลงการณรวมแสดงเจตจํานงวาดวยการพัฒนาความรวม

มือดานรถไฟ (JDI) ระหวางกระทรวงคมนาคมแหงราชอาณาจักรไทย และกระทรวงคมนาคม

และโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และรวมเปนประธานในพิธีเปด

สัมมนาทางวิชาการ GTRA Workshop ครั้งที่ 6 จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

มหิดล ในหัวขอ “รถไฟฟาความเร็วสูง: โฉมใหมของระบบรางของประเทศไทย” ทามกลาง

ผูบริหารและบคุคลากรในอุตสาหกรรมขนสงระบบรางภาครัฐและเอกชนมารวมงานคับคั่ง

ณ หองประชุมกระทรวงคมนาคม

“ดีปา” เยือนนครปฐม ปน “ตลาดดอนหวาย” เปนตลาดตนแบบแหงแรก     ดร.ชินาวุธ 

ชินะประยูร ผูชวยผูอํานวยการใหญ สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พรอมดวย วาฤทธิ์ 

ศิริพิทยาโรจน ผูอํานวยการฝายสนับสนุนการพัฒนาชุมชน และสุชาดา โคตรสิน ผูอํานวยการ

ฝายสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ รวมเปดตัวตลาดดอนหวาย 

เปน “ตลาดตนแบบ” แหงแรก ภายใต โครงการ “Transform ตลาดสดยุควิถีใหม” โดยกิจกรรม

ตลาดตนแบบ เปนกิจกรรมการคัดเลือกตลาดตัวอยางใน 6 จังหวัด ประกอบดวย กรุงเทพฯ 

นครสวรรค ชัยนาท สิงหบุรี ลพบุรี และนครปฐม มารวมติดอาวุธคาขายดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

อยางเต็มรูปแบบ พรอมสงเสริมการใช Local Application ใหกับผูประกอบการในกลุมเปาหมาย

ดังกลาว เพ� อสรางโอกาสทางการตลาดบนโลกออนไลน เพิ่มชองทางการจําหน�าย และจัดสง

สินคาที่ตอบโจทยไลฟสไตลผูบริโภคยุคดิจิทัล โดยมี จิรัฏฐ นิลนอยสี ไวยาวัจกรวัดดอนหวาย 

รวมตอนรับ ณ ตลาดดอนหวาย จ.นครปฐม

ฉลองเทศกาลปใหมนี้ เท็กซัส ชิคเกน 

ขอสงความสุขเพิ่มเติมรอยยิ้ม และเสียง

หัวเราะใหกับทุกคน ดวยโปรโมชั่นใหญเฉลิม

ฉลองการสงทายปเกาตอนรับสิ่งดี ๆ  ที่พาคุณ

ไปอิ่มอรอยจุใจพรอมรวมปารตี้ ไปดวยกันกับ

ชุดเมนูพิเศษ “ไกขําขัน ฉลองรับปขาล” ที่

จัดใหญยกทัพมาถึง 4 ชุด ทั้งเมนูหลัก และ

เมนูทานเลนครบครัน นําขบวนดวยไกทอด

ชิ้นใหญ วิงสเผ็ดเผ็ด ไกไมมีกระดูก นักเก็ต 

แร็พชะชะชา และเฟรนช  ฟรายส ในราคา

เริ่มตนเพียงชุดละ 195 บาท เทานั้น!! พรอม

ทั้งโปรโมชั่นอ� นๆ และกิจกรรมมากมายให

ทุกคนไดกลับมามีรอยย้ิมเติมเต็มความสุขอีกคร้ัง

ชุดไกขําขัน 1  ราคาชุดละ 195 บาท 

ประกอบดวย ไกทอด 2 ชิ้น, แร็พชะชะชา 

1 ช้ิน, เทนเดอรแร็พ 1 ช้ิน, ไกไมมีกระดูก 4 ช้ิน, 

วิงสเผ็ดเผ็ด 2 ชิ้น

ชุดไกขําขัน 2 ราคาชุดละ 295 บาท 

ประกอบดวย ไกชะชะชา 2 ชิ้น, ไกทอด 3 

ชิ้น, นักเก็ต 6 ชิ้น, ไกไมมีกระดูก 3 ชิ้น, เฟ

รนชฟรายส (L) 1 ที่, มันบด (M) 1 ถวย

ชุดไกขําขัน 3 ราคาชุดละ 455 บาท 

ประกอบดวย ไกชะชะชา 3 ช้ิน, ไกทอด 3 ช้ิน, 

แร็พชะชะชา 1 ชิ้น, เทนเดอรแร็พ 1 ชิ้น, 

ไกไมมีกระดูก 6 ชิ้น, วิงสเผ็ดเผ็ด 4 ชิ้น, 

นักเก็ต 10 ชิ้น

รายการ) ลงทะเบียนรวมรายการผานแอป UCHOOSE 

คร้ังแรกคร้ังเดียว (เง� อนไขเปนไปตามท่ีกําหนด) 

ขอมูลเพิ่มเติม www.centralthe1card.com

เพราะเช� อวา “ธรรมชาติคือการรักษา

ที่ยั่งยืน” ทาง บริษัท เวิลด เมดิคอล อัลไล

แอนซ (ประเทศไทย) จํากัด จึงจัดงานฉลอง

ครบรอบ 12 ปโรงพยาบาลพานาซี ดวย

การนํา Green Medicine เยียวยาโรคราย

ใหคนไทยดวยการใช “นวัตกรรมของยาสีเขียว” 

มาใชรักษาผูปวยโดยทีมแพทยเฉพาะทาง

แบบบูรณาการ พรอมเปดตัวศูนยมะเร็ง

และศูนยทดสอบการนอนหลับ 2 โรคหลักที่

คราชีวิตคนไทยเพ่ิมข้ึนในทุกป  นับเปนอีกทาง

เลือกในการรักษาเพื่อยกระดับสุขภาพของ

คนไทยอยางยั่งยืน ติดตามการถายทอดสด

การแถลงขาวอยางเปนทางการได 13 ธันวาคม น้ี 

เวลา 13.30 น. - 15.30 น. ที่ FB: Panacee 

Hospital Rama2

สายการบินไทยเวียตเจ็ท ฉลองมหกรรม

ลดกระหน่ําช็อปปงออนไลน 12.12 เสนอ

บัตรโดยสารราคาพิเศษ เร่ิมตนเพียง 449 บาท 

(ราคารวมภาษีและคาธรรมเนียม ไมรวมคาบริการ

เสริมพิเศษ) สําหรับเดินทางบนทุกเสนทาง

บนเครือขายเสนทางบินภายในประเทศ

ของไทยเวียตเจ็ท ผู โดยสารสามารถสํารอง

บัตรโดยสารไดถึง 12 ธันวาคม เดินทางได

ระหวางวันท่ี 13 ธันวาคม - 30 มิถุนายน 2565 

(ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ) ท่ี www.vietjetair.com

เดอะมอลล กรุป จับมือ ธนาคารซิต้ีแบงก 

จัดแคมเปญ “Citi Happy On Top” ระหวาง

วันที่ 8 -12 ธันวาคมมอบโปรโมชั่นพิเศษสุด

เอ็กซคลูซีฟ ตอนรับเทศกาลปใหม สําหรับ

สมาชิกบัตร M Card และ ลูกคาบัตรเครดิต 

Citi ทุกประเภท ตลอด 5 วันเต็ม รับสวนลด

เพ่ิมสูงสุดรวม 36% ท่ีหางสรรพสินคา เดอะมอลล 

ทุกสาขา, เดอะมอลล ไลฟสโตร ทุกสาขา, 

เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร และ พารากอน ดี

พารทเมนทสโตร (รวมแผนกเพาเวอร มอลล)

ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ไอบีเอ็ม 

ประเทศไทย จํากัด เปนตน

ทั้งนี้ เพ� อใหผูที ่อยูในแวดวงธุรกิจ 

รวมไปถึงผูประกอบการ และคนรุนใหมที่

จะกาวสูความเปนผูนําในอนาคต เนื้อหา

ถูกออกแบบใหตอบโจทยการใชงานจริง 

ตั้งแตขอมูลเชิงลึกสูความเปนผูนําในแตละ

อุตสาหกรรม อนาคตของเทคโนโลยีและ

ความยั่งยืน อนาคตของโลกการตลาดและ

การเงิน โลกนวัตกรรมสุดล้ํา โลกความคิด

สรางสรรคและความบันเทิง ไปจนถึงการ

แลกเปลี่ยนความคิดที่ครอบคลุมและเปดโลก

แบบขามอุตสาหกรรม ขามรุน… ดวยความ

ตั้งใจวางแนวทาง สรางความพรอมในการไป

ตอใหไกลกวาเดิม อัดแน�นไปดวยไอเดียและ

แรงบันดาลใจแบบเต็มอิ่มตลอด 3 วัน!

งานน้ีจัดโดย Head100 – The Marketing

Agency สามารถลงทะเบียนเขารวมงานฟรี! 

ไดที่ www.aheadfestthailand.com และ

อัพเดทขาวสารลาสุดเพ� อใหไมพลาดคอนเทนท

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

ชุดไกขําขัน 4 ราคาชุดละ 555 บาท 

ประกอบดวย ไกชะชะชา 5 ช้ิน, ไกทอด 5 ช้ิน, 

ไกไมมีกระดูก 5 ชิ้น, วิงสเผ็ดเผ็ด 4 ชิ้น, 

เฟรนชฟรายส (ใหญ) 1 ที่, นักเก็ต 6 ชิ้น

เลือกฉลองรับปเสือ ดวยรอยยิ้มพรอม

เสียงหัวเราะ ไปกับชุด “ไกขําขัน ฉลองรับปขาล” 

ที่ รานเท็กซัส ชิคเกน ทุกสาขา ไดเลย ตั้งแต

วันที่ 4 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 

นี้เทานั้น

เอส เอฟ พรอมเปดใหบริการ “โรงภาพยนตร เอส เอฟ ซีเนมา สาขาเซ็นทรัล อยุธยา”

คณะผูบริหารโรงภาพยนตรในเครือ เอส เอฟ นําโดย สุวัฒน ทองรมโพธ์ิ ประธานเจาหนาท่ี

บริหาร บริษัท เอส เอฟ คอรปอเรชั่น พรอมดวย สุวิทย ทองรมโพธิ์, สุวรรณี ชินเชี่ยวชาญ 

รับมอบดอกไมแสดงความยินดีจาก สุทธิธรรม จิราธิวัฒน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท 

เซ็นทรัลพัฒนา ในโอกาส “โรงภาพยนตร เอส เอฟ ซีเนมา สาขาเซ็นทรัล อยุธยา” พรอมเปด

ใหบริการวันแรก โดยมี สุทธิภัค จิราธิวัฒน, ชาติ จิราธิวัฒน, เลิศวิทย ภูมิพิทักษ และ นฤต 

รัตนพิเชฏฐชัย รวมแสดงความยินดี ท่ีโรงภาพยนตร เอส เอฟ ซีเนมา ศูนยการคาเซ็นทรัล อยุธยา

และกิจกรรมสุดสรางสรรคที่ facebook 

Aheadnow  

แสดงความยินด ี    หน�วยโรคทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ ศาสตราภิชาน นพ.พินิจ กุลละวณิชย ในโอกาส

ไดรับการแตงตั้งดํารงตําแหน�ง “ศาสตราภิชาน” พรอมรวมฉลองวันคลายวันเกิด ศ.นพ.สุเทพ 

กลชาญวิทย  โดยมี ศ.นพ.ดร.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข  ศ.นพ.รังสรรค ฤกษนิมิตร ศ.พญ.ดวงพร 

วีระวัฒกานนท รศ.พญ.นฤมล คลายแกว รศ.นพ.ประเดิมชัย คงคํา และคณาจารย หน�วยโรค

ทางเดินอาหาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมแสดงความยินดี ณ หองราชมณเฑียร แกรนด 

บอลรูม  โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ กรุงเทพฯ
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14 บทความ-ต่างประเทศ

รบ.สหรัฐคว่ำ�บ�ตรโอลิมปิกจีน
โรฮีนจาฟ้องเฟซบุ๊ก 5 ล้านล้าน 

ลอสแองเจลิส • กลุ่มผู้ล้ีภัยชาวโรฮีนจาจากเมียนมาให้บริษัท

กฎหมายอเมริกันยื่นฟ้องต่อบริษัทเมตาแพลตฟอร์ม อิงก์ เจ้า

ของเฟซบุ๊ก เรียกค่าเสียหาย 150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

หรือราว 5.05 ล้านล้านบาท รายงานรอยเตอร์และเอเอฟพี

เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม กล่าวว่า บริษัท เอเดลสัน พีซี

และฟีลส์ พีแอลแอลซี เป็นตัวแทนผู้ลี้ภัยชาวโรฮีนจายื่นฟ้อง

ดำาเนินคดีแบบกลุ่มต่อศาลสหรัฐในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวัน

จันทร์ที่่ผ่านมาระบุว่า บริษัท เมตาแพลตฟอร์ม อิงก์ ซึ่งเป็น

ชื่อใหม่ของเฟซบุ๊ก ล้มเหลวในการตรวจตราเนื้อหาและการ

ออกแบบของแพลตฟอร์ม ส่งผลต่อความรุนแรงในโลกแห่ง

ความเป็นจริงที่ชุมชนชาวโรฮีนจาต้องเผชิญ คำาร้องกล่าวว่า 

อัลกอริทึมของเฟซบุ๊กส่งเสริมการบิดเบือนข้อมูลและความ

คิดสุดโต่งที่แปลเป็นความรุนแรงในโลกแห่งความเป็นจริง 

อัลกอริทึมที่ขับเคลื่อนเฟซบุ๊กผลักดันให้ผู้ ใช้ที่หัวอ่อนเข้าร่วม

กลุ่มที่มีความคิดรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เปิด 

กว้างต่อการแสวงหาประโยชน์ โดยพวกนักการเมืองและระ 

บอบเผด็จการ  

ยอดสังเวยภูเขาไฟอินโดฯ เพิ่มเป็น 34 ศพ

จูราห์ โกโบกัน • เอเอฟพีรายงานว่า จากเหตุภูเขาไฟเซเมรู

บนเกาะชวาปะทุเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา เถ้าถ่านจากภูเขาไฟ

ปกคลุมบ้านเรือนและยานพาหนะหมู่บ้านหลายแห่ง รวมถึง

หมู่บ้านจูราห์ โกโบกัน เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังทำางานอย่างหนักเพื่อ

ค้นหาผู้รอดชีวิตเมื่อวันอังคารท่ี 7 ธันวาคม ภูเขาไฟเซเมรูปะทุ

เล็กๆ พ่นเถ้าถ่านขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงราว 1 กิโลเมตร อับดุล มูฮารี 

โฆษกสำานักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติ เผยในวันเดียวกันถึง

ยอดผู้เสียชีวิตจากการปะทุของภูเขาไฟลูกนี้อยู่ที่ 34 ศพ มีผู้

สูญหาย 17 คน ชาวบ้านเกือบ 3,700 คนต้องอพยพจากพื้นที่

ประสบภัย เจ้าหน้าที่ประกาศเตือนชาวบ้านไม่ให้เข้าใกล้รัศมี

ปากปล่องของภูเขาไฟในระยะ 5 กม. ประธานาธิบดีโจโก วิ

โดโด ของอินโดนีเซีย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริเวณที่ประสบภัย

ภูเขาไฟปะทุเมื่อวันอังคารกล่าวกับสถานีเมโทรทีวีว่า หลังจาก

ทุกอย่างสงบ สิ่งที่ต้องทำาคือซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานและ

ย้ายชาวบ้านออกจากพื้นที่ที่เชื่อว่าเป็นอันตราย จากรายงาน

เบื้องต้นจะต้องย้ายบ้านเรือนราว 2,000 หลัง

มินิบัสประสานงารถบรรทุกดับ 13 รายในยูเครน

เคียฟ • เอเอฟพีรายงานการแถลงของสำานักบริการภัยพิบัติ

ยูเครน เกิดอุบัติเหตุรถมินิบัสชนประสานงากับรถบรรทุกท่ีเมือง

เชอร์นิฮิฟ หรือรู้จักในชื่อเมืองเชอร์นิกอฟทางตอนเหนือของ

ประเทศ เมื่อวันอังคารท่ี 7 ธันวาคม ขณะเกิดเหตุรถมินิบัส

กำาลังแล่นจากเมืองเชอร์นิฮิฟไปหมู่บ้านบอร์ซนา มีผู้เสียชีวิต 

13 ราย และบาดเจ็บ 7 คน ส่งเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล 

เจ้าหน้าท่ีไม่ได้เปิดเผยสาเหตุของอุบัติเหตุบนถนนคร้ังน้ี แต่

จากการขับรถท่ีไม่เคารพกฎจราจรและสภาพท่ีย่ำาแย่ของถนน

ในยูเครน ทำาให้แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุหลายพันคน.

วอชิงตัน • รัฐบาลสหรัฐประกาศคว่ำาบาตรทางการทูตกีฬาโอลิมปิก

ฤดูหนาว “ปักกิ่ง 2022” ที่จีนเป็นเจ้าภาพ งดส่งนักการทูตและ

เจ้าหน้าที่เข้าร่วม แต่ยังส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันตามปกติ อ้างจีน 

“ล้างเผ่าพันธุ์” ชาวมุสลิมอุยกูร์ รัฐบาลจีนกริ้วสหรัฐใช้การเมือง

แทรกแซงกีฬา ขู่มีมาตรการตอบโต้

รายงานเอเอฟพีเมื่อวันอัง                                        

คารท่ี 7 ธันวาคม 2564 รายงาน 

ว่าทำาเนียบขาวแถลงอย่างเป็น

ทางการแล้วว่ารัฐบาลสหรัฐจะ

คว่ำาบาตรทางการทูตกีฬาโอลิม 

ปิกฤดูหนาวท่ีจีนเป็นเจ้าภาพจัด

ข้ึนระหว่างวันท่ี 4-20 กุมภาพันธ์ 

2565 เจน ซากี โฆษกทำาเนียบ

ขาว กล่าวว่า รัฐบาลสหรัฐจะไม่

ส่งนักการทูตหรือผู้แทนอย่างเป็น

ทางการไปร่วมปักก่ิง 2022 สืบ

เนื่องเพราะ “การล้างเผ่าพันธ์ุและ

อาชญากรรมต่อมนุษยชาติท่ีเกิด

ข้ึนอย่างต่อเนื่องในซินเจียง และ

การละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่นๆ” 

ของจีน

การตัดสินใจคว่ำาบาตรทาง                                  

การทูตของสหรัฐเกิดข้ึนหลังจาก

มีการใคร่ครวญมานานหลายเดือน                                                 

ว่ารัฐบาลสหรัฐควรแสดงท่าที

อย่างไร สมาชิกสภาคองเกรสบาง

คนและกลุ่มสิทธิมนุษยชนสนับ 

สนุนให้ประธานาธิบดีโจ ไบเดน 

คว่ำาบาตร โดยอ้างการละเมิดสิทธิ 

มนุษยชนในเขตซินเจียง ทางภาค                                               

ตะวันตกเฉียงเหนือของจีนท่ีนัก                                                      

รณรงค์กล่าวกันว่า มีชาวอุยกูร์

และผู้ท่ีพูดภาษาเติร์กท่ีส่วนใหญ่

เป็นชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมไม่ต่ำา                                                

กว่า 1 ล้านคน ถูกกักขังในค่าย                                                 

ต่างๆ ท่ีทางการจีนบังคับใช้แรง 

งานและบังคับให้ผู้หญิงทำาหมัน

ด้วย

ซากีกล่าวว่า การส่งผู้แทน

อย่างเป็นทางการของรัฐบาลเข้า                                                

ร่วม จะเป็นการส่งสัญญาณว่าการ

แข่งขันน้ีดำาเนินไปตามปกติ ซึ่ง

สหรัฐไม่อาจปล่อยให้เป็นเช่นนั้น 

แต่นักกีฬาทีมชาติสหรัฐจะยังได้

รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ 

เมื่อวันจันทร์ จ้าว ล่ีเจียน           

กระทรวงการต่างประเทศของจีน

กล่าวเตือนไว้ล่วงหน้าคำาแถลง

ของทำาเนียบขาวว่า การแข่งขัน

โอลิมปิกไม่ใช่เวทีสำาหรับการแสดง

ท่าทีทางการเมืองและการชักใย 

“หากสหรัฐมุ่งมั่นที่จะมีแนวทาง

ของตนเอง จีนก็จะใช้มาตรการ

ตอบโต้อย่างเด็ดขาด” เขาขู่

ต่อมาในวันอังคาร รัฐบาล

จีนประกาศว่า จีนคัดค้านอย่าง

หนักแน่นต่อการคว่ำาบาตรของ

สหรัฐ คำาประกาศของสหรัฐฝ่าฝืน 

“ความเป็นกลางทางการเมืองใน

กีฬา” พร้อมกับขู่ว่าจีนจะมีมาตร 

การตอบโต้ 

“ความพยายามของสหรัฐ

เพื่อแทรกแซงโอลิมปิกฤดูหนาว

ปักกิ่ง มาจากอคติทางอุดมการณ์ 

ที่อิงอยู่บนคำาโกหกและข่าวลือ 

รังแต่จะเปิดโปงถึงเจตนาชั่วร้าย 

(ของสหรัฐ) เท่านั้น” จ้าว ลี่เจียน 

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ

แถลงที่กรุงปักกิ่ง

ก่อนหน้าน้ัน โฆษกสถาน

ทูตจีนประจำากรุงวอชิงตันแถลง

ว่า การคว่ำาบาตรทางการทูตของ

สหรัฐไม่ส่งผลกระทบต่อโอลิมปิก

ปักก่ิง “ไม่มีใครใส่ใจหรอกว่าคน

พวกนี้จะมาหรือไม่” 

ด้านหนังสือพิมพ์แทบลอยด์                                                             

โกลบอลไทมส์ของทางการจีนทวีต

ว่า “ว่าตามตรงชาวจีนโล่งใจท่ีได้                                                   

ยินข่าวน้ี เพราะย่ิงเจ้าหน้าท่ีสหรัฐ                                                      

มาน้อยเท่าไหร่ ไวรัสก็จะเข้ามา

น้อยลงเท่านั้น” 

คณะกรรมการโอลิมปิกสา 

กล (โอไอซี) กล่าวถึงการตัดสิน

ใจของรัฐบาลสหรัฐว่า เป็นการ

ตัดสินใจทางการเมืองล้วนๆ ของ

แต่ละรัฐบาล ซึ่งโอไอซีที่มีความ

เป็นกลางทางการเมืองให้ความ

เคารพอย่างเต็มที่ โฆษกของโอ

ไอซีกล่าวด้วยว่า คำาประกาศของ

สหรัฐยังแสดงให้เห็นชัดเจนด้วย

ว่า กีฬาโอลิมปิกและการมีส่วน

ร่วมของนักกีฬานั้นอยู่เหนือการ 

เมือง และเรายินดีในเรื่องนี้.

พนมเปญ • วันนะ หม่อง ลวิน รัฐ                                                  

มนตรีต่างประเทศเมียนมาเยือน

กัมพูชาเมื่อวันอังคาร เชิญนายก

รัฐมนตรีฮุน เซน เยือนเมียนมา

ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคมปีหน้า 

นายกฯ กัมพูชาจะเป็นผู้นำาต่าง

ชาติคนแรกที่เยือนเมียนมาหลัง

รัฐประหาร 

รอยเตอร์และเอเอฟพีราย                                                       

งานว่า วันนะ หม่อง ลวิน รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงต่างประเทศเมียน                                                             

มาเดินทางเยือนกัมพูชาเมื่อวัน

อังคารท่ี 7 ธันวาคม เข้าพบหารือกับ

นายกรัฐมนตรีฮุน เซน ของกัมพูชา

ท่ีทำาเนียบรัฐบาลในกรุงพนมเปญ                                                         

ภาพที่เผยแพร่ โดยรัฐบาลกัมพู 

ชา ทั้งสองคนทักทายด้วยการใช้

ศอกชนกันก่อนหารือกัน

กัมพูชาจะเป็นประธานอา 

เซียนในปีหน้าในขณะท่ีประเทศ                                                 

สมาชิกอาเซียนมีความเห็นที่ขัด                             

แย้งกันเรื่องการเป็นสมาชิกอา 

เซียนของเมียนมาตั้งแต่หลังรัฐ 

ประหารโค่นล้มรัฐบาลของออง

ซาน ซูจี ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 

โดยที่พลเอกมิน อ่อง หล่าย ไม่

ได้รับเชิญให้ร่วมประชุมซัมมิต                                   

อาเซียนประจำาปีเมื่อเดือนตุลาคม                                            

ที่บรูไนเป็นประธาน หลังจากรัฐ 

บาลทหารเมียนมาไม่ยอมให้ทูต

อาเซียนเข้าพบซูจี แต่ ฮุน เซน 

ให้ความเห็นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่าน

มาว่า ควรเชิญผู้นำารัฐบาลทหาร

เมียนมาเข้าประชุมอาเซียน

อิง โสพัลเลธ โฆษกของนา  

ยกรัฐมนตรีฮุน เซน แถลงว่า นา  

ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประ                                            

เทศเมียนมาหารือกันเร่ืองความ 

สัมพันธ์ทวิภาคี, เรื่องของอาเซียน

และหนทางท่ีจะกลับมาฟ้ืนฟูความ

สัมพันธ์ที่ดีต่อกันภายในประเทศ

สมาชิกอาเซียน 

นอกจากน้ีรัฐมนตรีต่างประ 

เทศเมียนมาเชิญฮุน เซน เยือน

เมียนมาระหว่างวันท่ี 7-8 มกราคม

ปีหน้า นายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ตอบ                               

รับคำาเชิญ โดยฮุน เซน จะเป็น                             

ผู้นำาประเทศแรกของโลกท่ีเดินทาง

เยือนเมียนมาหลังรัฐประหาร 

การเยือนกัมพูชาของรัฐ 

มนตรีต่างประเทศเมียนมาเกิด

ข้ึน 1 วันหลังจากเมื่อวันจันทร์ท่ัว                    

โลกกลับมาจับตาเมียนมาอีกคร้ัง 

จากที่ศาลเมียนมาตัดสินว่า ออง

ซาน ซูจี มีความผิดจริงในข้อหา

ปลุกปั่นยุยงและละเมิดมาตรการ

ควบคุมไวรัสโคโรนา ตัดสินจำา                                    

คุก 4 ปี แต่มิน อ่อง หล่าย ลด                                    

โทษลงเหลือ 2 ปี เป็นคำาพิพาก 

ษาท่ีเรียกเสียงประณามจากท่ัวโลก                                                 

และโดนวิจารณ์ว่าเป็นการไต่สวน

คดีแบบปลอมๆ หลังคำาตัดสินของ                       

ศาลเกิดแฟลชม็อบค้านการตัดสิน

ของศาลที่นครย่างกุ้ง. 

‘ฮุนเซน’เตรียมเยือนเมียนมา7ม.ค.ปีหน้า

ครูสไตรก์ • ครูใหญ่และครูในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ออสเตรเลีย เดินขบวนประท้วงที่ถนนแมคควอรีในนครซิดนีย์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม มีครูโรง 

เรียนรัฐบาลหลายพันคนในรัฐนี้หยุดงาน 1 วัน เพื่อเรียกร้องให้เพิ่มเงินเดือนและแก้ปัญหาขาดแคลนครู.

การเมืองเรื่องพ่อ-ลูก

ของเขมรกับสิงคโปร์

ารเมืองเรื่องพ่อส่งไม้ต่อให้ลูกไม่ใช่เรื่องใหม่ 

แต่ในกรณีของ นายกฯ ฮุน เซน แห่งกัมพูชา 

มีแง่มุมน่าวิเคราะห์ไม่น้อย

พอเขาประกาศจะหนุนลูกชายคนโตให้เป็นนายกฯ 

คนต่อไป ก็ไม่ควรจะมีใครแปลกใจ เพราะ ฮุน เซน ได้

ส่งสัญญาณเรื่องนี้มาระยะหนึ่งแล้ว

ก่อนหน้านี้แม้แต่ลูกชายคนโตเองก็คงจะต้อง

ตีความว่าพ่อจะเปิดทางให้เมื่อไหร่ เพราะ ฮุน เซน เคย

บอกว่าเขาจะเป็นนายกฯ ไปเรื่อยๆ จนกว่าสังขารจะไม่

อำานวย

ฮุน เซน เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 1952 ปีนี้อายุย่าง 

70

อยู่ในตำาแหน่งนายกฯ มาแล้ว 36 ปี 

ถือได้ว่าเป็นผู้นำาที่นั่งอยู่ในเก้าอี้ผู้นำาสูงสุดของ

ประเทศยาวนานที่สุดในโลกคนหนึ่ง

วันก่อนเขาประกาศสนับสนุนบุตรชาย พลเอกฮุน 

มาเนต ให้ดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไป 

และอ้างว่านี่ไม่ใช่การ “สร้างตระกูลการเมือง” 

ขึ้นมาในกัมพูชา เพราะจะต้องให้ลูกชายผ่าน

กระบวนการเลือกตั้งด้วย

แต่คนที่ว่าจะผ่านกระบวนการเลือกตั้งนั้นก็จะต้อง

มีนักวิเคราะห์มองว่า ฮุน เซน กุมอำานาจมายาวนาน 

สามารถควบคุมกลไกการเลือกตั้งได้เกือบหมดแล้ว

อีกทั้งยังปราบปรามฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง รวม

ทั้งนักรณรงค์และสื่อมวลชนอย่างรุนแรงต่อเนื่อง

วันนี้ผู้นำาฝ่ายค้านคนสำาคัญอย่าง สม รังสี ก็ยังต้อง

หลบลี้หนีภัยการเมืองไปอยู่ต่างประเทศ เพราะพรรคฝ่าย

ค้านหลักก็ถูกยุบไปแล้ว

เลือกตั้งครั้งก่อนหน้านี้เมื่อปี ค.ศ.2018 พรรค 

Cambodian People’s Party (CPP) ของ ฮุน เซน ชนะ

อย่างท่วมท้น

วันนี้พรรคนี้ครองที่นั่งทั้ง 125 ตำาแหน่งในรัฐสภา

กัมพูชา 

พรรคฝ่ายค้านหลักถูกยุบไปเมื่อช่วงก่อนการเลือกตั้ง

คราวนั้นด้วยข้อกล่าวหาว่าพยายามล้มล้างรัฐบาล

เมื่อเดือนมิถุนายน ฮุน เซน ประกาศอย่างมั่นอก

มั่นใจว่าพรรคของตนจะปกครองกัมพูชาในอีก “นับร้อยปี”

และย้ำาว่าฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองต้องรอถึง “ชาติ

หน้า” ถ้าคิดจะขึ้นครองอำานาจแทนตน พูดอย่างนี้ใครจะ

ทำาไม?

ฮุน มาเนต บุตรชายคนโต วัย 44 ปี ของ ฮุน เซน 

ทุกวันนี้ดำารงตำาแหน่งรองผู้บัญชาการกองทัพกัมพูชา และ

เสนาธิการทหาร เรียนหนังสือจากเมืองนอกในระดับสูงเสีย

ด้วย

จบการศึกษาจากวิทยาลัยกองทัพบกสหรัฐฯ ที่เมือง

เวสต์พอยต์ รัฐนิวยอร์ก เมื่อปี ค.ศ.1999 ต่อด้วยปริญญา

เอกด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบริสโตล เป็นบุตรคน

ที่ 2 ในจำานวน 6 คนของ ฮุน เซน กับ บุน รานี 

ได้รับการประดับยศพลจัตวา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 

ค.ศ.2009 เลื่อนเป็นพลตรี และดำารงตำาแหน่งผู้บัญชาการ

กองพลน้อยที่ 70 ซึ่งมีหน้าที่ต่อต้านการก่อการร้าย และ

ตำาแหน่งผู้บัญชาการกองกำาลังพิทักษ์ผู้นำา เมื่อวันที่ 3 

มกราคม 

ปี ค.ศ.2011 ขึ้นไปเป็นผู้บัญชาการทหารบกราช

อาณาจักรกัมพูชา และรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ฮุน เซน ยืนยันว่าที่ประกาศเชียร์ให้ลูกชายเป็น     

นายกฯ คนต่อไปไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะประเทศอื่นก็มีคน

ตระกูลเดียวกันเล่นการเมืองต่อเนื่องกัน

แล้วก็ยกตัวอย่างว่าที่ญี่ปุ่นก็มีตระกูลการเมือง เช่น 

“อาเบะ” ที่ดำารงตำาแหน่งสำาคัญทางการเมืองมาหลายชั่ว

อายุคน เขาไม่ได้ยกตัวอย่างสิงคโปร์ แต่ก็น่าจะอ้างได้ว่า ลี 

กวนยู ก็ปั้นลูกชายเป็นนายกฯ เหมือนกัน

แต่ในกรณีสิงคโปร์นั้นมีความเหมือนและต่างกันพอ

สมควร

ความเหมือนคือ หลี่ เสียนหลง ก็คือเป็นลูกคนโต

เหมือนกัน ได้เป็นทหารในกองทัพของประเทศหลังจากเรียน

จบทั้งจาก Cambridge ที่อังกฤษ และ Harvard ของ

สหรัฐฯ

แต่ ลี กวนยู ไม่สามารถรับช่วงต่อทันที เพราะป่วย

เป็นมะเร็ง ต้องรักษาอยู่ระยะหนึ่ง

ลี กวนยู ปั้น โก๊ะ จ๊กตง ขึ้นมาเป็นนายกฯ รับช่วง

ต่อ แต่ก็ต้องผ่านการเลือกตั้งในร่มของพรรค People’s 

Action Party จนได้เป็นนายกฯ

ตอนแรกก็คิดว่าจะให้มานั่งแทนชั่วคราว ที่ไหนได้ 

โก๊ะ จ๊กตง นั่งเก้าอี้นายกฯ ถึง 14 ปี ในช่วง ค.ศ.1990-

2004

ก่อนที่ หลี่ เสียนหลง นำาทัพพรรค PAP ชนะเลือก

ตั้งจนก้าวขึ้นมาเป็นนายกฯ จากปีนั้นถึงวันนี้

หลี่ เสียนหลง ก็คงอ้างได้ว่าที่เป็นนายกฯ นั้นไม่ใช่

บารมีพ่อ แต่เป็นเพราะความไว้วางใจของประชาชน 

เพราะต้องผ่านการเลือกตั้งอย่างเข้มข้นด้วยเช่นกัน

วันนี้ ฮุน เซน กำาลังบอกว่า ฮุน มาเนต ก็ต้องผ่าน

ขั้นตอนที่สามารถอ้างได้ว่าให้ประชาชนเป็นคนตัดสินเช่น

กัน

มีคำาถามใหญ่เพียงว่า ถ้าเป็นลูกชาวบ้านธรรมดา

จะมีโอกาสเช่นเดียวกันหรือไม่

และถ้าระบอบการเมืองเปิดกว้าง ฝ่ายค้าน, 

สื่อมวลชนและประชาชนที่เห็นต่างมีสิทธิ์เห็นต่างอย่าง

จริงจังกว่านี้ การ “ส่งไม้ต่อ” ของผู้มีอำานาจไปสู่คนใน

ครอบครัวจะง่ายอย่างที่เห็นอยู่หรือไม่.
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เปิดแหล่งเที่ยวเชียงใหม่ยอดติดเชื้อพุ่ง

เชียงใหม่ • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 7  ธ.ค.64 สถาน 

การณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จ.เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อราย

ใหม่เพิ่ม 134 ราย หลังจากเริ่มผ่อนคลายมาตรการให้สถาน

ประกอบการเริ่มเปิดบริการได้เพียง  1  วัน  โดยเป็นผู้ติดเชื้อใน 

จ.เชียงใหม่  132 ราย อีก 2 รายเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 

ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ทุกประเภทลดลงต่อเนื่อง 

เหลือ  1,981 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่  

49 ราย โรงพยาบาลรัฐ 291 ราย โรงพยาบาลเอกชน 653 ราย 

โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ 14 ราย โรงพยาบาลต่างจังหวัด 

33 ราย Community Isolation (CI) 905 ราย และ Home 

Isolation (HI) 370 ราย สำาหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น 

แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 

1,435 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 465 ราย และมีอาการ

หนัก (สีแดง) 81 ราย วันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย ทำาให้

ยอดผู้เสียชีวิตตั้งแต่การระบาดอยู่ที่ 140 รายแล้ว ขณะที่ยอด

ผู้ติดเชื้อสะสมระลอกตั้งแต่เดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ 

(ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสม

แล้วทั้งหมด 27,273 ราย และรักษาหายแล้ว 25,115 ราย โดย

เป็นผู้ที่รักษาหายในวันนี้ 173 ราย ส่วนการตรวจ ATK เมื่อ

วานนี้ (6 ธ.ค.64) จำานวน 4,399 ราย พบผู้มีผลบวก 44 ราย

เด็กชาย 5 ขวบจมน้ำาสูญหายในคลอง

สงขลา • เมื่อเวลาประมาณ 08.40 น. วันที่ 7 ธ.ค.64 เกิด

เหตุการณ์เศร้าสลดขึ้นเมื่อเด็กชายอายุ 5 ขวบ ชื่อว่าน้อง

ชามิน มูเก็ม จมน้ำาสูญหายในคลองชลประทาน พื้นที่หมู่ 4 

บ้านท่าใหญ่ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ขณะลงไปเล่น

น้ำากับกลุ่มเพื่อนวัยไล่เลี่ยกัน 3-4 คน และเป็นคลองที่อยู่ใน

ละแวกบ้าน แต่เนื่องจากช่วงนี้กระแสน้ำาในคลองค่อนข้าง

แรงและจุดที่ลงไปเล่นลึกกว่า 2 เมตร ทำาให้น้องชามินอาจ 

ลื่นไถลลงไปตรงจุดที่น้ำาลึก และถูกกระแสน้ำาที่ค่อนข้างเชี่ยว

พัดร่างหายไป หลังเกิดเหตุ ทั้งนายณัฐวุฒิ มูเก็ม พ่อของน้อง

ชามิน และชาวบ้าน ได้ช่วยกันลงไปงมหา รวมทั้งเดินค้นหา

ในคลองตามความยาวของคลองระบายน้ำาที่คาดว่าร่างของ

น้องชามินจะถูกน้ำาซัดไป แต่ก็ยังไม่พบตัว และมีการประสาน

หน่วยกู้ภัยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) หาดใหญ่ 

มาช่วยค้นหาด้วย จากการสอบถามนายณัฐวุฒิ มูเก็ม พ่อ

ของน้องชามิน เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุได้ออกไปส่งเศษยางพารา 

พอกลับมาก็เห็นชาวบ้านยืนมุงกันอยู่ที่ริมคลอง และบอกว่า

ลูกชายของตนจมน้ำา จึงรีบลงไปค้นหาตรงจุดที่จมน้ำาหายไป 

แต่ก็ไม่พบตัว.

ปลูกไม้มงคล

และ รมว.กลาโหมเดินทางถึงทำาเนียบรัฐบาล 

เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) โดยทันทีที่มาถึง ได้เดินดูต้นไม้ต่างๆ ที่

บริเวณทางลาดหน้าตึกไทยคู่ฟ้า พร้อมบอกเจ้า

หน้าที่อยากให้ปลูกไม้มงคลเพิ่ม 

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ครม. พล.อ. 

ประยุทธ์เปิดเผยว่า อยากให้มีการปลูกต้นไม้เพิ่ม

และขอให้มีดอกไม้สีเหลืองเพิ่มสีสันให้มากขึ้น

สักนิด ซึ่งรวมถึงไม้มงคลต่างๆ ด้วย ทั้งนี้ นายกฯ 

ย้อนถามสื่อว่าทราบหรือไม่ว่าตอนนี้ ไม้มงคลที่

ทำาเนียบรัฐบาลมีกี่ชนิด เมื่อสื่อมวลชนตอบว่า 

ทั้งหมดมีอยู่กว่า 50 ชนิด นายกฯ จึงกล่าวว่า “จะ

รู้อะไรต้องรู้ให้ครบถ้วน ในส่วนของนายกฯ เอง

ก็พยายามจะรู้ให้ครบ จะได้ตัดสินใจถูก ไม่เช่น

นั้นประเทศมันก็ไปไม่ได้ ประเทศของเราหลาย

อย่างต้องเปลี่ยนแปลง อย่างที่ผมเคยได้บอกไป

ว่า เราจะต้องพลิกโฉมประเทศไทยอย่างไร ทำา

อย่างไรที่จะทำาให้ประเทศมีรายได้สูงขึ้น มีจีดีพี

สูงขึ้นในอนาคต ผมคิดตรงนี้ทุกอย่างต้องมีการ

ลงทุน ส่วนจะลงทุนอย่างไรประชาชนเข้าใจหรือ

ไม่ ยินยอมหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ถ้าเรา

ไม่ปรับเปลี่ยนวิธีคิด ไม่เปลี่ยนมายด์เซตเลย ก็

จะทำาอะไรไม่ได้ซักอย่าง ก็อยู่อย่างเดิมไป ราย

ได้ก็ไม่มี”

เมื่อถามถึงการเตรียมของขวัญปีใหม่ให้

ประชาชน นายกฯ กล่าวว่า ได้สั่งการให้ทุก

กระทรวงได้เตรียมไว้แล้ว ส่วนจะมีโครงการ

คนละครึ่งเฟส 4 เป็นของขวัญปีใหม่หรือไม่นั้น 

ให้ไปถามกระทรวงการคลัง ถ้ามีเงินก็ต่อให้ แต่

ถ้าไม่มีเงิน คิดกันอีกที

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีความรู้สึกอย่างไรกรณี

ท่ีมีการจับเอาคำาพูดของนายกรัฐมนตรี โดย

เฉพาะเรื่องปัญหาความเหลื่อมล้ำามาวิพากษ์

วิจารณ์ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า “ขอให้ฟังกัน

ยาวๆ ว่าความหมายที่ผมพูดคืออะไร ไม่เช่น

นั้นยุทธศาสตร์ชาติผมจะเขียนไว้ทำาไม ในเรื่อง

การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำา การให้ความเป็น

ธรรม การเพ่ิมขีดความสามารถ ดังนั้นทุกคน

ต้องร่วมมือกันตรงนี้ ยืนยันว่าผมไม่ได้แบ่งแยก

คนจนกับคนรวยเสียเมื่อไหร่ เหตุผลของผมก็

คือทุกคนเข้าถึงโอกาสของตัวเอง ผมพูดถึงการ

ช่วยกันในลักษณะที่ว่าถ้าข้างบนไม่ติด ก็ช่วย

แบ่งเบาไปบ้าง ข้างล่างก็จะได้ไม่ติดไม่ใช่หรือ

ขอร้องว่าอย่าทำาให้เป็นประเด็นในทุกเรื่องเลย 

ทุกเรื่องนายกฯ หวังดีทุกอัน บางทีพูดมากไปก็

ไปตัดตอน พูดน้อยไปก็บอกว่าพูดไม่รู้เรื่อง จะ

เอาอย่างไรกับผมล่ะ” 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 

กล่าวถึงความคืบหน้า ร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 

และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองของคณะ

กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะเข้า ครม.เมื่อใด 

ว่ายังตอบไม่ถูก เพราะ กกต.ยังทำาไม่เสร็จ ยังอยู่

ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

ซึ่งเราให้เวลาถึงช่วงกลางเดือน ธ.ค.นี้และจะ

ให้เวลากับสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พิจารณาอีกครึ่งหนึ่ง ส่วนจะเข้า ครม.เมื่อใดนั้น 

ยังตอบไม่ได้ แต่จะนำา 2 ร่างดังกล่าวเข้าสู่การ

พิจารณาของรัฐสภาช่วงต้นเดือนมกราคม 2565

“กลางเดือนนี้จะเชิญ กกต.และวิปรัฐ

บาลมาหารือแนวทางการร่างกฎหมายลูกทั้ง

สองฉบับ เพื่อให้ร่างของรัฐบาลและร่างของ

พรรคร่วมรัฐบาลพิจารณาเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน” นายวิษณุกล่าว

‘จุรินทร์’ ชี้ ปชป.ค่อยๆ ดีขึ้น

ด้านนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทน

ราษฎร กล่าวในเรื่องนี้ว่า ยังไม่มีพรรคการเมือง

ใดประสานเข้ามาเพื่อยื่นร่างแก้ ไขกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง 2 ฉบับ แต่ได้สั่งการ

ให้ฝ่ายเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไปติดตาม

เรื่องดังกล่าวแล้ว เชื่อว่าแต่ละฝ่ายท่ีจะยื่นต้อง

ใช้เวลาพิจารณาระยะหนึ่งเพื่อให้สมบูรณ์ที่สุด

ขณะเดียวกัน ยังคงมีความต่อเนื่องจาก

กรณีนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต ส.ส.พัทลุง 

และอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 

ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค ปชป. 

โดยล่าสุดนายนิพิฏฐ์ ได้มอบหมายให้ตัวแทนมา

ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อขอลาออกจาก

ตำาแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรีแล้วเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 7 ธ.ค.

ส่วนนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง

นายกฯ และ รมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้า

พรรค ปชป. กล่าวถึงผลกระทบของการลาออก

ของนายนิพิฏฐ์ ว่ามั่นใจว่าคนท่ีอยู่ยังยึดมั่นใน

อุดมการณ์ของพรรค ยังเหนียวอยู่กับพรรค 

เพราะคนส่วนใหญ่ยังอยู่ ทั้งนี้ ส่วนตัวยังมั่นใจ

ว่าพรรค ปชป.ยังเดินหน้าต่อไปได้ อีกทั้งปัจจุบัน

เรากำาลังเดินหน้าไปได้ด้วยดี แม้อาจมีปัญหา

อุปสรรคบ้าง แต่พรรคต้องฟันฝ่าต่อไป  ส่วน

คนที่อยู่ในพรรคยังต้องจับมือกันเดินไปข้างหน้า

“ผมไม่ขอพูดถึงกรณีของคุณนิพิฏฐ์ แต่

ในภาพรวมทั่วไป เชื่อว่าประชาชนแยกแยะได้

ว่าผู้ที่ออกไปแต่ละคนนั้นเกิดจากปัญหาอุดม 

การณ์ของพรรค หรือปัญหาส่วนตัว เชื่อว่า

แต่ละคนก็เป็นแต่ละกรณีไป” นายจุรินทร์กล่าว

เมื่อถามย้ำาว่า  นายนิพิฏฐ์ได้แจ้งลาออก

กับนายจุรินทร์ด้วยตัวเองแล้วหรือไม่ นาย 

จุรินทร์กล่าวว่า ทราบจากข่าว และเจ้าหน้าที่

แจ้งให้ทราบว่าเขาไปลาออกจากพรรคเมื่อวันที่   

5 ธ.ค.  ส่วนกรณีนายนิพิฏฐ์ไปอำาลานายชวน

เพียงคนเดียวนั้น ไม่ทราบ คงต้องไปถามนาย

นิพิฏฐ์ว่าได้บอกใครคนอื่นอีกหรือไม่

ถามอีกว่าถือว่าเป็นยุคที่พรรค ปชป.

ตกต่ำามากที่สุดใช่หรือไม่ หัวหน้าพรรค ปชป.

กล่าวว่า ถ้าเราจะบอกว่าได้ผู้แทนน้อยถือว่า

ตกต่ำานั้น เราก็เคยท้ังตกต่ำาและหลังจากนั้นก็

กลับมารุ่งเรือง และก็ตกต่ำาพร้อมรุ่งเรืองอีก

ครั้ง หลายครั้งหลายรอบ เที่ยวนี้ก่อนที่มาเป็น

หัวหน้าพรรค เราเหลือ ส.ส.เพียง 50 เสียง 

จาก 159 เสียง หายไป 2 ใน 3 แต่เมื่อเข้า

มาก็พยายามรวบรวมสรรพกำาลังพื้นฟูพรรค 

คิดว่ามาถึงวันนี้ก็ค่อยๆ ดีขึ้น ซึ่งมีทั้งคนเก่าที่

เคยออกจากพรรคไปกลับเข้ามา และมีทั้งคน

รุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมงานกับพรรคเยอะมาก ซึ่ง

เป็นไปตามแคมเปญของพรรคท่ีว่า เลือดใหม่

ไหลเข้า เลือดเก่าไหลกลับ ประสบความสำาเร็จ

พอสมควร

ด้านนายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นคร 

ศรีธรรมราช พรรค ปชป.โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า 

รู้สึกใจหายอย่างบอกไม่ถูก และอยากให้คุณ

นิพิฏฐ์เป็นสมาชิกคนสุดท้ายท่ีต้องเดินออกจาก

พรรค ปชป.ไป จึงขอให้ผู้บริหารพรรคได้ตระหนัก

ถึงความสำาคัญของสมาชิกพรรคและอุดมการณ์

พรรค 10 ข้อ ท่ีจะต้องพิทักษ์ไว้อย่างเข้มแข็ง 

อย่าให้วิญญาณบรรพบุรุษของพรรคต้องร้องไห้ 

และแม่พระธรณีต้องน้ำาตาไหลอีกเลย

ส่วนที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ใน

ฐานะหัวหน้าพรรค พปชร. ได้เป็นประธาน

การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประจำา

สัปดาห์ ทั้งนี้ ในที่ประชุม พล.อ.ประวิตรได้แนะ

นำานายพิเชษฐ สถิรชวาล ว่าได้เป็นสมาชิกพรรค 

พปชร.อย่างเป็นทางการแล้ว พร้อมมอบเสื้อ

พรรคให้นายพิเชษฐ ซึ่งได้สวมใส่ท่ามกลางเสียง

ปรบมือต้อนรับแสดงความยินดีทั้งห้องประชุม

‘ป้อม’ สั่ง ส.ส.ขยันลงพื้นที่

จากนั้น พล.อ.ประวิตรได้กล่าวกับ

สมาชิกพรรค โดยเน้นให้ร่วมมือกันขับเคลื่อน

นโยบายพรรคอย่างเข้มแข็ง ให้ ส.ส.ขยันลงพื้น

ท่ีพบปะประชาชนเพื่อรับฟังปัญหา และนำามา 

บอกต่อตนเอง เพื่อนำาเสนอรัฐบาลแก้ไขอย่าง

ทันท่วงที โดยย้ำาว่าพรรค พปชร.เป็นพรรคใหญ่

ที่ประชาชนไว้วางใจเลือกเข้ามา เราในฐานะ

แกนนำารัฐบาลต้องไม่ทำาให้ผิดหวัง และต้อง

ร่วมมือกันสานต่อนโยบายเพื่อประชาชนอยู่ดี

กินดียิ่งขึ้น และได้กำาชับให้ ส.ส.เข้าร่วมประชุม

สภาในระหว่างวันที่  8 และ 9 ธ.ค.นี้อย่างพร้อม

เพรียง เพื่อเป็นเวทีและเป็นปากเป็นเสียงเพื่อ

แก้ไขปัญหาให้ประชาชน และผลักดันกฎหมาย

สำาคัญต่างๆ 

วันเดียวกัน ที่สำานักงาน กกต. นาย

สนธิญา สวัสดี อดีตที่ปรึกษากรรมาธิการ 

การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 

สภาผู้แทนราษฎร เข้าให้ปากคำาต่อ กกต.ใน

คดียุบพรรคเพื่อไทย (พท.) จากกรณีนาย

ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ วิดีโอคอลในงาน

เลี้ยงวันเกิดของนายเกรียง กัลป์ตินันท์ อดีต 

ส.ส.อุบลราชธานี สมาชิกพรรค พท. ซึ่งมีการ

พูดคุยกับ ส.ส. สมาชิกพรรคและกรรมการ

บริหารพรรคเข้าข่ายชี้นำา ครอบงำา เมื่อวันที่ 

17 ต.ค.2564 โดยระบุว่า ทราบว่ามีคำาร้องยุบ

พรรค พท.ประมาณ 10 สำานวน หากมี 5 ใน 

10 สำานวน เรื่องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญพรรค 

พท.ก็หนาว ย้ำาว่าไม่ได้กลั่นแกล้งพรรค พท. 

แต่ทำาในฐานะเสรีภาพที่มี หากพรรค พท.เห็น

ว่าทำาอะไรเกินเลยไม่เป็นความจริง เป็นการใส่

ร้ายด้วยความเท็จก็แจ้งดำาเนินคดีกับตนเองได้  

“วันนี้ กกต.เรียกสอบว่ากรณีนี้ควบคุม 

ชี้นำา ทำาให้เห็นจริง ตามที่อดีตนายกฯ ทักษิณบอก

ไว้ และอีกประเด็นที่ได้ขอร้องให้ กกต.วินิจฉัยคือ 

การถือสัญชาติหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันของ

นายทักษิณว่าเป็นสัญชาติใด เพราะกรณีที่ไม่ถือ

สัญชาติไทย ไม่ถือหนังสือเดินทางไทย ก็เข้ามายุ่ง

เกี่ยวกับพรรคการเมืองไม่ได้ และเป็นสาเหตุให้

ยุบพรรคได้เช่นกัน กกต.ต้องดำาเนินการให้เป็น

ไปตามกฎหมาย”  นายสนธิญากล่าว

นายสนธิญายังกล่าวอีกว่า ในวันที่ 8 

ธ.ค. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เรียกให้เข้าให้ข้อมูล

ที่ร้องสอบการกระทำาที่ขัดต่อจริยธรรมอย่าง

ร้ายแรงของนายสุทิน คลังแสง รองหัวหน้า

พรรค พท.ท่ีอภิปรายและให้สัมภาษณ์ระบุว่า 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกฯ และ รมว.

กลาโหมแจกเงิน ส.ส.คนละ 5 ล้านบาท ในช่วง

ของการอภิปรายไมไว้วางใจ

ในช่วงเย็น ที่โรงแรมเอสซีปาร์ค พรรค

ร่วมฝ่ายค้านจัดงาน “ฝ่ายค้านรวมใจ สรรค์

สร้างชีวิตใหม่เพื่อประชาชน” เพื่อสรุปแนวทาง

การทำางานในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงวางทิศทาง

ในอนาคต มีหัวหน้าพรรคและแกนนำาพรรคเข้า

ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง โดย นพ.ชลน่าน 

ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค พท. อ่านแถลงการณ์

พรรคร่วมฝ่ายค้าน ถึงการทำางานของพรรค

ร่วมฝ่ายค้านและความล้มเหลวของรัฐบาลใน

ปี 2564 ว่าการบริหารราชการแผ่นดินของ

รัฐบาลมีความผิดพลาดล้มเหลวในหลายด้าน 

ทั้ง 1.ภาวะความเป็นผู้นำาของ พล.อ.ประยุทธ์

มีความบกพร่องทั้งการพยายามใช้อำานาจตาม 

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2.ผลการวิจัยของหลายองค์กรพบ 

ว่าสมัยรัฐบาลนี้มีการทุจริตคอร์รัปชันสูงสุด

เป็นประวัติการณ์ 3.ความล้มเหลวในการรับ 

มือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 4.การ 

ใช้และบริหารงบประมาณที่ผิดพลาด 5.ความ 

ล้มเหลวในการปฏิรูปการเมือง 6.รัฐบาลคุกคาม

และละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน 7.ความ

ล้มเหลวในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 8.ความล้ม 

เหลวด้านการปฏิรูปการศึกษา และ 9.ปัญหา 

ยาเสพติดและอาชญากรรมร้ายแรง

“พรรคร่วมฝ่ายค้านจะทำาหน้าที่ตรวจ

สอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นต่อไป และเนื่องจาก

ระยะเวลานี้น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายของรัฐบาลนี้ 

ใกล้ที่จะมีการเลือกตั้งครั้งต่อไป เราจะจับตา

และให้ความสำาคัญต่อการเอาเปรียบทางการ

เมือง ท้ังในทางกฎหมายและการแลกเปลี่ยน

ผลประโยชน์ เพื่อการสืบทอดอำานาจของตนเอง

ต่อไปอีก”

ขณะเดียวกันยังคงมีประเด็นเรื่องการ

เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดย 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงความคืบหน้าการ

พิจารณาวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ว่า ครม.ไม่ได้

หารือเรื่องดังกล่าว เรื่องนี้ ไม่ใช่เรื่องของ ครม. 

นายวิษณุกล่าวเช่นกันว่า ใน ครม.ไม่มี

ใครพูดเรื่องนี้กันเลย แม้คนที่จะมีอำานาจให้

เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. คือ ครม. แต่ ครม.จะ

พูดอย่างนั้นได้ต้องมีข้อมูลจากกระทรวงต่างๆ 

โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย (มท.) เพราะใน

อดีตเราจะเริ่มการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วน

จังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองค์การบริหาร

ส่วนตำาบล (อบต.) ก็เริ่มมาจาก มท. เพราะ มท. 

จะคุยกับ กกต.ให้

ส่วน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

นายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรค พปชร.กล่าวถึง

ความชัดเจนในการส่งผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ใน

นามพรรคว่า ยังไม่ได้หาเลย กำาลังพิจารณาอยู่

ว่าจะเอาใคร ส่วนมีข่าวจะเสนอชื่อนายณรงค์

ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าฯ ปทุมธานี หรือผู้ว่าฯ 

หมูป่า ลงสมัครนั้น ไม่รู้ ไม่ทราบ ก็ต้องไปถาม

ผู้ว่าฯ หมูป่าดูเอง.

นายกฯ

เตรียมลงพื้นที่ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เป็น

ประธานกิจกรรมส่งมอบเงินตามมาตรการช่วย

เหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโครงการประกันราย

ได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและมาตรการคู่ขนานปี

การผลิต 2564-65 ในวันท่ี 9 ธ.ค.ว่า การท่ี 

นายกฯ ไปถือว่าเป็นสิ่งที่ดี แสดงให้เห็นว่า

รัฐบาลให้ความสำาคัญความเดือดร้อนและ

เยียวยาเกษตรกร ตนในฐานะ ส.ส.สุพรรณบุรี

และเป็นรัฐมนตรีด้วยต้องไปต้อนรับ ร่วมกับ

สมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนา จ.สุพรรณบุรี 

เมื่อถามว่า มีบางส่วนมองว่ามีนัยทางการ

เมือง นายวราวุธกล่าวว่า ถ้าเป็นนัยทางการ

เมืองและประชาชนได้ประโยชน์ก็คือเป็นส่ิงที่

ดี วินๆ ทั้งคู่ และการที่นายกฯ เดินทางไปหลาย

พื้นที่ทำาให้ได้สัมผัสกับประชาชนทุกภาค ได้รับ

ฟังเสียง ซึ่งแน่นอนมีคนทั้งชอบและไม่ชอบนา

ยกฯ แต่เมื่อได้ลงพ้ืนท่ีทำาให้ได้เห็นความเดือด

ร้อนประชาชนด้วยตัวเอง และทำาให้ประชาชน

ได้มีโอกาสใกล้ชิดตัวนายกฯ มากขึ้น ตนคิดว่า

เป็นสิ่งที่ดี

 ด้านนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

กล่าวว่า ยังไม่ทราบเรื่องที่ พล.อ.ประยุทธ์จะ

เดินทางไปยัง จ.สุพรรณบุรี ส่วนกรณีพรรค

เพื่อไทยมองว่านโยบายจำานำาข้าวมีประโยชน์

กับชาวนามากกว่า นั้น สุดแล้วแต่นโยบายของ

แต่ละพรรคการเมือง หากเป็นจำานำาข้าวต้อง

ระมัดระวังอย่าให้มีการทุจริตเหมือนที่ผ่านมา

อีก  เพราะเป็นประเด็นใหญ่สำาคัญ ถ้าทั้งหมด

ไปตกอยู่ในมือของพ่อค้าหรือคนท่ีทุจริตไม่คุ้ม

กับการเอาเงินงบประมาณแผ่นดินไปจ่าย 

นายจุรินทร์กล่าวถึงการจ่ายเงินส่วนต่าง

ประกันรายได้ข้าวและยางพาราว่า  เงินส่วนต่าง

ของนโยบายประกันรายได้ข้าวจ่ายก่อนหน้านี้

แล้ว 3 งวด เป็นเงินประมาณ 12,000 ล้าน

บาท โดยงวดที่ 1 งวดที่ 2 เต็มงวด และงวด

ที่ 3 จ่ายไปครึ่งงวด งวดที่จะจ่ายจากนี้ ไปจะ

เป็นงวดที่ 3 ส่วนที่เหลือ และงวดที่ 4-7 รวม 

5 งวดเป็นเงินประมาณ 64,000 ล้านบาท จะ

จ่ายวันที่ 9-13 ธ.ค. ส่วนงวดที่เหลือคืองวดที่ 8 

เป็นเงินประมาณ 3,720 ล้านบาท และสุดท้าย

งวดที่ 9-33 ซึ่งข้าวจะออกน้อย จ่ายรวมทั้งหมด

ที่เหลือประมาณ 3,200 ล้านบาท รวมทั้งหมด

เป็นเงินประมาณ 87,000 ล้านบาท 

ส่วนยางพาราเช่นเดียวกัน  หากไม่มี

อะไรเปลี่ยนแปลงจะมีการโอนเงินส่วนต่าง

ยางพาราวันที่  9 ธ.ค. พร้อมกันกับข้าว  เป็น

เงิน 2 งวด ประมาณ 1,400 ล้านบาท ช่วง

หลังยางราคาดี โดยเฉพาะน้ำายางไปกิโลกรัม

ละ 60 บาทแล้ว จากที่ประกันรายได้ ไว้ที่

กิโลกรัมละ 57 บาท  ส่วนยางก้อนถ้วยราคา

ดีมากเป็นปีแล้ว ตอนนี้เกินรายได้ท่ีประกัน ท่ี

จ่ายเป็นหลักใหญ่คือยางแผ่น  อย่างไรก็ตาม  

ประกันรายได้ช่วงนี้จ่ายข้าวเป็นหลัก เพราะทั้ง

ยางพารา มันสำาปะหลัง ข้าวโพด ปาล์มน้ำามัน 

ราคาสูงกว่ารายได้ที่ประกันเกือบทุกตัว มีข้าว

เท่านั้นที่ราคาอ่อนลงมาเพราะน้ำาท่วมและข้าว

เปียก ขณะเดียวกัน ส่งออกได้น้อยในช่วงต้นปี

แรก แต่ครึ่งปีหลังส่งออกได้เยอะมาก เดือนละ 

700,000-800,000 ตัน จากก่อนหน้านี้เดือนละ 

300,000-500,000 ตัน ส่วนราคาข้าวกระเตื้อง

ขึ้นมา ราคาข้าวแห้งมาตรฐานแตะ 8,000-

8,100 บาทต่อตัน

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณี นพ.ชลน่าน 

ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย 

ระบุว่าชาวนาไทยทุกข์ยากลำาบาก แต่รัฐบาล

ไม่เคยใส่ใจ พรรคเพื่อไทยจะฟื้นศักดิ์ศรีให้ชาวนา

ไทยกลับมายืนตรงมองฟ้าอย่างองอาจอีกครั้ง

ว่า ขอให้ นพ.ชลน่านยึดข้อเท็จจริง อย่าใช้

ชาวนาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อดิสเครดิต

รัฐบาล ยืนยันว่า พล.อ.ประยุทธ์ดูแลคนไทย

ทุกอาชีพ โดยเฉพาะเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วน

ใหญ่ของประเทศ หากฝ่ายค้านติดตามผลงาน

รัฐบาลด้วยใจที่ ไม่อคติ จะทราบว่าที่ผ่านมา

รัฐบาลไม่ได้ดูแลแค่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเท่านั้น 

แต่ยังมีการช่วยเหลือพี่น้องพืชเกษตรชนิดอื่นๆ 

รวมทั้งมาตรการประกันรายได้ ให้กับเกษตร

ในพืชอีก 4 ชนิด ทั้งปาล์ม มันสำาปะหลัง 

ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งในรอบ 3 ปีนี้ 

(2562-2564) คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ

งบประมาณอุดหนุนประกันรายได้ จ่ายส่วนต่าง

ราคาสินค้าพืชเกษตร 5 ชนิด รวมยอดไปแล้ว 

กว่า 276,193 ล้านบาท

ส่วนกรณีท่ีพรรคเพื่อไทยระบุโครงการ

ประกันรายได้ไม่ส่งเสริมการลดต้นทุน การผลิต

และการตลาด เป็นเพียงการชดเชยส่วนต่าง ซึ่ง

แตกต่างกับโครงการรับจำานำาข้าว ที่เป็นการเข้า

จัดการกลไกราคาตลาด ทำาให้ราคาข้าวสูงขึ้น 

ชาวนาขายข้าวได้มากขึ้นนั้น นายธนกรกล่าว

ว่า ทุกมาตรการของรัฐบาลอยู่บนความเป็น

ไปได้ของงบประมาณ ไม่บิดเบือนกลไกตลาด 

เป้าหมายสำาคัญคือพัฒนาศักยภาพชาวนา ลด

ต้นทุนการปลูกข้าว ส่งเสริมความหลากหลาย

พันธุ์ข้าว สร้างความเข้มแข็งให้ข้าวไทยกลับ

มามีความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลก 

“นายกฯ อยากเห็นพี่น้องชาวนาไทย

สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวด้วยการ

ทำาการเกษตรที่ยั่งยืน รวมทั้งต้องการยกย่องให้

ชาวนาไทยมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เพื่อไม่ให้ชาวนา

และข้าวถูกนักการเมืองเกาะกิน นำามาใช้เป็นเครื่อง

มือทางการเมือง การจะให้ข้อมูลอะไรนั้นต้องครบ

และรอบด้านด้วย ซึ่งพรรคเพื่อไทยควรจะบอก

กับประชาชนด้วยว่าผลกระทบจากโครงการรับ

จำานำาข้าวนั้นได้สร้างความเสียหายให้กับประเทศ

ไว้อย่างไรด้วย ถึงขนาดที่อดีตนายกฯ ยังต้องหนี

ไปอยู่ต่างประเทศ แล้วใจจืดใจดำาปล่อยให้อดีต

รัฐมนตรีต้องติดคุกอยู่คนเดียว ไม่ใช่เอาแต่สร้าง

โลกสวยสร้างความสับสนให้ประชาชนไปวันๆ” 

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ ระบุ.

ตรัง • ไล่ออก ผอ.กองสวัสดิการ

สังคม เทศบาลนครตรัง นำารถ

หลวงไปบ้านเมีย เบิกน้ำามันหลวง

เดือนละ 100 ลิตร ยาวนานกว่า 

8 ปี หลังถูก “ป.ป.ช.” ชี้มูลใช้รถ

ราชการเสมือนรถส่วนตัว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อ

วันที่ 7 ธ.ค.64 คำาสั่งเทศบาล

นครตรัง ท่ี 1447/2564 ลง

นามโดย นายสัญญา ศรีวิเชียร 

นายกเทศมนตรีนครตรัง อ.เมือง

ตรัง จ.ตรัง ลงโทษไล่ออกจาก

ราชการ นายรณรงค์ ทรัพย์ปรุง 

พนักงานเทศบาล ตำาแหน่งผู้

อำานวยการกองสวัสดิการสังคม 

เทศบาลนครตรัง (นักบริหารงาน

สวัสดิการสังคมระดับกลาง) เงิน

เดือน 55,840 บาท ได้กระทำา

ผิดวินัย กรณีนำารถยนต์ส่วน

กลางของทางราชการหมายเลข

ทะเบียน กง 5459 ตรัง ไปใช้

ประโยชน์ส่วนตัว และเบิกจ่าย

เงินค่าน้ำามันเชื้อเพลิงในการ

ใช้รถยนต์คันดังกล่าวจากทาง

ราชการโดยมิชอบ ต้ังแต่เดือน 

ต.ค.2552 ถึงเดือน พ.ค.2559

เป็นการกระทำาผิดวินัย

อย่างร้ายแรงฐานปฏิบั ติหรือ

ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเอง หรือ

บุคคลอื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ 

เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่

ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหาย

แก่ราชการอย่างร้ายแรง ฐาน

ปฏิบัติหน้าที่ โดยจงใจไม่ปฏิบัติ

กฎหมาย กฎ ระเบียบของทาง

ราชการ มติคณะรัฐมนตรีหรือ

นโยบายของรัฐบาล อันเป็น

เหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง

ร้ายแรงตามข้อ 3 วรรคสาม 

ข้อ 5 วรรคสอง และข้อ 6 วรรค

สอง แห่งประกาศคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลนครตรัง เรื่อง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ

สอบสวนการลงโทษทางวินัย 

พ.ศ.2558 

และคณะกรรมการพนัก 

งานเทศบาลนครตรังในการ

ประชุมครั้ ง ท่ี  10/2564 วัน

ที่ 26 ต.ค.64 มีมติให้ลงโทษไล่

ออก นายรณรงค์ ทรัพย์ปรุง 

จากราชการ อาศัยอำานาจตาม

มาตรา 15 มาตรา 23 แห่งพระราช

บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และข้อ 

85 แห่งประกาศคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลนครตรัง เรื่อง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบ 

สวนการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติม

ว่า สืบเนื่องจากสำานักงาน ป.ป.ช. 

ประจำา จ.ตรัง ได้รับเรื่องร้องเรียน

กล่าวหาในกรณีดังกล่าว มติคณะ

กรรมการ ป.ป.ช.มีมติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง เห็นชอบ

ตามความเห็นของคณะผู้ ไต่สวน

เบื้องต้นว่า นายรณรงค์ ทรัพย์ปรุง 

ได้ใช้อำานาจครอบครองรถยนต์คัน

ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของตนเอง

โดยมิชอบ เสมือนว่าเป็นรถส่วน

บุคคล ได้เบิกจ่ายเงินค่าน้ำามันเชื้อ

เพลิงจากเทศบาลนครตรังทุกครั้ง 

เดือนละประมาณ 100 ลิตร รวม

ทั้งได้นำารถยนต์คันดังกล่าวไปจอด

เก็บรักษาไว้ที่บ้านพักของตนเอง

ตลอดมาโดยไม่มี เหตุผลความ

จำาเป็น และไม่มีการขออนุญาต

จากนายกเทศมนตรีนครตรังเพื่อ

ประโยชน์ของตนเอง.  

ทน.ตรังไล่ออกผอ.ใช้รถหลวง
ชุมพร • จากกรณีศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กวัดหน้าค่าย สังกัด อบต.

ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร เปิด

ให้มีการเรียนการสอน ทั้งที่คณะ

กรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่ง

นี้มีมติยังไม่พร้อมที่จะเปิดเรียน

ตามปกติ เนื่องจากเด็กนักเรียน  

ผู้ปกครอง และประชาชนในพื้นท่ี

ยังรับวัคซีนไม่ครบและท่ัวถึง แต่ผู้

บริหารใน อบต.ปากคลองไม่สนใจ

มติของคณะกรรมการดังกล่าว กลับ

มีคำาสั่งให้เปิดเรียน อ้างเป็นไปตาม

นโยบายรัฐบาล หลังเปิดเรียนได้ไม่

ถึง 1 เดือน มีนักเรียนซึ่งเป็นเด็กเล็ก

อายุ 3-5 ขวบ ติดโควิดนับ 10 ราย 

จากเด็กนักเรียนทั้งหมด 35 คน และ

ครูติดโควิด 1 ราย จากครูจำานวน 3 

คน ผู้ปกครอง 4 ราย และมีผู้สัมผัส

เสี่ยงสูงต้องถูกกักตัวอีกกว่า 30 ครัว

เรือน ตามข่าวที่เสนอแล้วนั้น

วันที่ 7 ธ.ค.64 ความคืบหน้า

กรณีดังกล่าว ศูนย์ปฏิบัติการควบคุม

โรคอำาเภอปะทิว (ศปก.อ.ปะทิว) นำา

โดยนายกิติพงค์ โสมณะ ปลัดอำาเภอ

ปะทิว หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงาน

ปกครอง รักษาราชการแทนนาย

อำาเภอปะทิว พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณ 

สุขอำาเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ลงพื้นท่ีแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่

หมู่ที่ 1 ตำาบลปากคลอง และพ้ืนที่

ข้างเคียง

โดยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติ

การควบคุมโรคอำาเภอปะทิว ได้มี

ความเห็นชอบร่วมกันให้จัดตั้งศูนย์

พักคอยและแยกกักกัน (Community 

Isolation: CI) จำานวน 60 เตียง และให้

องค์การบริหารส่วนตำาบลปากคลอง

เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียม

สถานที่ ณ ศาลาการเปรียญ 9 ห้อง 

วัดหน้าค่าย หมู่ที่ 1 ตำาบลปากคลอง 

เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม 

และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน

พื้นที่ดังกล่าวต่อไป.

ตั้งศูนย์พักคอย

กันแพร่ระบาด

คลัสเตอร์เด็ก

ขอนแก่น • ตำารวจบ้านไผ่ตาม

รวบ 2 โจ๋ก่อเหตุรุมทำาร้ายเด็ก

นักเรียน ม.5 ในปั๊มน้ำามันแล้ว อ้าง

กลับจากงานแต่งเพื่อน เมาจนขาด

สติ จำาผิดคนคิดว่าเป็นคู่อริ

จากกรณีท่ีคนร้ายก่อเหตุ

ทำาร้ายร่างกายน้องฟลุ๊ค นักเรียน

ชั้น ม.5 ภายในสถานีบริการน้ำามัน 

ปตท. สาขา ถ.เจนจบทิศ อ.บ้านไผ่ 

จ.ขอนแก่น โดยมีภาพจากกล้อง

วงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์คน 

ร้ายไว้ทั้งหมด ความคืบหน้าเมื่อ

เวลา 12.30 น. วันที่ 7 ธ.ค.2564 

พ.ต.อ.พิชัยภูษิส จารุพงศ์ ผกก.

สภ.บ้านไผ่ พร้อมกำาลังเจ้าหน้าที่

ตำารวจ ทำาการควบคุมตัวนายธีร

ยุทธ ปัญญะใจ หรือโจ อายุ 24 ปี  

อยู่บ้านเลขท่ี 622 ม.1 บ้าน

หนองแวงไร่ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ 

จ.ขอนแก่น และนายพีรพงษ์ หวาน

เหนือ หรือวาย อายุ 27 ปี อยู่บ้าน

เลขที่ 61/1 ม.6 บ้านศิลานาโพธิ์ 

ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 

ซึ่งเป็นชาย 2 คนที่ปรากฏภาพใน

กล้องวงจรปิด และก่อเหตุทำาร้าย

ร่างกายน้องฟลุ๊คที่บริเวณจุดจอด

รถหน้าร้านสะดวกซื้อ ภายในสถานี

บริการน้ำามันมาสอบสวน 

นายธีรยุทธให้การรับสารภาพ

ว่า ช่วงกลางวันของวันเกิดเหตุ คือ

วันที่ 5 ธันวาคม ได้ไปร่วมงานแต่ง

ของเพื่อนที่ต่างหมู่บ้าน ช่วงเย็น

ขับขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านและ

แวะร้านสะดวกซ้ือ ได้พบกับน้อง

ฟลุ๊คที่ ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน และ

ได้ลงมือทำาร้ายน้องจริงโดยที่ ไม่มี

เรื่องโกรธเคืองกัน ที่ทำาไปทั้งหมด

เพราะความเมาจนขาดสติ และ 

ขอยอมรับผิดในสิ่งที่ก่อเหตุขึ้น  

โดยขอเยียวยาให้น้องฟลุ๊คคนละ 

5,000 บาท

ด้าน พ.ต.อ.พิชัยภูษิส จารุ

พงศ์ ผกก.สภ.บ้านไผ่ กล่าวว่า “จาก

การสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพ

ว่าไม่รู้จักกับน้องฟลุ๊คมาก่อน ที่

ลงมือทำาร้ายน้องเพราะเมา ขาดสติ 

หาเรื่องทำาร้ายน้อง ซึ่งโชคดีที่น้อง

บาดเจ็บเล็กน้อย ภายหลังสอบสวน

รวบ2โจ๋รุมทำาร้ายนักเรียนม.5อ้างเมา

จึงแจ้งข้อหาทำาร้ายร่างกายผู้อื่นไม่

เป็นเหตุให้ ได้รับอันตรายแก่กาย 

จิตใจ มีโทษปรับคนละ 500 บาท 

นอกจากน้ียังขอเยียวยาคนเจ็บอีก

คนละ 5,000 บาท เจ้าหน้าที่ตำารวจ

จึงทำาบันทึกไว้เป็นหลักฐาน”.

เอาจริง • นายพรเลิศ เพ็ญพาส ผอ.เขตจตุจักร พร้อมผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยในการแก้ไข

ปัญหาการฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณถนนพหลโยธิน ตั้งแต่หน้าสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 

หมอชิต จนถึงห้าแยกลาดพร้าว ในการติดตั้งเครื่องกีดขวางบนทางเท้า ป้องกันการฝ่าฝืนขับขี่รถ

จักรยานยนต์บนทางเท้า จำานวน 9 จุด เมื่อเร็วๆ นี้.



ไม่จำ�เป็น

“นายกฯ ได้ให้ สธ.ขอความ

ร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติตาม

มาตรการปลอดภัยสำาหรับองค์กร 

(COVID-Free Setting) ในช่วงการ

เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ รวม

ท้ังยืนยันจะยังไม่มีการยกระดับ

มาตรการ เน่ืองจากมาตรการ

ปัจจุบันยังสามารถรับมือได้อยู่ 

เพียงแต่ขอให้ประชาชนรวมถึงผู้

ประกอบการให้ความร่วมมือและ

ปฏิบัติตามมาตรการท่ีออกมาอย่าง

เคร่งครัด โดยเฉพาะผู้ประกอบการ

ท่ีต้องมีมาตรการปลอดภัยสำาหรับ

องค์กร” แหล่งข่าวระบุ

รายงานข่าวแจ้งว่า ในการ

ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์

การแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (ศบค.ชุดใหญ่) ในวันจันทร์ท่ี 

13 ธ.ค.น้ี จะมีการนำาเรื่องการแพร่

ระบาดของโอมิครอนเข้าหารือด้วย

จากน้ัน พล.อ.ประยุทธ์

แถลงถึงการรับมือสถานการณ์

ไวรัสโควิด-19 สายพันธ์ุโอมิครอน

ว่า ส่ังไปต้ังแต่วันแรกแล้ว ซ่ึง 

สธ.ยืนยันว่าพร้อมรับมือ วัคซีน

ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันสามารถป้องกัน

ได้ เพราะยังไม่มีการผลิตวัคซีน

ป้องกันโอมิครอนมาเลย วันน้ีมีโค

วิดหลายสายพันธ์ุและสายพันธ์ุโอ

มิครอนก็กระทบกับคนท้ังโลก โดย

คนท่ีเดินทางเข้ามาประเทศไทย

แล้วก็ตามตัวมาก็ขอให้ฟังการ

ช้ีแจงจาก สธ.อีกคร้ัง 

“ส่ิงท่ีเราอยากจะเตือน

สถานบริการ ขอให้ความสำาคัญกับ

มาตรการสาธารณสุข เจ้าหน้าท่ีจะ

ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 

ต้องจัดสถานท่ีแบบเว้นระยะห่าง 

มีการวัดอุณหภูมิ ถ้าท่านไม่ทำาแล้ว

เกิดอะไรข้ึนมาอีกก็โทษรัฐบาลไม่

ได้ ซ่ึงได้ส่ังให้ตรวจสอบทุกสถาน

ท่ีท่ีเป็นร้านอาหาร โดยเฉพาะ

ในห้างสรรพสินค้า ท่ีพบว่ามีบาง

พ้ืนท่ียังไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ก็

ขอให้ผู้บริโภคหากพบร้านไหนไม่

ปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free 

Setting ขออย่าไปใช้บริการ ซ่ึงหวัง

ว่าปีใหม่ปีน้ีจะมีความสุข เพราะ

เราไม่ได้มีความสุขมา 2 ปีแล้ว 

เน่ืองด้วยสถานการณ์โควิด-19 

แต่ท้ังน้ีก็ข้ึนอยู่กับมาตรการ Covid 

Free Setting และมาตรการอื่นๆ 

ท่ีต้องร่วมมือกัน ถ้าไม่แพร่ระบาด

ใครอยากจะปิดอยากจะล็อกดาวน์ 

ไม่มีใครอยากทำาหรอก ไปกันให้ได้

แล้วกัน ช่วยกัน” นายกฯ กล่าว

ไม่ถึงข้ันต้องล็อกด�วน์

ส่วนนายอนุทินกล่าวว่า 

การป้องกันโควิดสายพันธ์ุ โอมิ                                          

ครอน ถ้ามีการฉีดวัคซีนครบถ้วน

และใช้มาตรการป้องกันตนเอง

สูงสุดตลอดเวลา เช่น ใส่หน้ากาก 

เว้นระยะห่าง ล้างมือ ก็จะลด

ความเส่ียงการติดเช้ือได้ทุกสาย

พันธ์ุ รวมท้ังสายพันธ์ุ โอมิครอน 

รวมท้ังไทยยังมีระบบคัดกรอง

ผู้เดินทางเข้าประเทศอย่างเข้ม

ข้น ทำาให้สามารถตรวจพบผู้ติด

เช้ือโอมิครอนรายแรก เป็นชาย

อเมริกันเดินทางมาจากสเปน นำา

เข้าสู่ระบบการรักษา และติดตาม

สอบสวนโรคผู้สัมผัสเพ่ือแยกตัว

เฝ้าระวังตามระบบการควบคุม

โรคแล้ว 

“ขอให้ประชาชนสบายใจ

และอย่าตระหนก โดยส่วนตัว

เห็นว่ายังไม่ควรต้องล็อกดาวน์ 

เน่ืองจากไทยเพ่ิงเร่ิมกลับมาเปิด

ประเทศธุรกิจต่างๆ เพ่ิงเร่ิมกลับมา

ฟ้ืนตัว อีกท้ังระบบสาธารณสุขก็ยัง

รองรับได้ และวัคซีนชนิดต่างๆ ท่ี

มีก็ยังสามารถป้องกันโควิดได้ทุก

สายพันธ์ุช่วยให้ผู้ป่วยอาการไม่

รุนแรงหรือเสียชีวิต นอกเหนือจาก

มีโรคแทรกซ้อน” รองนายกฯ และ 

รมว.สธ.กล่าว

ด้านนายสาธิต  ปิตุเตชะ 

รมช.สาธารณสุข กล่าวถึงการ

ตรวจเช้ือโอมิครอนในนักท่องเท่ียว

ชาวสหรัฐอเมริกา  1  ราย  และมี

ผู้เส่ียงสูง 17 รายว่า ข้อมูลเดิม

คือพบผู้ติดเช้ือเพียง 1 ราย  ต้อง

ติดตามสถานการณ์ต่อเนื่อง โดย

จากการสอบสวนโรคมีผู้เส่ียงสูง

ท้ังหมด 17 ราย และจากการ

ตรวจหาเช้ือโควิด-19  มีผลเป็นลบ 

16 ราย และมีผลเป็นบวก 1 ราย 

ซ่ึง  1  รายท่ีมีผลเป็นบวก เป็นเจ้า

หน้าท่ีโรงแรม ท่ีเป็นผู้ส่งอาหารให้

นักท่องเท่ียวชาวสหรัฐคนดังกล่าว 

โดยได้ดำาเนินการสอบสวนโรคกับ

เจ้าหน้าท่ีโรงแรมรายน้ีแล้ว 

ต่อมา  นพ.จักรรัฐ  พิทยา 

วงศ์ อานนท์  ผู้ อำานวยการ กอง

ระบาดวิทยา  กรมควบคุม โรค 

แถลงถึงอาการของชายชาว

อเมริกัน อายุ 35 ปี เดินทางมา

จากประเทศสเปน และพบติดเช้ือ

โควิดสายพันธ์ุโอมิครอนรายแรก

ในไทยว่า ขณะน้ียังไม่มีอาการ

ป่วยจะกักตัวจนครบ 14 วัน พร้อม

ตรวจหาเช้ือซ้ำา 

นพ.จักรรัฐกล่าวว่า ใน

ส่วนผู้สัมผัสเส่ียงต่ำา พนักงานใน

สนามบิน 2 คน ผลตรวจเป็นลบ 

พนักงานในโรงแรม 17 คน ผล

ตรวจเป็นลบ 16 คน อีก 1 คน 

เป็นพนักงานเสิร์ฟเพศชาย อายุ 

44 ปี สัญชาติไทย ทำาหน้าท่ีเสิร์ฟ

อาหาร นำาเอกสารไปให้ผู้วยป่วย

เซ็น ได้รับวัคซีนแอสตราเซนเนกา

ครบ 2 เข็ม ตามมาตรฐาน SHA+ 

โดยวันท่ี 1 ธ.ค.64 เวลา 12.00 น. 

เดินทางไปทำางานท่ีโรงแรม เวลา 

21.30 น. เสิร์ฟอาหารให้กับผู้เดิน

ทางชาวอเมริกัน และนำาเอกสาร

ให้เซ็น โดยใส่หน้ากากอนามัยท้ัง

คู่ หลังออกจากห้องกัก ได้ทำาความ

สะอาดอุปกรณ์ วันท่ี 2 ธ.ค.64 

ปฏิบัติงานในโรงแรม 

ต่อมาวันท่ี 3 ธ.ค.64 เดิน

ทางกลับบ้าน จ.อุบลราชธานี 

พร้อมครอบครัว  4 คน เดินทาง

ด้วยรถยนต์ส่วนตัว และแวะรับ

ญาติท่ี จ.นครราชสีมา อีก 1 คน 

มีแวะตลาดแถวบ้านโดยใส่หน้า

อนามัยตลอดเวลา วันท่ี 4 ธ.ค.64 

ได้รับแจ้งเป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยโควิด 

วันท่ี 5 ธ.ค. เข้ารับการตรวจเก็บ

ตัวอย่างท่ี รพ.พิบูลมังสาหาร ส่ง

ตรวจท่ีสถาบันบำาราศนราดูร และ

เดินทางกลับ กทม. วันท่ี 6 ธ.ค.

64 ทราบผลตรวจสงสัยเป็นบวก 

เนื่องจากค่า CT เกิน 36 เข้ารับ

การกักตัวท่ีสถาบันบำาราศนราดูร

ยังไม่พบโอมิครอนร�ยสอง

“เม่ือตรวจซ้ำาช่ว งครบ 7 

วัน ผลออกเวลา 12.00 น. วัน

น้ี (7 ธ.ค.64) ไม่พบเช้ือ หลังจาก

น้ีจะตรวจซ้ำาคร้ังท่ี 3 ในช่วง 14 

และกักตัวท่ีสถาบัน บำาราศนราดูร 

14 วัน ส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิดใน

ครอบครัวผลตรวจไม่พบเช้ือ” ผอ. 

กองระบาดวิทยาฯ กล่าว 

ด้าน นพ.สมศักด์ิ อรรฆ

ศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าว

ว่า สธ.เตรียมระบบต่างๆ ในการ

รับมือสถานการณ์ โควิด รวมท้ัง

สายพันธ์ุ โอมิครอนท่ีเพ่ิงพบผู้ติด

เช้ือรายแรกในไทย ท้ังเรื่องของยา

แพกซ์โลวิดของไฟเซอร์ ขณะน้ียัง

อยู่ในข้ันตอนแก้ไขสัญญาร่วมกัน 

ส่วนยาโมลนูพิราเวียร์ คาดว่าจะ

เข้ามาในไทย ม.ค.ปี 65 ตามแผน 

รวมถึงประสานกับโรงพยาบาล

เครือข่ายในทุกภาคอยู่ตลอด มี

พร้อมท้ังสถานท่ีและจำานวนเตียง 

อย่างในพ้ืนท่ี กทม.ก็มีเพียงพอตอน

น้ีใช้อยู่น้อยมาก

“ รูปแบบการ รักษา โค

วิดสายพันธ์ุ โอมิครอน จะยังคง

ใช้หลักการการรักษาในรูปแบบ

เดียวกัน คือถ้าไม่มีอาการหรือมี

อาการน้อย จะให้เข้าระบบการ

รักษาตัวแบบ Home isolation 

(การแยกกักตัว ท่ีบ้าน) และ 

Community Isolation หรือการ

ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในระบบ

ชุมชน ซ่ึงในเมืองไทยเราทำาได้

อย่างมีมาตรฐานอยู่แล้ว มีระบบ

การส่งยา ส่งอาการ และแพทย์

ช่วยติดตามอาการอย่างใกล้ชิด” 

อธิบดีกรมการแพทย์กล่าว

วันเดียวกัน ศ.นพ.ยง ภู่

วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เช่ียวชาญ

เฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหา 

วิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Yong 

Poovorawan เรื่องโควิด-19 โอ

มิครอน คำาถามท่ีต้องการคำา

ตอบว่า ท่ัวโลกให้ความสนใจ

กับ covid-19 สายพันธ์ุ โอมิ                                           

ครอน เป็นสายพันธ์ุท่ีพบใหม่ มี

การกลายพันธ์ุเป็นจำานวนมาก 

ส่ิงท่ีต้องการคำาตอบเร่งด่วนคือ 

1.โอมิครอนติดต่อง่ายจริงหรือไม่

“ขณะน้ีหลังจากพบสาย

พันธ์ุ โอมิครอนท่ีแอฟริกาตอน

ใต้ ไวรัสน้ีได้แพร่กระจาย พบใน

ประเทศต่างๆ นอกทวีปแอฟริกา

รวมแล้วเกือบ 50 ประเทศ รวม

ท้ังประเทศไทย แสดงให้เห็นว่า

สายพันธ์ุน้ีแพร่กระจายได้ง่าย

กว่าสายพันธ์ุเดลตาอย่างแน่นอน 

โดยมีอำานาจการแพร่กระจายโรค

มากกว่าสายพันธ์ุเดลตาอย่างน้อย 

2 เท่าข้ึนไป และในอนาคตสาย

พันธ์ุน้ีจะเข้ามาแทนท่ีสายพันธ์ุ

เดลตา”

ศ.นพ.ยงกล่าวว่า 2.โอมิ

ครอนหลบหลีกภูมิต้านทานจาก

การติดเช้ือเดิมหรือวัคซีนได้หรือ                          

ไม่ ผู้ป่วยติดเช้ือท่ีพบขณะน้ีมี

จำานวนหน่ึงฉีดวัคซีนครบแล้ว 2 

เข็ม และอีกจำานวนหน่ึงถึงแม้ว่า

จะเคยเป็นโรค covid-19 มาก่อน 

ก็สามารถติดเช้ือได้ แสดงว่าภูมิ

ต้านทานท่ีเกิดข้ึนป้องกันได้แบบ

ไม่สมบูรณ์ จึงเกิดการติดเช้ือได้ 

แต่เกือบท้ังหมดมีอาการลดลงหรือ

ไม่มีอาการเลย วัคซีนยังสามารถ

ป้องกันความรุนแรงของโรคได้

นอกจากน้ี 3.โอมิครอน 

ความรุนแรงของโรคเป็นอย่างไร 

ในผู้ป่วยท่ีพบนอกทวีปแอฟริกา

จำานวนมากกว่าพันราย ส่วนใหญ่มี

อาการน้อยหรือไม่มีอาการ ในทวีป

แอฟริกาเอง มีการรายงานเบ้ือง

ต้นในถ่ินระบาดของโรค พบว่า

ส่วนใหญ่เกือบคร่ึงหน่ึงไม่มีอาการ 

และท่ีเหลือส่วนใหญ่มีอาการน้อย 

อย่างไรก็ตาม คงต้องรอเพราะใน

ระยะเร่ิมต้นการติดเช้ืออาจจะยัง

มีอาการน้อย การเกิดปอดบวม

หรือต้องเข้าโรงพยาบาลจะต้อง

ใช้เวลาอีกระยะหน่ึง คำาถามข้อน้ี

จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามีความ

รุนแรงอย่างไร คงต้องรอคำาตอบ

อีกประมาณ 2 สัปดาห์ก็น่าจะ

รู้เร่ืองแต่แนวโน้มความรุนแรง

ลดลง

“ความสำ าคัญของโอมิ                                                    

ครอนอยู่ ที ่ ความรุนแรงของ 

โรค ว่าเชื้อนี้จะลดความรุนแรง

ลงหรือไม่  ถึงแม้ว่าโรคนี้จะ

แพร่กระจายได้เป็นจำานวนมาก 

และหลบหลีกภูมิต้านทานได้

เป็นบางส่วน ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว

หรือผู้ที่เคยป่วยมาก่อนมีอาการ

น้อยมากหรือไม่มีอาการ เมื่อ

ติดเชื้อแล้วไม่มีอาการหรือมี

อาการน้อย ก็จะช่วยกระตุ้นภูมิ

ต้านทาน เหมือนกับโรคทางเดิน

หายใจที่พบอยู่ขณะนี้ และใน

อนาคตความจำาเป็นในการต้อง

ตรวจกรองผู้สัมผัสทั้งหมดก็ไม่มี

ความจำาเป็น จะเป็นโรคทางเดิน

หายใจที่มักจะเป็นในเด็กที่ ไม่มี

ภูมิต้านทาน หรือเคยติดเชื้อมา

ก่อน และเมื่อติดเชื้อแล้วก็จะมี

ภูมิต้านทานเกิดขึ้น การติดเชื้อ

ครั้งต่อไปก็จะไม่มีอาการ  เป็น

เพียงเสริมภูมิต้านทานให้แข็ง

แรงยิ่งขึ้น และเมื่อโตเป็นผู้ ใหญ ่

ส่วนใหญ่จะมีภูมิต้านทาน โรค

ไวรัสทางเดินหายใจในผู้ที่แข็ง

แรงที่พบส่วนใหญ่ในขณะนี้จึง

ไม่ได้เป็นปัญหาสำาคัญ จะเป็น

ปัญหาในกลุ่มเสี่ยงหรือร่างกาย

ไม่แข็งแรง ในระยะเวลาอีกไม่

นานก็คงรู้คำาตอบจากการศึกษา

ทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมด ที่ขณะ

นี้ทุกคนตั้งใจรอ” นพ.ยงกล่าว

ศูนย์บริหารสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์

การแพรร่ะบาดในประเทศไทยวา่ 

พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,525 ราย 

เป็นการติดเชื้อในประเทศ 3,503 

ราย จากระบบเฝา้ระวงัและระบบ

บริการ 3,448 ราย ค้นหาเชิงรุก 

55 ราย เรือนจำา 12 ราย เป็นผู้

เดินทางมาจากต่างประเทศ 10  

ราย ทำาให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 

2,148,766 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 

6,109 ราย ทำาให้มียอดหายป่วย

สะสม  2,061,374 ราย อยูร่ะหวา่ง

รักษา 66,395 ราย อาการหนัก 

1,253 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 328 

ราย เสยีชวีติเพิม่ขึน้ 31 ราย เปน็

ชาย 20 ราย หญิง 11 ราย เป็น

ผู้เสียชีวิตที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 22 

ราย มีโรคเรื้อรัง  8 ราย พบผู้เสีย

ชีวิตมากสุดอยู่ใน จ.เชียงใหม่ 4 

ราย ทำาให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 

20,997 ราย.

 

ปตท.

ท่ีเพ่ิมข้ึนน้ี มีผลภายหลังจากท่ีอิน

โนบิกได้ร่วมกับแอซทีค (Aztiq) 

เข้าซ้ือหุ้นท้ังหมดของบริษัท อัล

โวเจน อีเมอร์จิง มาร์เก็ต โฮลด้ิง 

จำากัด (AEMH) ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นหลัก 

โลตัส ฟาร์มาซูติคอล และถือหุ้น 

100% ของบริษัท อดัลโว จำากัด 

(Adalvo) บริษัทช้ันนำาด้านการซ้ือ

ขายยาและสิทธิบัตรท่ีมีเครือข่าย

ท่ัวโลก ในมูลค่าเงินลงทุนรวม 

475 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้

อินโนบิกก้าวข้ึนเป็นผู้ถือหุ้นหลักใน 

Lotus Pharmaceutical ในสัดส่วน

ประมาณ 37% จากเดิม 6.66% 

และถือหุ้น 60% ใน Adalvo ซ่ึง

การทำาธุรกรรมคร้ังน้ีคาดว่าจะแล้ว

เสร็จในไตรมาส 1 ปี 2565 หลัง

จากได้รับอนุมัติจากหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องท้ังหมด

“ปตท . มีความ ยิน ดี กับ

การร่วมลงทุนในคร้ังน้ี โดยกลุ่ม 

ปตท.ตระหนักถึงความสำาคัญของ

การสร้างความม่ันคงทางด้าน

สาธารณสุขของประเทศไทยและ

ภูมิภาคอาเซียน จึงเร่งพัฒนา

ธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิต

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ

เทคโนโลยีโลก โดยมีอินโนบิกเป็น

หลักในการขับเคล่ือนธุรกิจน้ีให้

แก่กลุ่ม ปตท. ซ่ึงหน่ึงในเป้าหมาย

คือการมุ่งเพ่ิมความสามารถการ

เข้าถึงยาสามัญท่ีมีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากลให้กับประเทศ” 

นายอรรถพลกล่าว

ท้ังน้ี การลงทุนจะเป็น

ก้าวสำาคัญสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

Powering Life with Future Energy 

and Beyond ของกลุ่ม ปตท. คือ

การท่ีมุ่งขับเคล่ือนทุกชีวิตด้วย

พลังแห่งอนาคต ตลอดจนผลัก

ดันยุทธศาสตร์ประเทศไทยในการ

เป็นศูนย์กลางทางด้านนวัตกรรม

เพื่อสุขภาพของอาเซียน พร้อมเพ่ิม

โอกาสการลงทุนด้านเทคโนโลยี

ผลิตยาข้ันสูงจากต่างประเทศใน

ไทยอีกด้วย

นายบุรณิน รัตนสมบัติ 

ประธานกรรมการบริษัท อินโน

บิก (เอเซีย) จำากัด กล่าวว่า ความ

ร่วมมือในคร้ังน้ีจะช่วยย่นระยะ

เวลาและทำาให้อินโนบิกสามารถ

ก้าวกระโดดเป็นผู้ดำาเนินธุรกิจยา

แบบครบวงจรได้รวดเร็วข้ึน ซ่ึง

การเป็นผู้ถือหุ้นหลักใน Lotus 

Pharmaceutical ทำาให้อินโนบิกมี

ศักยภาพความพร้อมในการดำาเนิน

ธุรกิจยาครบวงจรต้ังแต่การวิจัย

และพัฒนาสูตรยา รวมถึงการผลิต

และจัดจำาหน่าย

“เรา มุ่งเ น้น ท่ียาสามัญ                                                    

ครอบคลุมหลายกลุ่มโรค โดย                                                         

เฉพาะโรคมะเร็งและโรคระบบ 

ประสาท เพื่อเพ่ิมโอกาสในการเข้า

ถึงยาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล 

นอกจากน้ี ความพร้อมทางด้าน

เครือข่ายและศักยภาพทางธุรกิจ

ของท้ัง Adalvo และอินโนบิกใน

การรองรับการขยายการลงทุน

ธุรกิจยาในภูมิภาคเอเชียและระดับ

โลก ทำาให้การลงทุนในคร้ังน้ีเป็น

ตามเป้าหมายและกลยุทธ์ท่ีต้ังไว้

ในการขับเคล่ือนธุรกิจชีววิทยา

ศาสตร์ให้เกิดข้ึนในประเทศไทย

และอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม” 

นายบุรณินกล่าว

ด้านนายโรเ บิ ร์ต เวส

แมน ผู้ก่อต้ังและประธานบริษัท 

Alvogen และ Aztiq กล่าวว่า ต้อง

ขอขอบคุณพันธมิตรของบริษัทท่ีมี

ส่วนช่วยสนับสนุนความสำาเร็จของ

กลุ่มบริษัท AEMH จนถึงปัจจุบัน 

ท้ังน้ี มีความยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีได้

ทำางานร่วมกับกลุ่ม ปตท. และอิน

โนบิก พันธมิตรท่ีมีความแข็งแกร่ง

พร้อมศักยภาพในการขยายตลาด

ยาในภูมิภาคอาเซียน โดยเชื่อม่ัน

ว่าการผนึกกำาลังคร้ังน้ีจะทำาให้ 

Lotus Pharmaceutical และ 

Adalvo ก้าวสู่ผู้นำาในอุตสาหกรรม

ยาระดับโลกต่อไปได้.
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง
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